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ปตท.เปดสายดวนบริการ

หลังตรวจพบเช้ือโควิด-19

ไทยโพสต • กลุม ปตท.ออกบริการใหม 

“End-To-End Mobile@1745” รุกรับ

ผูตรวจ ATK เปนบวกถึงบาน เปดชอง

ทางการติดตอทั้งสายดวน 1785 และ 

Line Official ตลอด 24 ชั่วโมง ตอยอด

โครงการลมหายใจเดียวกัน สรางความ

อุนใจประชาชน เพิ่มความมั่นใจตางชาติ

รองรับการเปดประเทศ 

นายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประ 

ธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัด                                                        

การใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

เปดเผยวา แมวาสถานการณผูติดเชื้อ                                                      

โควิด-19 ในประเทศในขณะนี้จะเริ่มคลี่                                                      

คลาย แตเพ� อเตรียมรับมือกับสถานการณ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมพรอม

เปดประเทศ กลุม ปตท. จึงรวมกับ

พันธมิตรทางการแพทย โรงพยาบาล

ปยะเวท จัดตั้งจิตอาสา “End-To-End 

Mobile@1745” ภายใต โครงการลมหาย 

ใจเดียวกัน โดยระดมพนักงานจิตอาสา

กลุม ปตท. ใหบริการรับสายเรียกเขา

จากผูที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยตัวเอง                                                    

ดวยชุดตรวจคัดกรองแบบเรงดวน (ATK) 

ที่พบผลตรวจเปนบวก เพ� อใหคําแนะนํา

ทันที 

รัฐสภา • “ชวน” แจงเหลือ ส.ส.ปฏิบัติ

หนาท่ี 476 คน หลัง “รัตนเศรษฐแฟมิลี”                                                             

ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาของผูดํารงตําเเหน�ง

ทางการเมืองส่ังใหหยุดปฏิบัติหนาที่จากคดี                                                     

ทุจริตสนามฟุตซอลโคราช “บิ๊กตู” จอถก 

“ปอม” ตั้งประธานวิปรัฐบาลใหม ไดขาว

เตรียมไวแลว “วิษณุ” เปดสเปก ตองมี

มนุษยสัมพันธดี แกเกมในสภาเกง “สําลี” 

แจงศาล รธน.สั่งยุติหนาที่ ส.ส. ไมเกี่ยว

คลิปเสียงรับเงินซบ ภท.

เม� อวันที่ 3 พฤศจิกายน ในการประ 

ชุมสภาผูแทนราษฎร สมัยสามัยประจําป                                                          

ครั้งที่ 2/2564 เปนนัดแรก นายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร ไดแจงการ                                                        

เล� อนลําดับ ส.ส.บัญชีรายช� อ โดยนางบุญ 

ญาพร นาตะธนภัทร เล� อนลําดับขึ้นมาเปน 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังชาติไทย แทน 

พล.ต.ทรงกลด ทิพยรัตน ที่เสียชีวิต และ

นางสุเนตตา แซโกะ เปน ส.ส.บัญชีรายช� อ                                                         

พรรครวมพลังประชาชาติไทย แทน น.ส. 

เพชรชมพู กิจบูรณะ ที่ลาออกจากตําแหน�ง 

ส.ส.

นอกจากนี้ ยังแจงตอที่ประชุมสภา

ผูมีบารมีเหนือเพ� อไทย

ชงโละเพดาน

คุมดีเซล

ตร.PCTทลาย รง.

ปมแบงกดอลลารปลอม

ไทยโพสต • กกร.เพิ่มเปาจีดีพีปนี้โต 0.5-

1.5% จากเดิม 0-1% อานิสงสเปดประเทศ-

มาตรการคลายล็อก ฟนเช� อมั่นผูประกอบ

การและประชาชน “สุพัฒนพงษ” ลั่นยังมี

หวังเศรษฐกิจไทยปหนาขยับขึ้น 5-6% หลัง

ผานจุดต่ําสุดไปแลว

เม� อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายสนั่น 

อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคาไทย

และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 

สถาบัน (กกร.) ประกอบดวย สภาหอการคา

แหงประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแหงประ                                                        

เทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 

ไทยโพสต • ศบค.เผยติดเชื้อรายใหม 

7,679 ราย เสียชีวิต 56 ราย หวงเชียงใหม

คลัสเตอร โผลอื้อ “บิ๊กตู” กลับถึงไทยขอบ 

คุณทุกฝายรวมมือเปดประเทศไรปญหา “สธ.” 

สํารวจรานอาหารหลังเปดขายแอลกอฮอล 

3 วัน พบบางแหงหยอนยาน ด� มเกินเวลา 

สถานที่แออัดเสี่ยงติดเชื้อสูง

เม� อวันที่ 3 พ.ย. พญ.สุมนี วัชรสินธุ 

ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค                                                      

ในฐานะผูชวยรองโฆษกศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

วา พบผูติดเช้ือรายใหม 7,679 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 7,136 ราย จากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 6,864 ราย, คน 

หาเชิงรุก 272 ราย, เรือนจํา 536 ราย, เดิน

ทางมาจากตางประเทศ 7 ราย ทําใหมียอด

ผูติดเชื้อสะสม 1,935,442 ราย หายปวย

เพิ่มขึ้น 8,482 ราย ยอดหายปวยสะสม 

1,818,463 ราย อยูระหวางรักษา 97,585 

ราย อาการหนัก 2,205 ราย ใสทอชวย

หายใจ 483 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย เปน

ชาย 28 ราย หญิง 28 ราย ผูเสียชีวิตมีอายุ 

60 ปขึ้นไป 42 ราย มีโรคเรื้อรัง 11 ราย 

พบผูเสียชีวิตมากสุดอยูใน กทม. 7 ราย 

ยอดผูเสียชีวิตสะสม 19,394 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูง 

สุดวันที่ 3 พ.ย. ไดแก กทม. 772 ราย,  

ปตตานี 484 ราย, สงขลา 454 ราย, ยะลา 

326 ราย, ชลบุรี 324 ราย, เชียงใหม 322 

ราย, ตรัง 249 ราย,  สมุทรปราการ 242 

ราย, นราธิวาส 207 ราย, นครศรีธรรมราช 

196 ราย โดยภาพรวมในประเทศลดลงทุก

พื้นที่ รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต

รัฐสภา • “บิ๊กตู” ขวางสุดตัวรื้อ 112 ดาน

กองเชียร์สามนิ้วสวดยับ-ทัวร์ลงเพ่ือไทย-

ทักษิณเละ หลัง “โทนี่” หัวหนา พท.ตัว

จริง อุมมาตรา 112 บอกตัวบทไมมีปญหา 

แตปญหาอยูที่คนใช “หมอชลน�าน” นําทีม

พรรครวมฝายคานแถลงชัดไมเขาช� อเสนอ

แกกฎหมาย แต “กาวไกล” หาวไมเลิก ลั่น

เดินหนาเอาเขาสภาโดยเร็วใหได ตามหลัก

พระมหากษัตริยอยูใต รธน. แบะทาหนุน

นิรโทษกรรมคดีการเมือง 

ยังคงมีทาทีและความเห็นทางการ

เมืองตอกรณีการแกไข-ยกเลิกประมวลกฎ 

หมายอาญามาตรา 112 โดยเม� อชวงค่ําวัน

อังคารที่ 2 พ.ย.ที่ผานมา มีทาทีที่น�าสนใจ

จากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

ที่มีบทบาทสูงในพรรคเพ� อไทย ได โพสตขอ

ความในเฟซบุกถึงเร� องนี้วา 2-3 วันนี้ ไดฟง

ดรามาเกี่ยวกับเร� องมาตรา 112 จากทั้งฝาย

เห็นดวยและไมเห็นดวยในการท่ีจะแกไขหรือ

ยกเลิก ผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะ

ที่เคยเปนนายกรัฐมนตรีมา และผานการ

ปรึกษาในเร� องมาตรา 112 มาหลายครั้ง

นายทักษิณระบุวา ขอเลาเปนประสบ 

การณ มาตรา 112 มีมานาน ตั้งแตสมัย

จอมพลสฤษดิ์ น�าจะประมาณป 2500 ตัว

กฎหมายเองไมเคยเปนปญหา แตปญหาที่                                                       

เกิดข้ึนทุกวันน้ี มันเกิดจากการปฏิบัติท่ีไมถูก                                                             

ตอง เพราะวาบุคคลในกระบวนการยุติธรรม

อาจจะเกิดจากความกลัว หรืออาจจะเกิด

จากความอยากแสดงความจงรักภักดีโดยไม

ยึดหลักนิติธรรม แลวเกิดการใชอํานาจใน

ทางที่ผิด หรือ Abuse of Power เพ� อหวัง

ผล โดยเฉพาะอยางยิ่งทางรัฐบาล เพ� อหวัง

ผลทางการเมือง เลยทําใหเกิดความไมพอใจ 

และยิ่งใชมากก็ยิ่งเกิดความไมพอใจมาก ซึ่ง

ในสมัยกอน สนง.ตํารวจแหงชาติ 

อานตอหนา 2

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม  14  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 14อานตอหนา 16

อานตอหนา 14อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9123

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณที่ทาอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6)  

ดอนเมือง ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย หลังเสร็จส้ินภารกิจเขารวมประชุมระดับผูนําในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา                                                                                                                                        

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ที่ประเทศสกอตแลนด

สนอง‘โทน่ี’3น้ิวสวดยับ

‘ตู’ฮ่ึม!ขวางแตะสถาบัน

กกร.เพ่ิมเปาจีดีพี

ปนี้โต0.5-1.5%

รับเปดประเทศ

ปลอยน่ังด� ม3วัน

คนไทยการดตก

เชียงใหมโควิดพุง
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นายกฯคุยปอมตั้งปธ.วิปรัฐบาล

พท.กลืนน้ําลาย112
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

นายกฯ คุยป้อม

ทราบว่า น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุม 

ธานี ได้ย้ายจากพรรคเพื่อไทย มาสังกัด

พรรคภูมิ ใจไทย และได้แจ้งกรณีศาล

ฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาเเหน่ง

ทางการเมืองมีคำาสั่งประทับรับฟ้องคดี

ทุจริตสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมา มี

ผลทำาให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, นางทัศนียา 

รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลัง

ประชารัฐ และนางทัศนาพร เกษเมธีกา

รุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชา

รัฐ ที่เป็นจำาเลยคดีดังกล่าวต้องหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ จนกว่าจะมีคำาพิพากษา ทำาให้ขณะนี้

มี ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด 476 คน มี

องค์ประชุมอยู่ที่ 238 คน นอกจากนี้ นาย

ชวนยังนัดประชุมรัฐสภา วันที่ 16 พ.ย. เพื่อ

พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมฉบับ

ประชาชนด้วย 

ทั้งนี้ นายอภิชาติ คงชาตรี เลขานุการ

แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองในศาลฎีกา ลงนามในหนังสือ เลข

ที่ ศย 100 (อม)/247 เรื่องแจ้งคำาสั่งศาล

ถึงนายชวน กรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ประทับ

รับฟ้องคดีของนายวิรัช รัตนเศรษฐ กับ

พวกรวม 87 คน ในคดีทุจริตสนามฟุตซอล

โคราช ซึ่งมีผลให้จำาเลย 3 คน ประกอบ

ด้วย นายวิรัช จำาเลยที่ 1,  นางทัศนียา 

จำาเลยที่ 2, นางทัศนาพร  จำาเลยคนที่ 72 

ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา 235 วรรคสาม 

นับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาล

ประทับรับฟ้อง จนกว่าจะมีคำาพิพากษา เว้น

แต่ศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น 

นายวิรัชยอมรับว่า เมื่อคำาตัดสินออก

มาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม หลังจากนี้จะ

เตรียมสู้คดีที่ถูกกล่าวหา และคดีที่ ได้ฟ้อง

กลับ ป.ป.ช. ส่วนการดำาเนินการทางการ

เมืองต่อไปหลังจากนี้ ยังไม่ตัดสินใจ ขอรอ

ดูก่อน และยังไม่ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ 

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ ปฏิเสธตอบคำาถามสื่อมวลชนใน

เรื่องนี้ ขณะที่้ตำาแหน่งประธานวิปรัฐบาล

ของนายวิรัชนั้นไม่มีอะไร กำาลังพิจารณา

อยู่ เดี๋ยวจะเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะนำาเข้าที่ประชุม 

กก.บห.ได้เมื่อไหร่ พล.อ.ประวิตรกล่าวสวน

ทันทีว่า “เดี๋ยวนี้เลยไหม จะต้องบอกสื่อ

ด้วยหรือว่าจะประชุมเมื่อไหร่” เมื่อถามว่า

ตำาแหน่งประธานวิปรัฐบาลไม่จำาเป็นต้อง

เป็น ส.ส.ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 

ควรจะเป็น ส.ส. 

ซักว่าขณะน้ีได้เปิดชื่อนายนิโรธ สุนทร

เลขา ส.ส.นครสวรรค์ จะมาเป็นประธาน              

วิปรัฐบาลคนใหม่ หัวหน้าพรรคพลังประ 

ชารัฐตอบว่า “กำาลังดูอยู่ ผมจะบอกคุณได้

ยังไง เดี๋ยวให้ผมประชุมพรรคก่อน”

บิ๊กตู่จ่อถกป้อมตั้งคนใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการ

ตั้งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ว่า เรื่องนี้

ต้องหารือกับพรรคพลังประชารัฐก่อน ต้อง

คุยกับ พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้า

พรรค ซึ่งได้ข่าวว่าเตรียมเสนอให้กับตน

แล้ว โดยหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต้อง

เร่งพิจารณาโดยเร็ว เพราะเป็นตำาแหน่งท่ี

สำาคัญ เพื่อเตรียมการในการเปิดสภา ซึ่ง

เราต้องมีประธานวิปฝ่ายรัฐบาล เราต้องหา

คนที่มาทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด

เมื่อถามว่า นอกจากคุยเรื่องตั้ ง

ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แล้ว ยังจะมีคุย

เรื่องอื่นๆ ด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ว่า เคยบอกแล้วว่าจะไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและ

กัน ตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ไม่ได้เป็น

อะไรทั้งนั้น แต่พรรคพลังประชารัฐเสนอ

ตนเป็นนายกฯ ใช่ไหมล่ะ ถ้าตนมีอะไรตนก็

จะคุยกับหัวหน้าพรรคใช่ไหมล่ะ  ซึ่งหัวหน้า

พรรคต้องไปทำาความเข้าใจกับบรรดาลูก

พรรค นายกฯ จะทำาไม่ถูกไม่ได้ ต้องรักษา

กติกาให้ดี อย่าลากนายกฯ ปนไปปนมาจน

สับสนอลหม่านไปหมด มันก็มีปัญหาทุก

เรื่อง แต่คุยกันได้ คุยกันรู้เรื่อง เป็นพี่น้อง

กันอยู่แล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงการแต่งตั้งประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล                                                           

(วิปรัฐบาล) คนใหม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะ

เป็นผู้แต่งตั้งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ 

เพราะตำาแหน่งประธานวิปรัฐบาลเป็น

กรรมการของรัฐบาล ถ้าสภาผู้แทนราษฎร

จะตั้งของเขาก็เรื่องของสภา  แต่ชุดนี้เป็น

ชุดที่รัฐบาลตั้ง  

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า

พรรค พปชร. ระบุว่า ประธานวิปรัฐบาล

คนใหม่จะต้องเป็น ส.ส. และต้องผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารพรรค 

พปชร. (กก.บห.) ก่อน นายวิษณุกล่าวว่า 

ปกติวิปฯ จะต้องเป็น ส.ส. เพราะวิปฯ เวลา

ทำางานต้องนั่งอยู่ในสภา เป็นธรรมดา และ

ต้องเป็นที่ยอมรับของ ส.ส. เพราะเวลาพูด

อะไรคนจะต้องเชื่อ โดยพรรคร่วมรัฐบาล

จะต้องหารือและเสนอชื่อมาที่รัฐบาล จาก

นั้นนายกฯ จะเป็นผู้เซ็นลงนามการแต่งต้ัง 

นายกฯ จะไปตั้งตามใจชอบไม่ได้ เพราะนา

ยกฯ ไม่สามารถไปประสานอะไรกับใครได้  

“ข้อสำาคัญคือต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

ติดต่อกับรัฐบาลได้ เป็น ส.ส. และเป็นคน

ที่ว่าง คือสามารถอยู่ในสภาทั้งวันที่มีการ

ประชุม ถ้าเป็นคนที่มีภารกิจอะไรเยอะจะ

ลำาบาก เพราะเผลอแป๊บเดียวเขาก็โหวต

กันแล้ว และต้องแก้เกมในสภาด้วย ความ

จริงไม่ต้องถึงกับแม่นกฎหมายอะไรหรอก 

เพราะมีคนอื่นช่วยได้” นายวิษณุกล่าว

ขณะท่ีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรอง

ประธานวิปรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ 

เรียกประชุมวิปรัฐบาลในส่วนของพรรค

พลังประชารัฐด่วน โดยใช้เวลาประมาณ 

30 นาที และให้สัมภาษณ์ว่า เพ่ือไม่ให้

เกิดความป่ันป่วน ต้องมาคุยกัน ในการลง

มติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ไม่มีอะไรที่น่ากังวล ในช่วงเวลานี้เราต้อง

ช่วยกันดูแล ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง แต่

เป็นประเด็นเรื่องของการทำางาน  ส่วนการ

พิจารณาประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ ต้องดู

ความเหมาะสม และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้

พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมได้

เน้นย้ำาว่า ช่วงนี้ถือว่าสถานการณ์เปราะ

บางขอให้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐช่วยกัน 

ทั้งนี้  มีรายงานข่าวว่าก่อนหน้านี้มีการเสนอ

ชื่อ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ  ขึ้นมาเป็นประธาน    

วิปรัฐบาลแทนนายวิรัช  เพราะมีความอาวุโส  

และมีภาพประนีประนอม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) ในฐานะกรรมการบริหาร

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ไม่ใช่เพียง

นายนิโรธ ซึ่ง ส.ส.อาวุโสในพรรคมีหลายคน 

คงต้องหารือกันอีกที ธรรมเนียมปฏิบัติก็มี

คณะกรรมการ รองประธาน ประสานงาน

กันอยู่ เชื่อว่าไม่มีปัญหา ส่วน ส.ส.ก็รู้ตัวเอง

อยู่แล้วว่าต้องทำาหน้าที่และลงมติอย่างไร       

ตำาแหน่งนี้ ไม่แย่งกัน

นายชัยวุฒิระบุถึงตำาแหน่งประธาน

วิปรัฐบาลว่า เท่าที่ตนรู้ไม่มีการแย่งชิงกัน 

เพราะตำาแหน่งประธานวิปฯ เป็นตำาแหน่งที่

ต้องเสียสละมาทำางาน ต้องรับผิดชอบชีวิต

ความเป็นอยู่ของ ส.ส.ทุกคน รวมถึงการลง

มติต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่หนัก ต้องมาก่อนคน

อื่น และกลับคนสุดท้าย ซึ่งต้องพูดว่าหาคน

มาทำางานที่เสียสละมากกว่า  อย่ามาแย่ง

กันเลย การประชุม ครม.วันที่ 4 พ.ย. จะ

มีการหารือเรื่องน้ีกับนายกฯ และหัวหน้า

พรรค คาดว่าเรื่องน้ีน่าจะจบเร็วๆ น้ี แต่

ไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไหร่ เป็นเพราะอำา 

นาจของนายกรัฐมนตรี 

วันเดียวกันน้ี ศาล รัฐธรรมนูญ ประชุม

ปรึกษาคดีในคดีประธาน สภาผู้แทน ราษฎร  

(ผู้ร้อง)  ส่งคำาร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 

ตาม รัฐธรรมนูญ  มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ 

ของ สมาชิก สภาผู้แทน ราษฎร ของนายสำาลี 

รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจ ไทย  (ผู้

ถูกร้อง)  ส้ินสุด ลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่ 

โดยศาลมติเอกฉันท์รับคำาร้องน้ีไว้พิจารณา

วินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องย่ืนคำาช้ีแจงแก้ข้อ

กล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน

นับแต่วันท่ีได้รับสำาเนาคำาร้อง

สำาหรับคำาขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติ

หน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าศาล

จะมีคำาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 

วรรคสองน้ัน ศาลโดยมติเอกฉันท์เห็นว่า 

ข้อเท็จจริงตามคำาร้องและเอกสารประกอบ

คำาร้อง ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้อง

มีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีคำาสั่งให้ผู้ถูกร้อง

หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. นับตั้งแต่วันที่ 3 

พ.ย.2564 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำา

วินิจฉัย

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย แถลง

ว่า ประเด็นดังกล่าวมีการขยายความไปใน

ลักษณะว่าเกิดจากข้อเท็จจริงเรื่องบันทึก

คลิปเสียง ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ศาลรับคำาร้องไว้ 

แต่ข้อเท็จจริงคือนายสำาลีเคยมีคดีอาญา

ช่วงปี 2532-2533 กรณีที่นายสำาลีมีบ้าน

พักใกล้สถานบันเทิงใน จ.มหาสารคาม ซึ่ง

มีการแสดงดนตรีสดส่งเสียงดังรบกวนจน

เกิดข้อพิพาทกัน กระทั่งนายสำาลีได้เข้าไป

ที่สถานบันเทิงนั้น และถูกแจ้งความดำาเนิน

คดีบุกรุกทำาให้เสียทรัพย์ ท้ายท่ีสุดศาลได้

พิพากษาลงโทษจำาคุกนายสำาลี 5 ปี แต่ให้

รอลงอาญาไว้ 3 ปี โดยให้บำาเพ็ญประโยชน์

ตามเงื่อนไข ซึ่งนายสำาลีไม่ได้เข้าเรือนจำา

แต่อย่างใด แต่เป็นโทษรอลงอาญาไว้ เรื่อง

ที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาที่มีผู้ร้องว่ากรณีน้ีท่าน

ขาดคุณสมบัติหรือพ้นสภาพสมาชิกหรือไม่

ด้านนายสำาลีกล่าวว่า ตรงพื้นที่บ้าน

ของตนมีผับบาร์มาตั้งติดกับบ้านพัก มีการ

แสดงดนตรีสดเป็นเวลาหลายปี ได้รับความ

เดือดร้อนจากเสียงรบกวน และได้ร้องเรียน 

3 ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ไม่มียุคสมัยใด

แก้ปัญหาได้เลย ช่วงท่ีเกิดเหตุตนเป็นคน

เขียนหนังสือจำาหน่ายให้สำานักพิมพ์ ทาง

สำานักพิมพ์กำาหนดให้ส่งต้นฉบับให้เร็ว แต่

เมื่อมีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงดังกล่าว 

ทำาให้เขียนหนังสือไม่ได้ จนเกิดความเครียด

จนสติหลุด เข้าไปบุกร้านยามวิกาล ทำาให้

ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปขโมยของ ขณะน้ัน

ทนายบอกให้รับสารภาพ จะไม่มีผลเรื่อง

การสมัคร ส.ส. ในที่สุดศาลตัดสินให้ลงโทษ

รอลงอาญา และศาลให้บำาเพ็ญประโยชน์ 

ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงแต่อย่างใด. 

กกร.เพิ่มเป้า

เปิดเผยภายหลังการประชุม กกร. ว่าท่ี

ประชุมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย (จี

ดีพี) ปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 

0.5% ถึง 1.5% จากเดิมที่คาดว่าจะขยาย

ตัวได้ 0-1% เน่ืองจากนโยบายการเปิด

ประเทศ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา รวมถึง

การผ่อนคลายล็อกดาวน์ และการเปิดให้จัด

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ

ประชาชน ผู้ประกอบการและนักลงทุนใน

ช่วงโค้งสุดท้ายของปีได้

ขณะท่ีภาคการส่งออก กกร.ยังคง

คาดว่ามีแนวโน้มจะขยายตัว 12.0% ถึง 

14.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะอยู่ใน

กรอบ 1.0% ถึง 1.2% ซึ่งมองว่าตัวเลขนี้อยู่

ในเงื่อนไขที่ ไม่มีการระบาดซ้ำาเพิ่มเติมและ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

นายสนั่นกล่าวว่า การเปิดประเทศ

และการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ส่ง

ผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและ

ประชาชนถึงความพร้อมของประเทศไทยใน

การอยู่ร่วมกับโควิด-19 ซึ่งเริ่มเห็นได้จาก

ข้อมูลเร็ว หรือ High Frequency Data เช่น 

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเก่ียวกับการ

ท่องเที่ยว และการเดินทางในจังหวัดท่อง

เที่ยวที่มีแนวโน้มดีข้ึน รวมถึงคาดการณ์

อัตราการเข้าพักที่ผู้ประกอบการโรงแรม

มองว่าจะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 25% ในเดือน 

พ.ย. เทียบกับ 15% ในเดือน ก.ย. ประกอบ

กับการจับจ่ายใช้สอยในภูมิภาคดีขึ้น 

ส่วนภาคการค้าปลีกมองว่าผ่านจุด

ต่ำาสุดที่ ไตรมาส 3 มาแล้ว สอดคล้องกับ

มุมมองของนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย  

ท่ีเ ช่ือม่ันในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน

ช่วงไตรมาส 4 ซึ่งสัญญาณเหล่าน้ีทำาให้

คาดการณ์ว่าภาพเศรษฐกิจในช่วงปลายปี

จะมีความคึกคักมากขึ้น และพร้อมๆ กับ

มาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศ

ของภาครัฐ อาทิ โครงการคนละครึ่ง และ

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ท้ังน้ี จากการเตรียมการของผู้ประ 

กอบการเพ่ือรับการเปิดเมือง ก็เ ช่ือว่า

เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวจากการคลายมาตรการ

ล็อกดาวน์ช่วงท่ีผ่านมา โดยภาคเอกชนยัง

หวังว่าภาครัฐจะเสริมมาตรการด้วยมาตร

การช้อปดีมีคืน จะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจใน

ปลายปีน้ีกลับมาคึกคักมากข้ึนและต่อเน่ือง

ไปยังปีหน้า

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการให้มีกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ทางภาคเอกชนเห็นว่า

หากภาครัฐมีการผ่อนคลายและโปรโมต

กิจกรรมเทศกาล ทั้งงานลอยกระทง และ

งานปีใหม่ได้ จะเป็นตัวเสริมให้บรรยากาศ

ทางเศรษฐกิจดีขึ้น พร้อมสร้างความเชื่อมั่น

ให้นักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ โดย

ควรย้ำาว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

ความเสี่ยงในขณะน้ัน เพื่อลดความเสี่ยงที่

จะเป็นการระบาดด้วย

วันเดียวกัน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน 

เปิดเผยในโอกาสปาฐกถาพิเศษ Boost Up 

Thailand 2022 ทุบโจทย์ใหม่เศรษฐกิจไทย 

ซึ่งจัดโดยบริษัท มติชน จำากัด (มหาชน) 

ว่าขณะน้ีประเทศไทยผ่านจุดต่ำาสุดไปแล้ว 

ด้วยการทำางานของทุกภาคส่วนที่ต้องแข่ง

กับเวลาในช่วงที่ยากลำาบาก เพื่อสร้างความ

เชื่อม่ัน โดยปี 2565 ประเมินเศรษฐกิจ

ไทยมีโอกาสเติบโตได้ 5-6% แต่ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ว่าจะกลับมาระบาดอีกหรือไม่ เป็นปัจจัย

เสี่ยง ที่สำาคัญคือทุกคนทั้งภาครัฐ เอกชน

และประชาชนต้องร่วมมือกันรักษาวินัย

การควบคุมการแพร่ระบาด การเว้นระยะ

ห่างทางสังคมตามแนวทางปฏิบัติด้าน

สาธารณสุข เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

“แม้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ปีน้ีอาจไม่ได้ โตถึง 4% ตามท่ีเคยคาด

การณ์ ไว้ก่อนหน้าน้ี เนื่องจากมีเชื้อโควิด-

19 ระบาดเกิดขึ้นอย่างรุนแรง วันน้ีเรา

จะต้องเริ่มกันใหม่ โดยใช้บทเรียนท่ีผ่าน

มาปรับการทำางานเชิงรุกต่อเนื่อง ทำาให้มี

การเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และนำามาสู่การ

เปิดประเทศในที่สุดเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่าน

มา เป็นจุดเริ่มต้นกันอีกครั้งบนความมั่นใจ 

แต่ทุกคนต้องเริ่มด้วยความเข้าใจว่าต้อง

รักษาวินัยการควบคุมการแพร่ระบาด” นาย                  

สุพัฒนพงษ์ระบุ.
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3บทความ-ในประเทศ

ดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม เป็นช่วงเทศกาลเฉลิม

ฉลองของคนทั่วโลก รัฐบาลถือเอาจังหวะนี้เปิดประเทศ เพื่อ

หวังให้เศรษฐกิจไทยฟื้นกลับคืน

1 พ.ย.จึงเป็นวันดีเดย์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่าง 

ประเทศ ทั้งยังประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว และผ่อนคลายมาตรการให้

จังหวัดท่องเที่ยวสามารถชนแก้วได้ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, 

พังงา และกระบี่

พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.แห่งพรรคประชาธิปัตย์  สาวปักษ์

ใต้เลือดกระบี่ รีบขอบคุณรัฐบาล บอกว่าเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว

แต่ๆๆ “ส.ส.พิมพ์รพี” ก็ยังกังวลว่า การเปิดประเทศครั้งนี้อาจ

ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจมากตามที่คาดหมาย!!!

เพราะการเดินทางทั่วโลกยังมีข้อจำากัด ประเทศไทยมีกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวหลักอยู่ที่โซนยุโรปและจีน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ยังไม่ปกติ ดังนั้น

สัญญาณของรัฐบาลต้องชัดเจน อย่า

สื่อสารผิดว่าทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้ว

“น้ำ�ผึ้ง” พิมพ์รพี สะท้อนถึง

สภ�พธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี้เหมือน

คนไข้ในห้องไอซียู หล�ยกิจก�รกำ�ลัง

ถูกยึด แม้เปิดประเทศแล้วเข�ก็ยังไม่

ส�ม�รถกลับม�ประกอบกิจก�รได้

“ที่น่าสงสารคือหลายกิจการ

ขณะนี้ โดยเฉพาะรีสอร์ตขนาดเล็ก

และขนาดกลาง กำาลังจะถูกยึดโดย

ธนาคารของรัฐ”

เธอขอให้รัฐบาลช่วยต่อลม

หายใจให้คนเหล่านี้ ด้วยการตั้งกองทุนช่วยเหลือ ขยายเวลาชำาระ

สินเชื่อ ลดดอกเบี้ย เป็นเวลาสองปีจนถึงปี 2566 และเชื่อว่าในช่วง

เวลานั้นการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

ตอนท้าย ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์คนนี้ฝากไว้ให้คิดว่า อยากให้นายก

รัฐมนตรีหารือกับทีมเศรษฐกิจ ช่วยคนกลุ่มนี้อย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนั้น

สุดท้ายแล้วโอกาสที่จะกลับมาใหม่ อาจกลายเป็นของนายทุนที่กำาลัง

เข้ามากว้านซื้อของราคาถูกจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

งานนี้ “นายกฯ ลุงตู่” กลับจากประชุมต่างประเทศเมื่อไหร่ ต้อง

รีบส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยพยุงด่วน

โดยวันที่ 15-16 พ.ย. เสนาบดีมีกำาหนดจะไปประชุม ครม.

สัญจรที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ถ้ามีโปรแกรมไปรับฟังปัญหา

จากผู้ประกอบการ และระดมสมองช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาด้วยก็จะ 

Very Good มากๆ จ้า.

มินน่ีเมาธ์ 

คนไข้ไอซียู

เ

‘กับดักของคนล้มเจ้า’

ลายเป็นแค่ น้ำาจิ้ม หรือแค่ ออเดิร์ฟ ไปซะแล้ว!!!...

สำาหรับรายการเปิดตัวคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง ในฐานะคู่

แข่ง คู่ชิง ทางอำานาจ ทางการเมือง กับคนแก่ คน

ชรา อย่างคุณลุง บิ๊กตู่ ผู้สืบทอดตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี มา

อย่างชนิดยืดเยื้อ ยาวนาน อีเหลนเป๋น เพราะสิ่งที่ถูกเสิร์ฟ

ตามมาติดๆ ในฐานะ เมนคอร์ส ต่อจากนั้น ต้องเรียกว่า...

เล่นเอาใครต่อใคร อึ้ง-ทึ่ง-เสียว กันไปมิใช่น้อย...


นั่นก็คือ...การเปิดตัวอดีตอัยการสูงสุด ชัยเกษม นิติ

สิริ  ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งพรรค 

เผาไทย ด้วยลักษณะอาการแบบชนิด แดง-ไม่แดง...แต่ขอ

ให้แรงเข้าว่า หรือด้วยการจุดพลุ จุดไฟในนาคร เตรียม

หยิบเอากฎหมาย มาตรา 112 อันเป็นสิ่งที่บรรดาเด็กแว้

น และเด็กเวร ทั้งหลาย ปรารถนา เรียกร้องและต้องการ

ที่จะให้ยกเลิกให้รู้แล้ว รู้แรด กันไปซะที เข้าไปพูดจาเจ๊าะๆ 

แจ๊ะๆ ภายในรัฐสภา อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ 

อันแทบไม่ต่างอะไรไปจากการตัดสินใจ เล่นกับไฟ ตั้งแต่ยก

แรก เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!


คืออะไรเหมาะ-ไม่เหมาะ ควร-ไม่ควร ถูก-ไม่ถูก 

ผิด-ไม่ผิด...คงต้องปล่อยให้บรรดาพวกหัวหมอ หัวทนาย 

หัวกฎหมาย เขาไปว่ากันเอาเองก็แล้วกัน แต่ที่แน่ๆ...ก็

คือ  ความกล้า ความบังอาจ ในการตัดสินใจ แตะของ

ร้อน ตั้งแต่ยกแรกๆ ของคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ คราวนี้ 

ออกจะส่อสัญญาณ อันตราย อย่างเห็นได้ โดยชัดเจน 

ทั้งที่ยังมีเรื่องโน้น เรื่องนี้ อีกเยอะแยะ มากมาย ที่จะ

หยิบเอามาเปิดฉาก เปิดผ้าม่านกั้ง ไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง เรื่องน้ำาท่วม-น้ำาไม่ท่วม เรื่องโควิด-ไม่

โควิด ฯลฯ แต่การคิดหันมาเอาใจพวกเด็กแว้น เด็กเวร 

พวกเจนเอ็กซ์ เจนวาย เจนแซด กันอย่างเป็นระบบและ

เป็นกระบวนการเช่นนี้ ต้องถือเป็นการสร้าง อัตราเสี่ยง 

ให้กับตัวเอง ตลอดไปจนลูกในไส้ อย่างคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง 

ชนิดน่าขนลุก ขนพอง เอามากๆ...


พูดง่ายๆ ว่า...การคิด การตัดสินใจ ในลักษณะเช่น

นี้ มันออกจะหนักไปทาง ได้อย่าง-ก็ต้องเสียอย่าง อะไร

ประมาณนั้น คือขณะที่อาจได้พวกเจนเอ็กซ์ เจนวาย เจน

แซด เจนอัลฟา ฯลฯ เข้ามาเป็นพวก สร้างตบะ บารมี ให้

กับคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง ชนิดนักติดกระดุมอย่างคุณน้อง พิธา 

มิอาจก้าวข้ามไปได้ง่ายๆ แต่ขณะเดียวกัน...ก็คงมิวายส่ง

ผลให้บรรดาคนแก่ คนชรา พวกเบบี้ บูมส์ทั้งหลาย ตลอด

ไปจนพวกที่เกิดและเติบโตยุคใกล้ๆ กับช่วงพระเจ้าเหายัง

ใส่กางเกงหูรูด อดไม่ได้ที่จะตั้งตัวเป็น ศัตรู อย่างชนิดถึง

ไหนก็ถึงกัน หรืออย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้เลย 

อันมีแต่จะทำาให้สีสัน บรรยากาศ การต่อสู้ เอาชนะ กัน

ในทางการเมืองนับจากนี้ น่าจะออกไปทาง ฉิบหาย...กับ...

ฉิบหาย ยิ่งเข้าไปทุกที...


เรียกว่า...อาจถึงขั้นต้อง ตาย...กันไปข้าง อะไร

ทำานองน้ัน และคนท่ีมักจะ ตาย...กับ...ตาย หรือตายมา

โดยตลอด ก็คงหนีไม่พ้นไปจากคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ของ

หมู่เฮาทั้งหลายนั่นแล ที่แม้ถึงขั้นเคยกล้าพูด กล้าประกาศ 

เปล่งคำาพูดประเภท เสียงปืนนัดแรกระเบิดขึ้นม�เมื่อไหร่...

ผมจะกลับไปเดินนำ�หน้�พี่น้องด้วยตัวเอง แต่สุดท้าย...ก็มี

แต่ แพ้...กับ...แพ้ เนื่องจากไม่ได้มีปืนเอาไว้ในมือนั่นเอง 

การหาทางหลีกเลี่ยงประเด็นร้อนๆ ของร้อนๆ เอาไว้ก่อน 

หันไป แอบจิต ไปพลางๆ จึงถือเป็นการ ลดอัตราเสี่ยง ใน

ทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ที่จะทำาให้การกลับบ้าน กลับมา

รับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็ก ยังพอมีโอกาสอยู่

มั่ง ไม่มากก็น้อย...


แต่การเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี หันมา รื้อสะพาน

ถอยหลัง ซะเฉยเลย!!! หันไปทุ่มเทให้กับบรรดาเจนเอ็กซ์  

เจนวาย เจนแซด เจนอัลฟา อย่างเป็นระบบและเป็นกระ

บวนการเช่นนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการ เพิ่มอัตราเสี่ยง ให้

กับตัวเอง ยังถือเป็นการสร้าง แรงเสียดสี ให้กับลูกในไส้

ของตัวเองตั้งแต่เริ่มแรก ที่ ไม่ใช่แค่ต้องพยายามหาทาง

ทำาอะไรต่อมิอะไรเพื่อเอาชนะใจพวกเด็กแว้น เด็กเวร ให้

มากๆ เข้าไว้  หรือไม่ให้ถึงกับต้องตกเป็นรองนักติดกระดุม 

อย่างคุณน้อง พิธา มากมายจนเกินไป แต่ยังต้องหาทาง

รับมือกับพวกคนแก่ คนชรา พวกเบบี้ บูมส์ พวกรุ่นพระเจ้า

เหายังใส่กางเกงหูรูด ฯลฯ ที่ยังคงไม่ได้ตายโหง ตายห่า ไป

ก่อนกำาหนดการ  ยังพร้อมที่จะ เปรี้ยงๆ...ดังเสียงฟ้าฟาด 

โครมๆ...พินาศพังสลอน ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่...


เจอกับแรงเสียดสี เสียดทาน ในแต่ละด้านเช่นนี้...

ถึงจะสดใส เต่งตึง อูมฟูม ตามแบบฉบับ ลูกคนมีกะตังค์ 

ยังไงก็แล้วแต่ โอกาสที่คุณหลาน อุ๊งอิ๊ง ที่ไม่ได้มี อาวุธ 

ใดๆ ติดไม้ ติดมือ เอาไว้เลยแม้แต่น้อย นอกจาก กะตังค์ 

ล้วนๆ อาจต้องเหี่ยวปลาย ยับย่น ยู่ยี่ หนักซะยิ่งกว่าคุณ

น้อง ปู นารีขี่ม้าขาว ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ 

แนวโน้มที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำาจิ้ม ออเดิร์ฟ หรือเมนคอร์ส ใน

แต่ละอย่าง แต่ละชนิด จะถูกแ-ก ถูกรับประทาน แบบไม่

เหลืออะไรติดโต๊ะเอาไว้เลยแม้แต่นิด หรือแนวโน้มที่จะ

ต้อง แพ้...กับ...แพ้ หลังแพ้แล้ว-แพ้อีกมาโดยตลอด จึง

พอเห็นๆ กันอยู่แบบไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

อะไรกันมากมาย เฮ้ออ์อ์อ์...ถึงได้ชื่อว่าเก่งแสนเก่ง ฉลาด

แสนฉลาด เพียงใดก็เถอะ แต่อะไรจะคิดหยาบ คิดง่าย คิด

เป็นเด็กๆ เท่านี้ ย่อมไม่มีอีกแล้ว...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้....จาก Mihaela Losof... 

“Children are the most expensive form of enter-

tainment.  - คว�มเป็นเด็ก...คือรูปแบบคว�มบันเทิงที่มี

ร�ค�...แพง...ที่สุด”



ว่าด้วยยุทธศาสตร์-ยุทธวิธีใหม่ของพรรคเผาไทย

พิมพ์รพี พันธุ์วิช�ติกุล

ก

าผมเป็นทักษิณนะ

อ่านที่ “สมศักดิ์ เจียม” โพสต์เมื่อวาน ต้องบอกกับ

ตัวเองว่า

“เสียหมาเลย...ตู”!

ก็ดูซี ดู “สมศักดิ์ เจียม” คนกันเองแท้ๆ มันโพสต์ซี

.................

สมศักดิ์ เจียม

ประเทศไทยน่าเสียดายว่า เต็มไปด้วยผู้นำาการเมือง

ที่ขี้ขลาด  ทักษิณถนัดแต่ด่าเจ้าลับๆ และหวังประโยชน์

จากเจ้า

ปล่อยให้เด็ก หรือแม้แต่ฝ่ายตามของตัวเองเข้าคุกไป

เผื่อวันหลังชนะ ค่อยมารับประโยชน์

.......................

ยิ่งอ่านพวกที่ถูกหลอกไปติดคุก อย่าง “สมยศ พฤกษา

เกษมสุข” โพสต์ด้วยแล้ว นอกจากเสียหมา ยังเสียถึงชาติ

พงศ์วงหมา ขนาดนั้นเลย

......................

ทักษิณ ชินวัตร ตายน้ำาตื้นอยู่เสมอ

ทักษิณ ชินวัตรแสดงความคิดเห็นว่า มาตรา 112 

ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นปัญหาของคนในกระบวนการยุติธรรม 

แล้วขอให้ทั้งสองฝ่าย เริ่มต้นใหม่ ถวายความจงรัก

ภักดีให้ถูกต้อง  ไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหา โดยที่ไม่รู้

ทักษิณอาจลืมไปแล้วว่า อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

นายจารุพงษ์  เรืองสุวรรณ ที่ทำางานให้พรรคเพื่อไทยเต็ม

ที่ในช่วงวิกฤติของพรรค 

โดนกล่าวหามาตรา 112 จนต้องลี้ภัยไปต่างแดน 

อีกคนหนึ่ง  พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ถูกกล่าวหาตามมาตรา 112 จนต้องไปตาย

อยู่ต่างแดน 

อีกคนหนึ่ง ที่ช่วยงานทักษิณและพรรคเพื่อไทยเต็มที่ 

ก็คือ จักรภพ  เพ็ญแข ก็ถูกกล่าวหาตามมาตรา 112 จน

ตัวเองต้องหลบภัยไปต่างแดน 

อีกคนหนึ่ง ที่ปกป้องทักษิณ ทุกลมหายใจของเขา 

ส.ส.สุนัย จุลพงษ์ศธร ก็ต้องระเห็จไปอยู่อเมริกา ด้วยถูก

กล่าวหาตามมาตรา 112 

และอีกหลายต่อหลายคน ที่ถูกเข่นฆ่าเพราะถูกกล่าว

หาว่าเป็นพวกล้มเจ้า

คุณงามความดีท่ีประชาชนชื่นชมอาจกลายค่าเป็น

ศูนย์ได้จากความคิดเขลาๆ เยี่ยงนี้

แล้วที่บอกว่า ไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหานั่นนะ ลืมไป

แล้วไช่ใหมที่ ว่าพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน 

แล้วก็ลืมไปแล้วใช่ไหม กับสโลแกนที่ว่า ประชาชน

คิด เพื่อไทยทำา

..........................

ท่าจะเสียหมาจริงๆ ด้วยแหละ ในด้านว่า หลอกใช้

หายใจยาวๆ มาเริ่มต้นใหม่ ตามที่ผมแนะนำาเบื้องต้น 

เพื่อความรัก เพื่อการถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้อง ถูกทาง 

ไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหาโดยที่ไม่รู้”

...........................

ฮ่ะๆๆๆๆ เพราะอย่างนี้แหละพี่น้อง

เจอประชาชน “รัก-พิทักษ์สถาบัน” เอาจริง จากท่ีว่า

มาตรา ๑๑๒  มีปัญหา ทักษิณกลับลำา ๓๖๐ องศา เป็นกฎหมาย

ไม่เป็นปัญหา ตามที่ชักพาสมุนถลำา

จะว่าไป “ทักษิณตาสว่าง” แล้ว นะเนี่ย 

สว่างแบบตาแจ้งหรือสว่างแบบตาขาวก็ไม่รู้นะ?

การกลับลำา หรือพูดอีกที “กลับกลอก” แบบหลอกใช้

คนของทักษิณครั้งนี้ 

ดูจะเกิดกระแสบวก, ลบแรง ในช่วงชิงรักหักสวาทกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล ที่ใช้ธง “ล้มเจ้า” แย่ง

คะแนนกัน

ตอนเสี่ยโทนาฟสั่งลุย....

ส่งลูกสาว “แม่ลูกอ่อน” ซึ่งไม่รู้หลานตาหย่านมแม่รึยัง 

มารั้งว่าที่นายกฯ รีแบรนดิงพรรค “แดงพรืดดดด” กลบน้ำาเงิน

หายไปเลย บอกให้รู้ว่า ตานี้ “เอาจริง”

เล่นเอา “ก้าวไกล” ของธนาธรในร่างทรงพิธา “ส้ม-สาขา

ย่อย” ของ “แดง-เพื่อไทย” กลายเป็น “ส้มซีด” ทันตาเห็น

ทักษิณส่งแม่ลูกอ่อนขี่ม้าขาว โบกธง “แดงทั้งแผ่นดิน” 

มาแล้วโว้ย  ทั้งแดงแจ๋-แดงส้ม ต่างเฮโล โห่รับ

แต่พอกระแสตีกลับ “พวกกูเอาเจ้า-ไม่เอาพวกล้มเจ้า” 

เท่านั้นแหละ....

ทั้งว่าที่นายกฯ หญิง ทั้่งหลี่กงกง ซุกหัว

“ทักษิณ” ตัวจริง-เสียงจริงของแดงทั้งแผ่นดิน จึงต้อง

ออกมาโพสต์แก้เกี้ยว-กลับลำาเอง

แต่แก้เกี้่ยว กลายเป็นแก้ผ้า ที่กลับลำา กลายเป็นคว่ำา

เรือทั้งลำา เพราะแดงเล็ก-แดงใหญ่ ต่างไม่พอใจในความ

กลับกลอก 

รุมกันถอนหงอกทักษิณ ชนิดสิ้นความนับถือ!

ตอนนี้ “ส้มเล็ก-แดงใหญ่” กลิ้งกลับไปที่ก้าวไกลอีกครั้ง 

เพราะเห็นพรรคนี้ ยืนกราน “ปฏิรูปสถาบัน-ยกเลิกมาตรา  

๑๑๒” ตามที่ “ธนาธร-ปิยบุตร” เป่าขม่อม

ยิ่งเมื่อวาน (๓ พ.ย.๖๔) หมอชลน่าน “ร่างทรง” คนใหม่

เพื่อไทย เห็นนายใหญ่ “ตีธงถอย”

รีบแถลง ร้อยลีลา แต่หนึ่งเนื้อหา ว่า

“เพื่อไทยจะไม่เป็นตัวตั้งตัวตีในการล่าชื่อหรือผลักดัน

แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

แต่จะทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางประสานงานนำาปัญหาเข้า

มาคุยในสภาเท่านั้น.....” 

ทักษิณเสียหมาไปแต่แรกแล้ว ตอนนี้ ถึงตาหลี่กงกงเสีย

ตามไปอีกหนึ่งตัว!

แต่เรื่องล้มเจ้านี่ สรุปได้ว่าพวก “เขี้ยวลากดิน” ฉลาด

ในวิธีการเอาตัวรอดมากกว่า 

ส่วนพวกละอ่อน เขี้ยวยังไม่งอก-ขนเพิ่งขึ้น ต่างเจ็บ

ตัว เข้าคุก ต้องคดี ไปตามๆ กัน 

นั่นเพราะ โง่แล้วเสือกอวดเก่ง!

ต้องศึกษาวิธีการจากพวกเขี้ยวลากดินเขา ดูปิยบุตร

ไว้เป็นตัวอย่าง  เห็นมั้ย เวลาปิยบุตรหน้านวลตลอดกาล

ปิยบุตร จะไม่ระห่ำาแบบง่าวๆ จะใช้ลีลาเลกเชอร์

ทางวิชาการ 

ปลุกเร้าให้ล้มสถาบัน ก็เลี่ยงใช้คำาว่าปฏิรูป เดินแผน

ผ่านพรรค ก็แนะให้เดินตามตะเข็บกฎหมาย ยุแยงในถนน

ให้เป็นไฟลามทุ่ง ก็ยกประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสมาเล่า

ปิยบุตรจึงใช้ความเจนจัดวิชาการ “กัดกร่อน” สถาบัน

ได้ตลอด  ขนาดพี่ศรี “นักร้อง” ยังหาช่องร้องเอาไม่ถนัด

อย่างกรณี มาตรา ๑๑๒ คราวนี้ เหมือนกัน 

ปิยบุตรก็จัดรายการพิเศษในคลับเฮาส์ และเพจเฟซ 

บุ๊กคณะก้าวหน้าในหัวข้อ “หมดเวลา ๑๑๒ ถึงเวลาคืน

อนาคตสังคมไทย” 

ปิยบุตร “ด้อยค่าสถาบัน” ในลีลาหวังดี ให้คนที่ไม่

ต้องการให้ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ฟังว่า

“..........ผู้ที่จงรักภักดีอย่างจริงใจหลายคน หากไม่

หลอกตัวเองจนเกินไป ควรจะต้องเห็นปัญหาของการใช้

มาตรา ๑๑๒ 

และควรต้องเข้าใจว่า การรักษาสถาบันกษัตริย์ที่ดี

ที่สุดย่อมไม่ใช่การไล่ฟ้อง ไล่ขังคน เพราะมีแต่จะทำาให้ฝ่าย

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ยิ่งแรงขึ้น”

“ดูประเทศอื่นเขาใช้วิธีอะไร ที่ประเทศอังกฤษมีกลุ่ม

อยากยกเลิกสถาบันกษัตริย์อยู่เต็มไปหมด แต่สำารวจกี่ทีก็

เป็นส่วนน้อย สถาบันกษัตริย์อังกฤษก็ยังอยู่ 

มีคนเอาควีนเอลิซาเบธไปล้อเลียนเต็มไปหมด ทำาไม

เขาอยู่ได้? 

นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเปิดให้พูด เปิดให้คุย เปิดให้ล้อ

เลียน แล้วทำาให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนกลุ่มน้อยของสังคม 

วิธีนี้ต่างหาก ที่จะรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ได้ 

เราเดินทางมาไกลจนย้อนกลับไม่ได้แล้ว ผมอยากจะ

ชวนฝ่ายอนุรักษนิยม ฝ่ายที่ประกาศตัวว่า เป็นผู้จงรักภักดี 

ลองคิดเรื่องนี้ใหม่อีกครั้ง”

เห็นมั้ย....

ฉลาดใช้ลีลา “ตบหัว-ลูบหลัง” ลักษณะ “ความหวัง

ดีของจิ้งจอก” เจตนาชัดว่ากดสถาบันลงต่ำา แต่ผ่านลีลา 

“ปรารถนาดี” อย่างนี้ตลอด

ปิยบุตรจึงไม่ต่างแมงมุม....

แมงมุมมี ๘ ขา แต่ใช้เดิน ๔ ขา อีก ๔ ขา ใช้ยกลำา

ตัวเพื่อไม่ให้ติดใยที่ตัวชักไว้เอง

แมงมุม “ติดใย” ตัวเองตายเมื่อไหร่ 

ก็คงได้เห็นนักกฎหมาย “ตายน้ำาตื้น” เมื่อนั้น!

พวกเขา แต่พอตนจนตัวเอง กลับเอาไม่จริง!

ก็ดูซี อาทิตย์-สองอาทิตย์ก่อน จ้อคลับเฮาส์กับสาวก

พวกสถาปนิกกำามะลอบ้าง พวกหมอขี้คุกบ้าง กระแทกเจ้า

ยิ้มเยาะ-เย้ยหยันนายกฯ ต่างๆ นานา

สัญญาณ ใส่เกียร์ ๕ “ล้มนายกฯ-ลุยเจ้า”

ส่ง “อุ๊งอิ๊ง” ลูกสาวขึ้นเวที จองว่าที่นายกฯ รุ่นใหม่ ตี

ธงสัญญาณ “เอาแดงทั้งแผ่นดิน”

“ไม่เอาพระเจ้าแผ่นดิน”

โดยลบสีน้ำาเงินทิ้งไป จากสัญลักษณ์พรรค!

“ชัยเกษม” จากอดีตอัยการสูงสุดที่มาสวามิภักดิ์เป็น 

“หลี่กงกง” ขมีขมันเอาใจ 

ประกาศโครม “เพื่อไทย” ไม่เอามาตรา ๑๑๒ และ ๑๑๖ 

จะเสนอเป็นวาระเข้าสภา

ปรากฏว่า ชาวประชา “ฮือทั้งแผ่นดิน”!

พรรคไหนกล้าแตะมาตรา ๑๑๒ แน่จริง...ก็ลอง แล้วจะ

รู้ พรรคมึงกะพวกกู จะอยู่ร่วมแผ่นดินกันได้มั้ย?

เท่านั้นแหละ....

ทักษิณกลับหลังหัน ที่นึกว่าจะได้แต้ม กลายเป็นได้ตีน 

รีบโพสต์ตาลี-ตาเหลือก จะยกมาให้อ่านในท่อนที่ โพสต์แล้ว

ถูกพรรคพวกย้อนเอาแสบๆ

ทักษิณ ชินวัตร

“..........สรุป ผมขอแนะนำาว่า ก่อนจะมาบอกว่าจะแก้

มาตรา  112 หรือไม่ ขอให้ไปเริ่มย้อนคิดว่า 

เมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหา แต่คนที่เป็นปัญหา คือ

คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นำาประเด็นนี้มา 

สร้างความแตกแยกในสังคมต่างหาก 

ถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้อง และมีการพูดคุยกับผู้เห็น

ต่างบ้าง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และนำาไปสู่การรักษากฎหมาย

ที่เป็นธรรม และก็จะไม่มีใครเดือดร้อน 

แต่วันนี้ ขอย้ำาอีกครั้งว่า ประเทศขาดการบริหารการ

จัดการ เลือกที่จะใช้ Law and order เท่านั้น 

ขอให้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดดราม่า 

ถ้



จะตองเปลี่ยนตัว และหาคนเขามาแทนดวยหรือไม 

จึงเช� อวา พล.อ.ประยุทธ ที่มีความพยายามเขามายึดพรรค

กอนหนานี้ แตสะดุดเพราะเจอบารมี พล.อ.ประวิตร     

คงจะใช โอกาสทองอีกครั้ง ผาน 6 รัฐมนตรี “ทีมลุงตู”                                                                                   

ไดแก กลุม 3 มิตร นําโดย นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาห 

กรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายอนุชา นาคาศัย รมต.

ประจําสํานักนายกฯ กลุมซุมมังกรน้ําเค็ม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน กลุมบางระจัน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจและสังคม และ กลุมมะขามหวาน นายสันติ พรอม

พัฒน รมช.คลัง  

สงคนของตัวเองเขาไปยึดตําแหน�งน้ีใหไดคงไมยอมเด็ดขาด 

ปลอยใหเกาอี้ประธานวิปรัฐบาลไปตกอยูในมือของ ผูกองมนัส ที่

มีความตองการเขาไปควบคุมเสียง ส.ส.ในสภาฯ ไดอยางเบ็ดเสร็จ

ควบคูตําแหน�งเลขาธิการพรรค พปชร. และเช� อวา “บิ๊กตู” คงเข็ด

ขยาด หลังกอนหนาตัวเขาเอง และ “บิ๊กปอก” พล.อ.อนุพงษ เผา

จินดา รมว.มหาดไทย เกือบตกเกาอี้ ที่มีกระแสขาวกลุม 3 ช. กอกบฏ

ในการอภิปรายไมไววางใจในรอบลาสุดใชหรือไม 

ในทางกลับกัน หาก ทีมลุง ยึดเกาอี้ประธานวิปรัฐบาลได

สําเร็จ ก็การันตีความมั่นคงในเร� องเสียงของ ส.ส.ใน พปชร.ในการ
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4 บทความ

ฤกษพานาทีที่ “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมยังอยู

ใน การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ที่

เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักร ไดพบหนาคาตากับผูนําประเทศ

ตางๆ แตดูเหมือนรัฐบาลกลับเกิดอาการระส่ําระสายหนัก โดย

เฉพาะบรรดาผูแทนราษฎรในซีก

พรรครวมรัฐบาล ...• ลาสุด “สําลี 

รักสุทธี” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญ

มีมติเอกฉันทรับคํารองท่ีประธานสภา                                              

ผูแทนราษฎรขอใหวินิจฉัยตามรัฐธรรม 

นูญ มาตรา 82 วา สมาชิกภาพ 

ส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม และใหนายสําลี

หยุดปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 3 พ.ย.

2564 ...• กอนหนานี้ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหน�งทางการ

เมืองก็ไดมีหนังสือถึงประธานรัฐสภา

กรณีศาลมี คําสั่งใหประทับรับฟองคดี “วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส. 

บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ กับพวกรวม 87 คน ในคดี

ทุจริตสนามฟุตซอลโคราชไปแลว ซึ่งมีผลใหจําเลย 3 คน คือ นาย

วิรัช, นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา และนางทัศนาพร 

เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา ตองหยุดปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 

2 พ.ย.ไปแลว โดยในการประชุมสภาผูแทนราษฎร สมัยสามัญ

ประจําป ครั้งที่ 2/2564 เปนนัดแรก “ประธานชวน หลีกภัย” 

ก็ไดแจงตอที่ประชุมวา มี ส.ส.ปฏิบัติหนาที่ ไดทั้งหมด 476 คน 

ซึ่งเปนการรวม 3 คน ที่ถูกหางเลข

คดีฟุตซอลไปแลว แตยังไมไดรวมกรณี                                

นายสําลี ฉะนั้นเบ็ดเสร็จแลวก็มี ส.ส. 

ที่ทําหนาที่ได ณ ปจจุบันอยูที่ 475 

คนเทานั้น ...• ตองเรียกวาการเมือง

วาดวยการหยุดปฏิบัติหนาที่รุมเรา

เขาสูพรรครวมรัฐบาลกันอยางจังเบอร                              

ที่สําคัญยังมาโปะเชะในชวงการเปด

ประชุมสภาเสียดวย งานนี้พรรคพลัง

ประชารัฐภายใตการดูแลของ “บิ๊ก

ปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. จึงตองรีบ

ควานหาบุคคลที่จะน่ังเกาอี้ประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรครวมรัฐบาล หรือประธานวิปรัฐบาลโดยเร็ว ซึ่งก็ มีช� อ 

“นิโรธ สุนทรเลขา” ส.ส.นครสวรรค โผลมาแลว แต พปชร. 

นั้นหากยอนดูใหดีจะเห็นวาช� อที่ โผลมาแรกๆ จะเปนขาปวเสีย                                                             

เปนสวนใหญ ...• ในขณะที่พรรครวมฝายคาน โดยเฉพาะพรรค                              

เพ� อไทยหรือพรรคชินวัตร ภายใตสโลแกน “พรุงนี้เพ� อไทย เพ� อ

ชีวิตใหมของประชาชน” ที่ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

บรรจงคิดและบรรจงผลักดันการ เปล่ียน 

แปลงหัวหนาพรรคคนใหมจากคน                                          

บานเดียวกันอยาง “สมพงษ อมร 

วิวัฒน” มาเปน “นพ.ชลน�าน ศรี

แกว” รวมทั้งดัน “แพทองธาร ชิน

วัตร” หรืออุงอิ๊ง บุตรสาวคนเล็กขึ้น

ประธานที่ปรึกษาการมีสวนรวมและ

นวัตกรรมใหม ก็มีอันทําใหเอฟซีทั้ง

หลายถึงกับอาปากคางกันเลยทีเดียว

ในเร� องมาตรา 112 เพราะนายใหญ

โพสตเฟซบุก แบบหักดามพราดวย

เขากับขอเสนอของ “ชัยเกษม นิติสิริ” ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง พรรคเพ� อไทย ที่บอกวาพรรค

เพ� อไทยจะเปนแกนนําเสนอแกไขกฎหมายมาตรา 112 และ 116 

...• งานนี้ก็ไมรูอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและอดีตอัยการสูง 

สุดจะมีหนาเหลืออยูกี่นิ้ว เพราะทาทีตอนประกาศเร� องดังกลาว

นั้นขึงขังอยางมาก แตเม� อเจาของพรรคตัวจริงไมเลนดวย  “ชัย

เกษม” จะทําตัวอยางไร หรือจะเปนประเภทลูกผูชายยืดไดหด

ไดก็ไมรู เพราะหากมองลึกกันลงไปกับขอเสนอของ “ชัยเกษม” 

น้ัน นอกจากทําเพ� อดึงดูดใจคนรุนใหม                                                    

แลว ดูเหมือนจะการเปนชวยเบ่ียงประ                               

เด็นของ “อุงอิ๊ง” ในเร� องของการ                             

สอบเขาระดับมหาวิทยาลัยที่ เปน

ตํานานในวงการศึกษาไทยเสียดวย                        

...• แตไมวาอยางไร ยามน้ี “ทักษิณ” 

ก็โดนบรรดาแฟนานุแฟนโหมประโคม                           

ดา ไมตางจากพรรคเพ� อไทย โดย

เฉพาะจาก “สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล”                                     

อดีตอาจารยประจําภาควิชาประวัติ 

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่ง

ล้ีภัยการเมืองในฝรั่งเศสถึงกับโพสตวาเหลือเช� อกับแนวคิดของ

ทักษิณ กอนจะตําหนิวาเปนผูนําทางการเมืองที่ขี้ขลาด พรอมระบุ

ดวยวาปลอยใหเด็ก หรือแมแตฝายตามของตัวเองเขาคุกไป เผ� อ

วันหลังชนะคอยมารับประโยชน พิโธ! ศักด์ิเจียมเพ่ิงจะรูเหรอ บรรดา

คนเสื้อแดงที่ลมตายและติดคุก ยกเวนพวกสูแลวรวย เขารูเชน

เห็นชาติกันหมดแลววา “สัมภเวสีแมว” เปนคนเย่ียงไร ก็มีแคบรรดา 

“เอฟซี” ฝงหัวเทาน้ันท่ียังบอกวา “ตดแมวหอม” อยูน่ันแล ...•

ชัยเกษม นิติสิริ

สําลี รักสุทธี

นิโรธ สุนทรเลขา

บตาหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหน�ง                                                                              

ทางการเมือง ประทับฟองคดีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส. 

บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ กับพวกรวม 87 คน ใน

คดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนใน จ.นครราชสีมา 

สงผลใหนายวิรัช นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราช 

สีมา ภรรยา และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา นอง

สาวของนางทัศนียา รวม ส.ส. 3 เสียงของ พปชร. ตองหยุดการ

ปฏิบัติหนาที่โดยทันที 

ปรากฏการณฟาผาครอบครัว “รัตนเศรษฐ” ของนายวิรัช                                                                                        

เกิดข้ึนกอนการเปดประชุมสภาฯ ในวันท่ี 3 พ.ค. เพียง 1 วัน สะทอน                                                                                                                     

นัยทางการเมืองไดหลายอยาง  แมจะไมกระทบตอเสถียรภาพ และ 

เสียงของรัฐบาล เพราะบัดนี้เสียงไดพนน้ําไปแลว  

แตส่ิงท่ีจะตองมองกันหลังจากน้ีจะเกิดแรงกระเพ� อมใน พปชร.                                                                                                         

อีกครั้งหรือไม หลังกอนหนานี้ “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรค พปชร.เพึ่งกลืนเลือดหักพี่

นอง 2 ป. เลือกอุม “ผูกองมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการ

พรรค พปชร.ใหอยูในตําแหน�งตอไป และทําใหอํานาจของกลุม 3 ช.  

ยังดํารงอยูเชนเดิม 

นั่นหมายถึงนายวิรัช ในฐานะหัวหนาแกนนํากลุม 3 ช. ก็ยังมี

อิทธิพลตอไป ควบคูตําแหน�งรองหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ และค้ํา

เกาอี้ ที่มีลูกชาย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นั่ง รมช.คมนาคม ยังอยูรอด

ปลอดภัยใน ครม.ในเวลานี้ 

แตสถานการณพลิก เม� อศาลฎีกาฯ รับประทับฟอง จึงเรียกได

วา “ความวัวไมทันหาย ความควายเขามาแทรก” สําหรับ “ความ

ควายเขามาแทรก” นอกจากทําให “นายวิรัช” มีมลทินมัวหมองแลว   

ยังมีผลทางกฎหมายตามมา คือในตําแหน�ง ส.ส.บัญชีราย

ช� อ ตองหยุดปฏิบัติหนาที่ สําคัญไปกวานั้น กระทบไปถึงตําแหน�ง 

ประธานวิปรัฐบาล ซึ่งมีอํานาจในการประสานงานตางๆ กับ ส.ส. 

พรรครวมรัฐบาลในการเดินเกมการเมืองตางๆ ทั้งบนดินและใตดินให

บรรลุเปาหมาย รวมทั้งจัดสรรคนเขาไปนั่ง กมธ.ชุดตางๆ เชน กมธ.

งบประมาณรายจายประจําป ที่ ส.ส.มีความตองการเขามาทําหนาที่

ตรงนี้อยางยิ่งยวด  

พิจารณากฎหมายสําคัญของรัฐบาลผานไปไดสะดวก และไมสุมเสี่ยง

ถูกขูถูกควํ่ากลางสภา ท่ีนายกฯ ตองรับผิดชอบดวยการลาออกหรือยุบ                                                                                        

สภา รวมท้ังยังรักษาภาพลักษณองคประชุม ส.ส.ฝายรัฐบาลไมใหลม 

 จนทําใหเกิดเสียงคําครหาจากประชาชน ทําใหตองเสียแตมความนิยม   

ผลทางการเมืองยังเปนการลดอิทธิพลของกลุม 3 ช. ท้ังในพรรค

และในสภา เพราะ “นายวิรัช” ถือเปนตัวเกมหลัก เพ� อเปาหมายการ

เปนแคนดิเดตนายกฯ ของ “ลุงตู” เพียงรายช� อหน่ึงเดียว โดยไรคูเทียบ

ภายในพรรค แถมยังปดการไปต้ังพรรคสํารองและ ส.ส.พปชร.แหออก

ตาม โดยเฉพาะ ส.ส.กทม.และภาคใตท่ีพ่ึงพากระแสนายกฯ  

อีกทั้งยังเปนการสรางความพึงพอใจใหกลุม ส.ส.อีกจํานวน

หนึ่งยืนคนละขั้ว ผิดหวังถูกหมางเมิน ไมมีตําแหน�งใน กมธ.ชุดตางๆ 

ในสภา รวมทั้ง ส.ส.ที่มีความขัดแยง เชน เม� อเร็วๆ นี้ที่มีกระแสขาว

ออกมาโวยวายตอหนา “บิ๊กปอม” ที่ไมไดรับความเปนธรรมในชวง

เลือกตั้ง และถูกดอยคาเปน ส.ส.ใหมจนไมไดรับการสนับสนุน  

นอกจากน้ียังมีความเปนได หากยึดตําแหน�งประธานวิปรัฐบาล

ไดแลว...เปาหมายตอไปอาจเปนเกาอี้ รมช.คมนาคม ลูกชายของนาย

วิรัช หลัง ส.ส.ในครอบครัวรัตนเศรษฐหายไปถึง 3 คน และสงผลให

พลังการเมืองออนแอลงไป จึงเปนเร� องที่ตองจับตาอยางยิ่งวา “บิ๊ก

ตู” จะใช โอกาสนี้จัดการลางแคนหรือไม.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ดู

หยุด ‘วิรัช’-พปชร.กระเพ� อม

‘ทีมลุงตู’ ยึดเกาอี้ ‘ปธ.วิป’?

จั

เปนที่ทราบกันดีวารัฐบาลไดประกาศเปดรับการเดินทาง

เขาประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป โดยมี

แผนการเปดประเทศ ทั้งหมด 4 ระยะ ในระยะแรก (ซึ่งไมใชระยะ

ที่ 1) หรือเรียกวาระยะนํารองไดเริ่มใน 4 จังหวัดที่เปนเมืองหลักหรือ

จังหวัดที่มีสัดสวนรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติไมนอยกวารอย

ละ 80 ของรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมดตั้งแตเดือนตุลาคมที่ผาน

มา แมวารัฐบาลไดเปดประเทศในระยะนํารองไปแลว แตเง� อนไข

และหลักเกณฑในการเปดประเทศในระยะที่ 1 นั้นยังไมชัดเจนเทา

ไหรนัก ไมวาจะเปนเกณฑการฉีดวัคซีนหรือมาตรการตางๆ ที่เตรียม

รองรับการเปดประเทศ

หากพิจารณาเกณฑการเปดประเทศของประเทศตางๆ พบ

วา หลายประเทศ อาทิ สิงคโปร ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด ได

ประกาศเกณฑเกี่ยวกับอัตราการฉีดวัคซีนของประชากรอยางชัด 

เจนเพ� อเปนตัวกําหนดขั้นตอนการเปดประเทศที่เปนแบบคอยเปน

คอยไป เชน สิงคโปรกําหนดไววาจะเปดประเทศก็ตอเม� ออัตราการ

ฉีดวัคซีนครบสองโดสไปแลวไมต่ํากวารอยละ 80 ขณะที่ออสเตรเลีย 

ก็กําหนดอัตราการฉีดวัคซีนไวที่รอยละ 80 โดยจําแนกออกเปน 3 

ระยะ ระยะแรกเปดใหบุคคลในครอบครัวท่ีอยูตางประเทศกลับเขามา

ซ่ึงเร่ิมในเดือนพฤศจิกายนน้ี ระยะท่ีสองเปดใหนักเรียนตางชาติและ

ผูถือวีซาทํางานแตยังไมไดกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน เชนเดียวกันกับ

ระยะท่ีสามซ่ึงเปดใหนักทองเท่ียวท่ีฉีดวัคซีนครบแลวเขามาในประเทศได

ขณะที่ประเทศไทยน้ันวางหลักเกณฑอัตราการฉีดวัคซีนครบ

สองโดสเพ� อรองรับการเปดประเทศไวเพียงรอยละ 50 เทานั้น  

ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 อัตราการฉีดวัคซีน

ครบสองโดสของไทยอยูท่ีประมาณรอยละ 43 ของประชากรท้ังหมด                                                                                     

ในสวนของพื้นที่ 17 จังหวัดที่เปดรับนักทองเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกา 

ยนนี้ มีเพียงกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สมุทรปราการ พังงา 

และระนองเทานั้นที่มีอัตราการฉีดวัคซีนครบสองโดสไมต่ํากวารอย

ละ 50  

แมวาประเทศไทยวางเกณฑอัตราการฉีดวัคซีนไวไมสูงมาก

นัก แตผลการฉีดวัคซีนครบสองโดสโดยรวมทั้งประเทศยังคงต่ํา

กวาเกณฑที่วางไว หากพิจารณาจังหวัดที่เปนพื้นที่นํารองทองเที่ยว

ในระยะที่ 1 นั้น ยังพบวาจังหวัดที่พรอมจริงๆ อาจมีเพียง 6 จังหวัด 

จาก 17 จังหวัดเทานั้น  

ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐควรจะเรงดําเนินการอยางเรงดวนคือการ

เรงจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและดําเนินการฉีดใหครอบคลุม

มากที่สุด ภาครัฐอาจขอความรวมมือกับหน�วยงานในพื้นที่เพ� อออก

มาตรการและรณรงคใหประชาชนมาฉีดวัคซีนใหไดมากที่สุด เชน 

จังหวัดยะลา ที่มีการออกมาตรการหามผูที่ฉีดวัคซีนไมครบเขาไปทํา

ธุรกรรมในธนาคาร เปนตน 

อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ยังเปนคําถามอยูคือ การเปดประ 

เทศโดยตั้งหลักเกณฑการฉีดวัคซีนครบสองโดสที่รอยละ 50 นั้น 

เพียงพอหรือไมตอการปองกันหรือการสรางภูมิคุมกันหมูใหแกประ 

ชาชน

ในสวนของการจัดเตรียมแผนรองรับการเปดประเทศโดย

หน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก (1) การ

เปดประเทศอยางปลอดภัย (2) การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในกลุม

เสี่ยง/สถานที่เสี่ยง/กลุมเปราะบาง (3) การเตรียมความพรอมดานการ

แพทยและสาธารณสุข (4) การพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส� อสารความเสี่ยง และ (5) การสรางกลไกการบริหารจัดการ

แบบบูรณาการ เนื้อหาในสวนถัดไป ผูเขียนมีความคิดเห็นและขอเสนอ

แนะตอแผนการรองรับการเปดประเทศและการระบาดโควิด-19 ป 

2565 ใน 2 กลยุทธที่เกี่ยวของกับแรงงานคือ

1.กลยุทธการเปดประเทศอยางปลอดภัย (Smart Entry) ผาน 

มาตรการเฝาระวังการลักลอบ/หลบหนีเขาออกประเทศ และจัดระบบ

การรับแรงงานตางดาวกลับเขาประเทศและลดการจางแรงงานผิด

กฎหมายที่ลักลอบเขาเมือง ทั้งนี้ หากพิจารณาการบริหารจัดการแรง 

งานตางดาวในประเทศไทยผานขอมูลจํานวนแรงงานตางดาวยอนหลัง

ประมาณ 20 ป พบวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนแรงงานตางดาว

ในระบบทะเบียนของสํานักบริหารแรงงานตางดาวนั้นเปนผลมาจาก

นโยบายผอนผันใหแรงงานตางดาวผิดกฎหมายสามารถมาขึ้นทะเบียน

ใหถูกกฎหมายได โดยไมถูกลงโทษ  

เม� อทางการมีนโยบายผอนผัน จํานวนแรงงานตางดาวจะสูงขึ้น

แบบผิดปกติ แตในปถัดมาจํานวนแรงงานตางดาวจดทะเบียนจะลดลง

เน� องจากแรงงานตางดาวบางสวนไดเปล่ียนงานหรือนายจางไมไดนํามา

ตออายุใบอนุญาตทํางาน การบริหารจัดการแรงงานตางดาวดวยนโยบาย

ดังกลาวสะทอนใหเห็นระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวท่ีลมเหลว  

อยางไรก็ตาม นโยบายผอนผันดังกลาวไดถูกนํามาใชอีกครั้งเม� อ

วันที่ 28 กันยายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยใชวิธีการเขาตรวจ

สถานประกอบการเม� อพบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายใหดําเนินการขึ้น

ทะเบียนทันที นโยบายและมาตรการดังกลาวอาจชวยในเร� องของการ

ทําใหแรงงานผิดกฎหมายในประเทศเปลี่ยนเปนถูกกฎหมาย แตในขณะ

เดียวกันก็ชักจูงใหแรงงานตางดาวที่ยังไมเดินทางเขามาในประเทศไทย

เขามาทํางานแบบผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเหมือนในอดีตที่ผานมา

สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดเกี่ยวกับตลาดแรงงานในประเทศไทยคือ 

ความตองการแรงงานตางดาวที่ยังคงสูงทั้งในเกษตร อุตสาหกรรม และ                

ภาคครัวเรือน สาเหตุสําคัญคือคาจางที่ต่ํากวาและการขาดแคลนแรง 

งานไทย ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐหรือหน�วยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาคือ                                                                              

ทําอยางไรใหแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศอยางถูกตอง

ตามกฎหมายตั้งแตประเทศตนทางเพ� อใหมาตรการที่มุงหวังนั้นมีประ 

สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูเขียนมีขอเสนอแนะตอมาตรการดังนี้

1.1. ควรลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวในประเทศ                                                                                                 

ตนทางที่คอนขางยุงยาก ซับซอน มีตนทุนจากการทําหนังสือเดินทาง

ที่คอนขางสูง และสามารถทําไดเพียงการจางงานตามสัญญา MOU 

เทานั้น  

ในความเปนจริง การจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการราย                                                  

เล็กหรือในระดับครัวเรือน นายจางอาจไมไดแจงความตองการแกหน�วย

งานที่เกี่ยวของตามมาตรการ MOU เน� องจากมีขั้นตอนที่ยุงยากและ

ซับซอน ในทางกลับกัน นายจางอาจดําเนินการผานนายหนาหรือตัว

แรงงานตางดาวท่ีอยูในไทยแลวสงขาวใหแกเพ� อนหรือญาติท่ีประเทศ

ตนทางวามีตําแหน�งงานวาง แนวทางนี้สงผลใหแรงงานตางดาวหลบ                                                                                             

หนีเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติเพ่ือมาทํางานและมีต้นทุนที่ต่ํากว่า 

แมวากฎหมายมีขอกําหนดในการลงโทษนายจางในกรณีนี้อยูแลว แตก็

ไมเปนผลใหจํานวนแรงงานตางดานที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมายลดลง

เลยเน� องจากเม� อแรงงานตางดาวถูกจับกุมมักเช� อมโยงตอไปไมถึง

นายจาง  

แนวทางการแกไขปญหานี้คือการลดขั้นตอนการขึ้นหรือตอ

ทะเบียนแรงงานตางดาวใหสะดวก รวดเร็ว และลดคาใชจายใหต่ํา

กวาการที่แรงงานตางดาวลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมายหรือชี้แจง

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการขึ้นหรือต่อทะเบียนให้ชัดเจนเพ่ือ

จูงใจใหแรงงานเขามาทํางานอยางถูกกฎหมาย นอกจากนั้น การเปด

ระบบขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวอาจปรับเปลี่ยนมาทําในรูปแบบ

ออนไลนเพ� อใหเกิดความรวดเร็ว สะดวก และสามารถดําเนินการได

ตลอดทั้งป

1.2 พิจารณาจัดทําวีซาหางานใหแกแรงงานตางดาวเพ� อลด                                                                                     

โอกาสในการลักลอบเขามาหางานหรือทํางานอยางผิดกฎหมาย 

สําหรับวีซาการจัดหางานนี้อาจเริ่มจากการหารือรวมกันระหวาง

หน�วยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทยและประเทศตนทางเพ� ออํานวย

ความสะดวกใหแกแรงงานที่ตองการเขามาทํางานในประเทศไทย

และผูประกอบการที่ยังตองการแรงงานตางดาวแตไมไดแจงความ

จํานง การดําเนินการดังกลาวอาจกําหนดระยะเวลาเปนชวงตางๆ 

จําแนกตามทักษะและความตองการแรงงานตางดาวในประเทศไทย

1.3 ปรับกฎเกณฑในการลงโทษแรงงานที่เขามาอยางผิดกฎ                                                                               

หมายและควรดําเนินคดีผานกระบวนการทางศาล เชน หากตรวจ

พบวาแรงงานตางดาวคนใดเขามาอยางผิดกฎหมายอาจจะถูก

ลงโทษดวยการปรับเงินท่ีสูงกวาตนทุนในการดําเนินการเขามาอยาง

ถูกกฎหมาย เปนตน นอกจากนั้น การดําเนินคดีผานศาลอาจเพิ่ม

ความโปรงใสและความเปนธรรมใหแกทุกฝาย

2.กลยุทธการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในกลุมเสี่ยง/

สถานที่เสี่ยง/กลุมเปราะบาง ผานมาตรการการดําเนินการปองกัน

ในรูปแบบ Bubble and Seal สําหรับสถานประกอบกิจการ แคมป              

กอสรางอยางตอเน� อง และการจัดระบบการขึ้นทะเบียนแรงงาน

และจางงานใหถูกกฎหมาย เพ� อใหมาตรการเหลานี้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ผูเขียนมีขอเสนอแนะดังนี้

2.1 ควรปรับปรุงการดําเนินการปองกันในรูปแบบ Bubble and 

Seal สําหรับสถานประกอบกิจการและแคมปกอสราง เน� องจาก                                                                                   

ที่ผานมาแนวทางการดําเนินการปองกันในรูปแบบ Bubble and                                                                                       

Seal เปนมาตรการแบบ One-size-fits-all ซึ่งใชไมไดจริงในหลาย 

กรณี หน�วยงานที่เกี่ยวของควรวิเคราะหกลุมผูติดเชื้อ (คลัสเตอร) 

ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการตางๆ และหาแนวทางปองกันรวมกับ                                                                                  

ผูประกอบการโดยพิจารณาจําแนกไปตามประเภทธุรกิจและอุตสาห 

กรรม

เชน ในธุรกิจหรือกิจกรรมไดที่ควบคุมการติดเชื้อไดเปนอยาง

ดีอาจลดวงรอบหรือสัดสวนของพนักงานที่ตองตรวจเชื้อในแตละ

สัปดาห เปนตน ที่ผานมา มาตรการแบบ One-size-fits-all นี้เพิ่ม 

ภาระคาใชจายใหแกผูประกอบการโดยไมจําเปนแมจะนําคาใชจาย

มาลดหยอนภาษีไดก็ตาม

2.2 ในสวนของมาตรการจัดระบบการข้ึนทะเบียนแรงงานน้ัน 

หน�วยงานท่ีเก่ียวของควรพิจารณาข้ึนทะเบียนกลุมคนท่ีมีงานทําและ

คนวางงานโดยเช� อมโยงกับฐานขอมูลการจางงานของบริษัทหรือหน�วย

งานตางๆ เพ� อใหการชวยเหลือเยียวยาแรงงานตรงจุด ครอบคลุม 

และไมเกิดการทับซอนในการชวยเหลือ เชน การเช� อมโยงฐานขอมูล

แรงงานของประกันสังคมกับฐานขอมูลแอปพลิเคชัน “เปาตัง” ของ

ธนาคารกรุงไทย เพ� อพิจารณาในเร� องการเยียวยา เปนตน

กวา 2 ปที่ผานมารูปแบบการใชชีวิตและการดําเนินธุรกิจได                                                                           

เปล่ียนแปลงไปจากการแพรระบาดของโควิด-19 แตระบบการบริหาร

จัดการของภาครัฐยังเปนแบบตั้งรับ (เม� อเกิดปญหาแลวคอยออก

มาตรการแกไข)  

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจเปดประเทศครั้งนี้อาจเปนจุด

เปลี่ยนที่สําคัญของระบบการบริหารจัดการของภาครัฐจากเดิมที่

เปนมาตรการแบบตั้งรับใหเปนมาตรการเชิงรุก แตควรตองเปนไป

อยางรอบคอบและระมัดระวัง การผลีผลามเปดประเทศนี้อาจได

ไมคุมเสีย.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินคาและบริการ

บางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะตองรับภาระภาษีสูงกวา

ปกติ เชน สินคาที่บริโภคแลวอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ

และศีลธรรมอันดี สินคาและบริการท่ีมีลักษณะเปนการฟุม 

เฟอย หรือสินคาที่ไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจากรัฐ หรือ

สินคาที่กอใหเกิดภาระตอรัฐบาลในการที่จะตองสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ เพ� อใหบริการผูบริโภค หรือเปน

สินคาท่ีกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม โดยกรมสรรพสามิต

จะทําหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษี.

ภาษีสรรพสามิต 

คําถามตอการเปดประเทศและขอเสนอแนะ

ตอมาตรการที่เกี่ยวกับแรงงาน
เกศินี ธารีสังข, อลงกรณ ฉลาดสุขและธนรัต โชติกเสถียร

 นักวิจัยทีมวิเคราะหตลาดแรงงาน (LaborMarket Analytics)

 ทีดีอารไอ

หมายเหตุ : เนื้อหาสวนหนึ่งจากโครงการวิจัยเร� อง   

“นโยบายและมาตรการเพ� อรองรับและปองกันผลกระทบ

ของ COVID-19 ตอแรงงานและการจางงาน” สนับสนุน

โดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)



งค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผ ู้

ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง มีคำ�สั่งประทับรับฟ้อง

คดีที่อัยก�รสูงสุดฟ้อง นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับพวก 

รวม 87 คน ที่ ป.ป.ช.ได้ส่งสำ�นวนก�รสอบสวน

พร้อมชี้มูลคว�มผิด นายวิรัช สมัยเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย 

 ทุจริตเงินจัดสรรงบประม�ณปี พ.ศ.2555 จัดสร้�ง

สน�มฟุตซอลให้ โรงเรียนในเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 18 จังหวัด 

มูลค่�  4,459 ล้�นบ�ท รวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

เขต 2  จ.นครร�ชสีม� แต่ปร�กฏว่�ก�รสร้�งสน�มฟุตซอล

ใน จ.นครร�ชสีม� สร้�งไม่ได้ม�ตรฐ�น ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้

ต�ม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�

ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง พ.ศ.2560 (วิ.อม.) บัญญัติ

ไว้ว่�  ห�กศ�ลประทับรับฟ้องแล้วให้จำ�เลยยุติปฏิบัติหน้�ที่ 

เว้นแต่ศ�ลมีคำ�สั่งเป็นอย่�งอื่น

ฉะน้ัน จำ�เลยท่ีมีตำ�แหน่ง

หน้�ท่ีต้องหยุดปฏิบัติหน้�ที่

ต�มคำ�สั่งศ�ล โดยศ�ลนัด                                        

พิจ�รณ�คดีนัดแรกวันที่ 20                                               

ธ.ค. เท่�กับว่� นายวิรัช ส.ส. 

บัญชีร�ยชื่อ พรรคพลังประช�

รัฐ (พปชร.) นางทัศนียา รัตน

เศรษฐ ส.ส.นครร�ชสีม� พปชร. 

(ภรรย�) และ นางทัศนาพร 

เกษเมธีการุณ (น้องภรรย�)  

ส.ส.นครร�ชสีม� พปชร.ต้อง

หยุดปฏิบัติหน้�ที่ ส.ส. 

สำ�หรับ นายวิรัช เกิด

เมื่อวันที่ 29 พฤษภ�คม 2501 อ�ยุ 63 ปี จบปริญญ�ตรี ส�ข�

นิติศ�สตร์ และปริญญ�โท ส�ข�รัฐศ�สตร์ ม.ร�มคำ�แหง 

สมรสกับ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส.นครร�ชสีม� 

พรรคมห�ชน 

วิรัช เป็น ส.ส.นครร�ชสีม� 5 สมัย ตั้งแต่ปี 2529 

เป็นต้นม� ในรัฐบ�ลของน�ยชวน หลีกภัย เป็น ส.ส.พรรค

ช�ติไทย ได้รับแต่งตั้งเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ

เกิดเรื่องอ้ือฉ�วในโครงก�ร ผักสวนครัวร้ัวกินได้ ต่อม�ดำ�รง

ตำ�แหน่งรองหัวหน้�พรรคมห�ชน จ�กนั้นในก�รเลือกตั้งปี                                                                                

2554 และ 2557 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชี

ร�ยชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย หลังจ�กนั้นปี 2561 ได้ย้�ย

ม�ร่วมง�นกับพรรคพลังประช�รัฐ พร้อมกับ นางทัศนียา                                                          

ภรรย� และนายอธิรัฐ-นายทวิรัฐ บุตรช�ย ซึ่งในก�รเลือก

ตั้งปี 2562 โดย ทวิรัฐ-อธิรัฐ-ทัศนียา ได้รับเลือกตั้งเป็น 

ส.ส.นครร�ชสีม� ส่วน นายวิรัช ได้รับก�รเลือกตั้งเป็น ส.ส. 

บัญชีร�ยชื่อและเป็นประธ�นวิปรัฐบ�ล

นายอธิรัฐ ยังได้เป็น รมช.คมน�คม เคยสังกัดก๊วน 

4 ช.  ที่ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร

และสหกรณ์ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.ก�รคลัง นฤมล ภิญโญ

สินวัฒน์ รมช.แรงง�น ซึ่งต่อม� ร.อ.ธรรมนัส-นฤมล โดน

ปลดพ้นรัฐมนตรี 

ท่�มกล�งคว�มขัดแย้งภ�ยใน พปชร. ว่�กันว่�ก�ร

ประชุมสภ�ที่องค์ประชุมล่มหล�ยครั้งนั้น เหมือนกับประธ�น

วิปรัฐบ�ลเจตน�ให้สภ�ล่ม และจู่ๆ ก่อนประชุมสภ� 1 วัน  

ประธ�นวิปรัฐบ�ลก็โดนฟ้�ผ่�!

นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง.

แมวขาว

 

คงจะเป็นเรื่องความผูกพัน นำามาซึ่งความเป็นห่วงเป็นใย   

ผมคิดว่ามนุษย์หรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิด ก็มีคุณสมบัติเหล่า

นี้ครับ ความห่วงใยที่นำามาซึ่งความคิดในแง่ลบ ผมมองว่าเป็น

เรื่องธรรมดา 

ผมว่าน้อยคนนะครับที่ห่วงใยเพราะเห็นความผิดปกติแล้ว

คิดในแง่บวก ส่วนใหญ่ต้องลบไว้ก่อน เพราะมันผิดปกติจากทุก

วันไงครับ แต่เรื่องนี้แก้ไขได้ถ้าเข้าใจธรรมชาติ เช่นแมวต้อง

ย้ายลูกเพราะถูกรบกวน หรือที่เดิมสกปรก หรือที่คุณแมวขาวยก

ตัวอย่างกรณีกระรอกไม่ออกหากินตอนฝนตก  เป็นต้น 

 ถ้าเข้าใจธรรมชาติ ความกังวลก็จะลดลง การมองใน

แง่ลบก็จะลดลงไปด้วย คลายความกังวล จิตใจก็เบิกบานครับ.

เซอร์ ไพรส์ทรี ไทม์ส

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

จำ�ได้ไหมว่�ใครพูดคำ�ว่� “แท้งกิ้วทรีไทม์ส” ซึ่งฝรั่งที่ได้

สนทน�กับเธอก็คงไม่ทันนึกว่�เธอพูดอะไร แต่นั้นคือ “ไก่” ที่

น�ยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวของไทยปล่อยออกม� 

ขอบคุณอ�คันตุกะของรัฐบ�ลไทย เรื่องน้ีฮ�กันม�น�น วันน้ีพรรค

เผ�ไทยจัดประชุมพรรคที่ขอนแก่น นัยว่�จะเป็นก�รลงมติขับไล่

งูเห่�ออกจ�กพรรค

เมื่อมีผู้ไปสัมภ�ษณ์ ส.ส.ผู้ที่ชอบแถลงก�รณ์นัยว่�เป็นก�ร

สร้�งคว�มนิยมให้ตัวเอง นักข่�วถ�มว่�เมื่อใดจะเปิดตัว  “แคน

ดิเดตน�ยกฯ” ทันทีที่ได้ฟังคำ�ถ�มก็ยิ้ม นัยว่�มีก�รเตี๊ยมกันไว้

ก่อนหน้�แล้ว คำ�ตอบที่นักข่�วได้รับก็คือ “รอเซอร์ไพรส์” ทำ�ให้

ผมนึกถึงเซอร์ไพรส์ของเผ�ไทยและนอมินี  เซอร์ไพรส์แรกคือ                                                                               

ก�รเปิดตัว “หญิงปู” ที่อีก ๔๙ วันได้เป็นน�ยกฯ หญิงคนแรก

และคนเดียวของประเทศไทย แต่หลังจ�กนั้นอีก ๓ ปีก็ถูกรัฐประ 

ห�ร ต�มม�ด้วยต้องประพฤติตัวเป็นขอมดำ�ดินไปโผล่ที่แผ่นดิน

ดูดอก เซอร์ไพรส์ที่สองก็คือก�รเปิดตัวแคนดิเดตน�ยกฯ ของ

พรรค “ทษช.” ที่ต�มม�ด้วยก�รยุบพรรค

สองเซอร์ไพรส์ยังไม่พอ เผ�ไทยต้องก�รเซอร์ไพรส์ทรีไทม์ส  

ฮ�ซะไม่มี เพร�ะวันนี้เผ�ไทยข�ดแคลนหัวมีแต่ตัวที่เป็นกระบือ 

เหมือนสัตว์ในเทพนิย�ยฝรั่งที่หัวเป็นคนตัวเป็นม้� เลือกตั้งครั้งที่

ผ่�นม�เผ�ไทยค�ดหวังสูงเกินว�สน� หวังจะดันแคนดิเดตพรรค 

ทษช.เป็นน�ยกฯ แต่ “บุญฉันมีแต่คงไม่ถึง ฟ้�จึงไม่เมตต�” 

5บทความ

บได้คาหนังคาเขา  

คว�มกะล่อนของพรรคเพื่อไทย  

ไหนบอกว่� “ทักษิณ” ไม่เกี่ยว

ไม่ถูกครอบงำ�

แต่ทำ�ไมเบรกตัวโก่งกันแทบไม่ทัน หลัง “ทักษิณ” ไม่

อย�กเปิดศึกเพิ่ม ต้องออกโรงว่� ไม่เคยคิดแก้ ม.๑๑๒ 

ง�นนี้มุมหนึ่งว่�ไปแล้ว ช่�งน่�ตลกขบขัน “ทักษิณ”  

โพสต์เฟซบุ๊กในน�มส่วนตัว ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทย 

ไม่มีข้อคว�มไหนพูดถึงพรรคเพื่อไทยเลย มีแต่เล่�ประ 

สบก�รณ์ส่วนตัวให้เหตุผลว่�ทำ�ไมถึง ไม่เคยคิดแก้ ม.๑๑๒  

...ผมขอแนะนำาว่าก่อนจะมาบอกว่าจะแก้มาตรา ๑๑๒  

หรือไม่ ขอให้ไปเริ่มย้อนคิดว่า เมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมี

ปัญหา 

แต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม

และคนที่นำาประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่าง

หาก 

ถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้องและมีการพูดคุยกับผู้

เห็นต่างบ้าง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และนำาไปสู่การรักษา

กฎหมายที่เป็นธรรม และก็จะไม่มีใครเดือดร้อน 

แต่วันนี้ ขอย้ำาอีกครั้งว่าประเทศขาดการบริหารการ

จัดการ เลือกที่จะใช้ Law and order เท่านั้น 

ขอให้ทั้ง ๒ ฝ่ายหยุดดรามา หายใจยาวๆ มาเริ่มต้น

ใหม่ตามที่ผมแนะนำาเบื้องต้น เพื่อความรัก เพื่อการถวาย

ความจงรักภักดีที่ถูกต้อง ถูกทาง ไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหา

โดยที่ไม่รู้...

นี่...ตัดตอนเฉพ�ะช่วงสำ�คัญม� ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเพื่อ

ไทยเลย 

โพสต์ในเฟซบุ๊กของ “ทักษิณ” ฉบับเต็มก็ไม่มีอะไร

เกี่ยวกับเพื่อไทยแม้แต่นิดเดียว 

แล้วไหงถึงได้พลิกลิ้นกันสลอนล่ะ

นี่ให้คว�มเป็นธรรมกับ “ทักษิณ” นะครับ เรื่องแก้   

ม.๑๑๒ ของพรรคเพื่อไทย เริ่มต้นด้วยแถลงก�รณ์ของ “ชัย

เกษม นิติสิริ” ประธ�นคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์และทิศ 

ท�งก�รเมืองพรรคเพื่อไทย 

ผู้มีบารมีเหนือเพื่อไทย

เป็นแถลงก�รณ์ที่ทำ�ในน�มพรรคเพื่อไทย 

มีก�รเผยแพร่อย่�งเป็นท�งก�รผ่�นสื่อหล�ยแพลตฟอร์ม

ของพรรคเพื่อไทย 

และแกนนำ�พรรคเพื่อไทย ข�นรับไปทิศท�งเดียวกัน  ยืน 

ยันจะเสนอแก้ ม.๑๑๒ ในรัฐสภ� 

กลับไปดูข่�ววันที่ ๑ พฤศจิก�ยนซิครับ บรรด�ลูกห�บ  

ลูกขุนพลอยพยัก ตั้งทีมแถลงข่�วแก้ ม.๑๑๒ ฉอดๆๆๆ 

ม�ดูกันวันนั้นใครแถลงข่�วว่�อะไร 

“อนุสรณ์ เอี่ยมสะอ�ด” รองเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร

ยุทธศ�สตร์และทิศท�งก�รเมืองพรรค 

“...การออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคมที่ผ่านมา ถือ

เป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศในการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๔ ยืนยันว่า สิทธิการประกัน

ตัวเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผู้ท่ีมีความเห็นต่างทาง

ความคิดไม่ควรถูกจองจำา 

พรรคเพื่อไทยจะดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ข้อ                                                            

คิดเห็นต่างๆ เข้าสู่กลไกของสภา และทำางานควบคู่ไปกับพ่ีน้อง

ประชาชน พรรคเพื่อไทยยืนยันจะผลักดันข้อเรียกร้องของพี่                                                                          

น้องประชาชน ทุกคนต้องได้รับการดูแลคุ้มครองตามสิทธิเสรี 

ภาพและรัฐธรรมนูญ...”

 ธีรรัตน์ สำ�เร็จว�ณิชย์ โฆษกพรรค

“...พรรคเพื่อไทยจะนำาข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชน

เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะใช้กลไกของรัฐ 

สภาในทุกช่องทาง ยุติความขัดแย้งในระยะยาวต่อไปให้ได้ 

ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะไม่มองข้ามเสียงของประชาชน 

และมีความตั้งใจที่จะนำาข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของประชา 

ชนในสิทธิประกันตัวให้กับผู้เห็นต่างทางความคิดให้ได้...”

อรุณี ก�สย�นนท์ รองเลข�ธิก�รพรรค 

“...รัฐต้องไม่เป็นชนวนของความขัดแย้ง กระบวนการยุติ 

ธรรมต้องยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรม เพื่อให้สังคมไทยกลับมา

เป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยเหมือนเดิม...”

ทุกคนไหลไปท�งเดียวกันหมด 

และดูเหมือนกำ�ลังจะไปได้สวย เพร�ะบรรด�ผู้ลี้ภัยคดี  

ม.๑๑๒ ม็อบส�มนิ้ว อ�จ�รย์ส�มกีบ พ�กันยกย่องพรรคเพื่อ

ไทยว่�เป็นของจริง  

แถลงก�รณ์ที่ลงชื่อ “ชัยเกษม นิติสิริ” ที่บอกว่�พร้อมนำ�

ข้อเสนอแก้กฎหม�ย ๑๑๒ และ ๑๑๖ เข้�สู่ว�ระก�รประชุมของ

รัฐสภ� ตอกย้ำ�เจตน�รมณ์ “พรุ่งนี้เพื่อไทย” นั้นมีที่ม�

คือม�จ�กกรณีคณะร�ษฎร #ม็อบ ๓๑ ตุล� ๖๔ เรียก

ร้องต่อคณะตุล�ก�ร เพื่อคืนสิทธิประกันตัว ปล่อยตัวผู้ต้องขัง

ท�งก�รเมือง พร้อมเรียกร้องต่อรัฐสภ�ให้ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�

แก้ไขประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร� ๑๑๒ 

ลองกลับไปดูแถลงก�รณ์วันที่ ๓๑ ตุล�คม ซิครับว่�เนื้อ

ห�จริงๆ คืออะไร   

เป็นแถลงก�รณ์หัวข้อ “ร�ษฎรประสงค์ ยกเลิก ๑๑๒” 

ในแถลงก�รณ์นอกจ�กข้อเรียกร้อง ๓ ข้อ คือ

๑.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� และองค�พยพต้องล�ออก 

๒.ร่�งรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นฉบับของประช�ชน 

๓.ปฏิรูปสถ�บันกษัตริย์ 

ยังมีข้อเรียกร้องหลักคือ 

แก้ไขประมวลกฎหม�ยอ�ญ� เพื่อยกเลิกม�ตร� ๑๑๒

ข้อคว�มปร�กฏในแถลงก�รณ์ดังนี้ครับ 

“....ณ เวล�นี้เป็นเวล�ที่สมควรแล้ว พวกเร�คณะร�ษฎร

ยกเลิก ๑๑๒ (ครย.๑๑๒) จะเริ่มทำ�ก�รผนึกกำ�ลังของร�ษฎรทุก

ส�ข�ทุกอ�ชีพ ทุกกลุ่มองค์กร และบุคคลต่�งๆ 

พวกเร�จะทำ�ก�รต่อสู้ด้วยแรงใจ แรงก�ย ในก�รรวบ 

รวมร�ษฎร เพื่อเรียกร้องเข้�ชื่อเสนอกฎหม�ยและก�รประ 

กันตัวของนักต่อสู้ท�งก�รเมือง 

เพื่อขับเคล่ือนให้สังคมไทยไปสู่คว�มเจริญก้�วหน้�

และมีประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง ด้วยเสรีภ�พ เสมอภ�ค  

ภร�ดรภ�พ...”

อ่�นดีๆ “ยกเลิก” นะครับ ไม่ใช่ “แก้ไข”

ในวันนั้นทีมจำ�อวดจ�กพรรคเพื่อไทยอ่�นข้อคว�ม

ครบถ้วนหรือไม่ ถึงได้บอกว่� เป็นก�รต่อยอดวิสัยทัศน์ของ

พรรคเพื่อไทย

หรือว่�วันนั้น พรรคเพื่อไทย ซ่อนเงื่อนแนวคิดแก้  

ม.๑๑๒ เพื่อยกเลิกเหมือนส�มนิ้ว แต่ไม่ยอมพูดออกม�ตรงๆ 

เอ�ล่ะ เมื่อ เพื่อไทยถอยกันทั้งพรรค เพร�ะ “ทักษิณ”  

บอกว่� ตัวกฎหม�ยไม่มีปัญห� แต่ปัญห�อยู่ที่คน 

ก็นำ�ม�สู่ประเด็นที่ต้องว่�กันต่อไป 

พรรคเพื่อไทยแสดงให้เห็นแล้วว่� “ทักษิณ” คือผู้ครอบ 

งำ�พรรคตัวจริง  

“ทักษิณ” พย�ย�มเขียนหลบเลี่ยงว่� ไม่ได้แนะนำ� 

พรรคเพื่อไทย ในประเด็นแก้ ม.๑๑๒ โดยตรง บอกแค่ว่�

อย�กพูดเรื่องดร�ม� ม.๑๑๒

แต่ผลลัพธ์ เพื่อไทยหยุดพูดเรื่องแก้ ม.๑๑๒ ทั้งพรรค 

ก็แปลคว�มเป็นอย่�งอื่นไม่ได้เลย 

“ทักษิณ” ยังครอบงำ� เพื่อไทยได้อย่�งเบ็ดเสร็จเด็ด

ข�ด 

พระร�ชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.)  ว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง ๒๕๖๐  

ม�ตร� ๒๘ ที่ระบุว่�ห้�มมิให้พรรคก�รเมืองใดให้

บุคคลภ�ยนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร หรือสม�ชิกพรรค 

เข้�ม�ชี้นำ� หรือครอบงำ� กิจกรรมท�งก�รเมืองได้ 

ม�ตร� ๒๙ ที่ระบุว่�ห้�มมิให้บุคคลใดซึ่งไม่ใช่สม�ชิก

พรรคก�รเมืองเข้�ม�ครอบงำ� หรือช้ีนำ�กิจกรรมท�งก�รเมือง

ได้

โทษถึงยุบพรรค.

เราไม่มี โลกที่สอง

เราจะไม่มีแผนสองมา

เยียวยา สภาพอากาศ

เพราะเราจะไม่สามารถ

มีโลกที่อาจ-แทนโลกนี้

วาทะนายกฯไทยน่าทึ่ง

บนเวทีที่ซึ่งทรงศักดิ์ศรี

ปลูกป่าดื่นดาษอากาศดี

เราไม่มี แผนสอง ต้องทำา

อย่าใช้จิต (รัก-ชัง) พิพากษา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

บทคว�มนี้มิได้มีต้นตอจ�กละครเร่ืองให้รักพิพ�กษ�แต่

อย่�งใด แต่เป็นประสบก�รณ์ส่วนตัวที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเอง  ผม

มีเก้�อี้นั่งมองธรรมช�ติหน้�บ้�นทุกเช้�เย็น นอกจ�กภ�พวิหค

หล�กหล�ยพันธุ์ ก็ยังมีฝูงกระรอกที่อ�ศัยต้นมะข�มของบ้�นที่                                                                                

อยู่คนละฟ�กถนน เนื่องจ�กฝูงกระรอกเพ่ิมจำ�นวนข้ึนม�ก อ�ห�ร

ไม่พอจ�กที่เคยซื้อกล้วยม�ใส่กระด้งแขวนไว้ ก็เปลี่ยนเป็นปลิด

กล้วยเป็นลูกๆ เสียบไว้ที่รั้วครั้งละหล�ยๆ ลูก บรรด�กระรอก

และนกที่กินผลไม้ต่�งก็ได้อ�ศัยเป็นอ�ห�ร 

วันว�นทั้งวันฝูงกระรอกห�ยไป ใจของผมก็ห�ยต�ม วิตก

กังวลส�รพัด ทั้งๆ ที่คุณย�ยบอกว่�กระรอกกลัวฝน ซึ่งก็เป็น

คว�มจริงเพร�ะกระรอกออกห�กินตอนที่ฟ้�แจ่มใส ผมก็สังเกต

เห็น แต่เป็นเพร�ะจิตเสน่ห�อ�ลัย กลัวว่�กระรอกจะเป็นอะไร 

คิดไปต่�งๆ น�น� เช่นผัวเมียนักสอยกระรอกม�สอยกระรอกใน

บ้�นที่เจ้�ของอนุญ�ตไปข�ย (จิตคิดอกุศล)  วันนี้ฟ้�แจ้งจ�งป�ง 

ฝูงกระรอกก็ออกม�ไต่ส�ยไฟเล่นต�มปกติ ย�ยก็เพิ่งเข้�ม�ถ�ม

ว่�ยิ้มออกแล้วหรือยัง

ไม่เฉพ�ะต�เท่�นั้นย�ยก็มีกรณีเดียวกับต� แมวตัวเมีย

ที่ม�ขออ�ศัยข้�วกิน ยังจับทำ�หมันไม่ได้เพร�ะเพิ่งรอดต�ยจ�ก

ถูกหม�กัด แข็งแรงขึ้นก็ท้องป่อง ออกลูกไว้ในที่ย�ยจัดไว้ มี ๕ 

ตัวนอนทับต�ย ๑ ตัว วันดีคืนดีแม่มันค�บหนีไปไหนไม่รู้ แต่ตัว

แม่ยังม�ขอข้�วกินเป็นระยะๆ เปลี่ยนทิศท�งที่ม�ที่ไปเรื่อยๆ จับ

ไม่ได้ว่�ค�บลูกไปไว้ไหน แต่สงสัยว่�ล่�สุดจะค�บม�ไว้หลังบ้�น 

ด้วยคว�มกังวล คว�มห่วง ย�ยคิดว่�เจ้�ของบ้�นเอ�ลูกแมวไป

ปล่อย วันดีคืนดีเจ้�ของบ้�นที่อยู่ด้�นหลังม�ชวนป้�แมวไปดูลูก

แมวที่อ�ศัยอยู่บนเพด�นที่เจ้�ของไม่ได้ปิดช่อง ปร�กฏว่�เหลือ 

๓ ตัว ย�ยก็หมดห่วง

ทั้งสองกรณีชี้ให้เห็นว่�อกุศลจิตเกิดขึ้นได้ตลอดเวล� ถ้�ไม่

ระมัดระวัง ทั้งสองกรณีทั้งต�และย�ยก็พย�ย�มเข้�ข้�งตัวเอง                                                                            

ว่�ได้วิเคร�ะห์ ได้ประม�ณจ�กสมมุติฐ�นที่เชื่อถือได้ ใช้พฤติ  

กรรมเก่�ๆ เป็นปัจจัย แต่อย่�งไรก็ต�มทั้งสองกรณีนั้นทั้งต�และ

ย�ยต่�งก็ก่ออกุศลกรรมเรียบร้อย ถึงแม้ว่�จะขออภัย ขออโหสิ 

แต่เมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีผลอย่�งแน่นอน เรื่องนี้ถึงจะไม่

ผิดกฎหม�ยเพร�ะไม่มีก�ยกรรม แต่มโนกรรมที่กระทำ�ก็จะต้อง

มีผลอย่�งแน่นอน แต่อ�จจะใช้เวล�น�นกว่�จะต�มทันถ้�ต�

ย�ยสร้�งกุศลกรรมม�กขึ้นตลอดเวล�

เร่ืองนี้เจนเอกซ์เจนว�ยเจนแซดอ�จจะคิดว่�เหลวไหล  

แต่ก็เป็นตัวอย่�งชี้ให้เห็นว่� สิ่งที่เร�คิดสิ่งที่เร�เชื่อนั้นอ�จจะ

ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ภ�พลักษณ์ที่เห็นวันนี้อ�จจะเป็นภ�พลวงต�

เหมือนภ�พน้ำ�บนถนนร้อนๆ หวังว่�ก�รนำ�ประสบก�รณ์ของผู้

เฒ่�สองคนม�นำ�เสนอจะมีประโยชน์เตือนสติให้คิดให้รอบคอบ

ก่อนเชื่อ ถ้�ไม่รู้แน่ว่�เรื่องที่คิดเรื่องที่ได้ม� (แชร์ไลน์) ก็ให้หยุด

คว�มเชื่อไว้ก่อน อย่�กระทำ�ก�รอะไรโดยไม่มั่นใจว่�สิ่งนั้น เรื่อง

‘3 ส.ส.รัตนเศรษฐ’ 

หยุดปฏิบัติหน้าที่

ทำ�ให้เผ�ไทยต้องเสนอชื่อ “สัสทอน” ไม่เสนอชื่อหัวหน้�พรรคตัว

เอง ครั้งนี้ก็เช่นกันเผ�ไทยก็คงจะไม่เสนอชื่อหัวหน้�พรรคตัวเอง 

หวังจะใช้แผนเดียวกับ “ม็อบล้มเจ้�ที่ใช้มุกไร้ผู้นำ�”

เผ�ไทยจะใช้แผน “ยืมด�บฆ่�คน ยืมดอกไม้ถว�ยพระ”  

แต่เมื่อดีลผสมพันธุ์กับพลังแป้งล้มไม่เป็นท่� ชื่อแคนดิเดตในใจ                                                                          

เผ�ไทยก็คือ ลุงป้อม ต้องเปลี่ยนท่�ที วันนี้ลุงป้อมประก�ศส�น                                                                       

ต่อยุทธศ�สตร์ช�ติ ๒๐ ปี เสนอชื่อลุงตู่เป็นแคนดิเดตของพรรค                                                                                      

ทำ�ให้เผ�ไทยไร้หัวอีกต่อไป แต่เชื่อว่�ยุทธก�รเส้ียมพ่ีน้องทะเล�ะ

กันยังไม่หมดฤทธิ์ ถึงพลังแป้งจะเสนอชื่อลุงตู่ แต่เผ�ไทยก็อ�จ

จะไม่เสนอชื่อลุงป้อม แล้วก็ใช้วิช�ม�รในสภ� (ถ้�เผ�ไทยและ

นอมินีได้ ส.ส.ม�กกว่�ครึ่ง) เหมือนสมัยที่โหวตชื่อสัสทอนเป็น

น�ยกฯ เลือกตั้งครั้งหน้�ก็คงจะใช้แผนเดิม ไม่ลงคะแนนให้หัว 

หน้�พรรคตัวเองเป็นน�ยกฯ แต่จะใช้แผนเดิมโหวตให้พรรคที่มี                                                                            

ส.ส.ม�กพอท่ีจะทำ�ให้ส�ม�รถต้ังรัฐบ�ลได้ เป็นน�ยกฯนอมินี “ตัว

เกร็ง” ที่เผ�ไทยจะใช้เป็นนอมินี เพื่อให้พรรคตนส�ม�รถเป็น

พรรคร่วมรัฐบ�ลได้ เช่นมิกก้ีเม�ส์ ต�มม�ด้วยท�ย�ทหลงจู๊สู้พัน 

ถ้�ไม่เวิร์กก็คงจะห�หัวใหม่ม�เสียบแทน แต่จะเป็นใครละท่ีพรรค

จะเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตน�ยกฯ หรือจะใช้พรรคส�ข� แต่เชื่อ

ว่�หญิงนิดหน่อยคงจะไม่ยอมให้มีใครม�แย่งตำ�แหน่งหม�ยเลข 

๑ ในบัญชีได้ แต่ชื่อของหญิงนิดหน่อยข�ยไม่ได้ร�ค�แล้ว

ร�ยชื่อแคนดิเดตน�ยกฯ นั้นไม่มีคว�มหม�ย โดยเฉพ�ะ

เมื่อลุงป้อมประก�ศสนับสนุนลุงตู่ให้เป็นน�ยกฯ เพื่อส�นต่อยุทธ 

ศ�สตร์ ๒๐ ปี คงไม่กล้�ยอมให้มีพรรคอื่นเสนอชื่อตัวเองอย่�ง

แน่นอน ดังนั้นน�ยกฯ นอมินีของเผ�ไทยก็ต้องเป็นหัวหน้�พรรค

ท่ีมีส�ยสัมพันธ์กับท้ังเผ�ไทยและพลังแป้ง ซ่ึงก็ต้องข้ึนอยู่กับจำ�นวน 

ส.ส.ที่ฝ่�ยใดจะรวบรวมได้ม�กกว่�กัน  แต่ฝ่�ยสนับสนุนลุงตู่ยัง

มี ส.ว. ๒๕๐ คนสนับสนุน

แต่อย่�งไรก็ต�ม ประเทศและประช�ชนก็ยังไม่มีอะไรดี

ขึ้น กลียุคยังไม่ผ่�นพ้นไป ปัญห�หนี้สิน ปัญห�ก�รศึกษ�  ปัญห�

ส�ธ�รณสุข ปัญห�ภัยธรรมช�ติ ยังมองไม่เห็นท�งออก ก็คงทู่ซี้

อยู่กันไปแบบนี้อีกน�น.

คีย์บอร์ดเหลือง

 

การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ หลังเลือกตั้งเพื่อไทยอาจ

ตั้งรัฐบาลร่วมกับพลังประชารัฐก็ได้ ใครจะไปรู้ เพราะการร่วม

รัฐบาลกับก้าวไกลอาจสร้างปัญหาให้ตั้งแต่วันแรก เพราะสิ่งที่                                                                               

เจอคือ ก้าวไกลจะเสนอแก้ ม.๑๑๒ ปฏิรูปสถาบัน แค่นี้อายุรัฐ   

บาลก็สั้นแล้วครับ. 

พลังธรรมชาติ

อ�บแดดอุ่น    กรุ่นไอดิน     กลิ่นบุปผ�

ดูชื่นต�   ธรรมช�ติ     เหมือนว�ดฝัน

นั่งตรงนี้   แดดฟรี       มีทุกวัน

อ�บแดดกัน   วิต�มินD      นี่ใช่เลย

นักกลอนหน้าต่าง

วิรัช รัตนเศรษฐ

จั

อ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6 ภมูภิาค-อาชญากรรม

ขาว
หนุ่มอดีตทาสยาจิตหลอนคลั่งเชือดคอตัวเอง

กาญจนบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 2 พ.ย.64 ศูนย์วิทยุ

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ (กู้ชีพขุนรัตนาวุธ) ได้รับการประสานจากตำารวจสายตรวจ

ประจำาจุดบริการประชาชน ต.พระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ว่าได้รับแจ้ง

จากผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.พระแท่นดงรัง มีชายคลุ้มคลั่งประสาทหลอนใช้มีดทำาร้าย

ตัวเองที่หน้าบ้านตัวเอง จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลไม่หยุด เนื่องจากคมมีดตัด

เส้นเลือดใหญ่ หลังรับแจ้งจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิฯ  จุดรอรับเหตุ ประจำา

จุด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าตำารวจได้ควบคุมตัว

ชายคนดังกล่าวไว้  ทราบชื่อคือ นายรุ่ง ช้างลอย อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ม.11 

ต.พระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา บริเวณลำาคอมีบาดแผลถูกเชือดจนเส้นเลือดขาดเลือด

ไหลไม่หยุด จึงรีบนำาตัวส่ง รพ.มะการักษ์ จากการสอบสวนทราบว่า ท่ีผ่านมานายรุ่งเคย

ตกเป็นทาสยาเสพติดอย่างหนักจนประสาทเร่ิมหลอน ก่อนเกิดเหตุก็เกิดประสาทหลอน

คลุ้มคล่ังบอกว่ามีคนจะมาทำาร้าย จึงใช้มีดเชือดลำาคอตัวเอง บรรดาญาติๆ จึงแจ้งผู้ใหญ่

บ้านประสานตำารวจและมูลนิธิฯ ให้มาระงับเหตุรอดพ้นความตายไปได้อย่างหวุดหวิด

ครูผู้ช่วยเสียชีวิตคาบ้านพักหลังบรรจุได้แค่ 1 ปี 

ตราด • เวลา 08.00 น. วันที่ 3 พ.ย.64 ร.ต.อ.ยอดคม อินไข  ร้อยเวร สภ.เขาสมิง 

รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตที่บ้านพักครูภายในโรงเรียนบ้านโป่ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง 

จ.ตราด หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานโรงพยาบาลเขาสมิงและกู้ภัย

สว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด อ.เขาสมิง ร่วมตรวจสอบและสนับสนุน ที่เกิดเหตุ

เป็นบ้านพักครู 2 ชั้น ในห้องชั้นบนพบศพนางสาวจิติกานต์ คำาเหนือ อายุ 29 ปี (ครู

เมย์) ตำาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นครูสอนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านโป่ง  อยู่ในสภาพนอนตะแคง

บนที่นอน ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำาร้าย พบเพียงคราบอาเจียนข้าง

ที่นอน นอกจากนี้ยังพบซองยารักษาอาการเบาหวานอยู่ภายในห้อง หลังจากตรวจ

สอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นแล้ว ร.ต.อ.ยอดคมได้ โทรศัพท์ไปแจ้งมารดาของครูเมย์ที่จังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งเมื่อทราบข่าวก็ตกใจ เสียใจ และร้องไห้ไม่หยุด ขณะที่ ผอ.และเพื่อนครู

ต่างเสียใจกันทั่วหน้า นางสาวเดือนเพ็ญ บุญราช ครูที่พบศพเป็นคนแรก บอกว่าครู

เมย์เป็นครูรุ่นน้องที่เพิ่งบรรจุรับราชการครูมาได้แค่ 1 ปีกว่าๆ ซึ่งโรงเรียนบ้านโป่งเป็น

โรงเรียนแรกที่ครูเมย์เข้าทำางาน และทราบว่าครูเมย์มีโรคประจำาตัวเป็นโรคเบาหวาน 

ต้องกินยาและฉีดยาเองเป็นประจำา และการเปิดเทอมเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ครูเมย์

ยังทำางานและสอนตามปกติ ไม่มีอาการใดๆ กระท่ังเมื่อคืนท่ีผ่านมาตนได้ยินเสียงครูเมย์

ไอ อาเจียน แล้วก็เงียบไป ทีแรกคิดว่าไม่เป็นไร แต่เช้าวันน้ีไม่เห็นครูเมย์ออกจากห้องจึง

เกิดความสงสัย ขอให้ภารโรงช่วยเปิดประตูห้องพักและพบว่าครูเมย์เสียชีวิตแล้ว

ดีอีเอสพร้อมตรวจสอบผู้ ใช้ โซเชียลขายยาเสพติด

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงการดำาเนินการกับผู้ โพสต์ขายกาแฟผสม

ยาอี   ในแอปพลิเคชัน TIKTOK ว่า การโพสต์สิ่งที่ผิดกฎหมายย่อมมีความผิดอยู่แล้ว 

ซึ่งกระทรวงจะดำาเนินการติดตามและปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการแชร์เรื่องนี้ออกไป เราทำา

ตลอดทุกเรื่อง  รวมทั้งตรวจสอบในทุกช่องทางทั้งไลน์และเฟซบุ๊ก ซึ่งยาเสพติดเป็นสิ่ง

ที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว นอกจากนี้จะประสานให้  ป.ป.ส.ดำาเนินการจับกุม และทราบมา

ว่าตำารวจเองก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ตามนโยบายของนายกฯ นอกจากนี้จะมีการตั้งศูนย์ต่อ

ต้านอาชญากรรมออนไลน์ ที่จะเป็นการรวมกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เช่น มอก., 

สคบ.เข้าร่วมกันตรวจสอบมิจฉาชีพที่ทำาผิดในโลกออนไลน์ เราจะดำาเนินการอย่างเด็ด

ขาด “การขายออนไลน์เป็นเว็บไซต์ เป็นเพจที่เปิดขึ้นมาได้ง่าย เมื่อเราปิดเว็บนี้เพจ

นี้เขาก็ไปเปิดใหม่ได้ เพราะระบบมันเปิดกว้าง เพราะฉะนั้นสิ่งสำาคัญที่สุดประชาชน

ต้องระมัดระวังและช่วยแจ้งเตือนมาที่เรา และเมื่อเราประสานกับตำารวจ  ตำารวจก็จะ

ดำาเนินคดี” นายชัยวุฒิกล่าว พร้อมเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเว็บไซต์ “คนละ

ครึ่ง” ปลอม ว่าได้ทำาการตรวจสอบและปิดกั้น เมื่อพบก็จะดำาเนินการทันที พร้อมแจ้ง

ประชาชนที่พบเห็นเว็บปลอมให้ช่วยรายงานให้เจ้าหน้าที่ดีอีเอสทราบด้วย

จับหนุ่มปลอมเฟซส่งข้อความคุกคามเพศ ‘โบว์ แวนดา’

กรุงเทพฯ • วันที่ 3 พ.ย.64 ที่กองบังคับการตำารวจปราบปราม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช 

ผบช.ก. พร้อมด้วย พ.ต.ต.ชัยยุทธ เชียงสอน สว.กก.1 บก.ปอท. แถลงผลการจับกุมนาย

ภาคิน จุนสำาราญ อายุ 36 ปี ในข้อหาความผิดฐานนำาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยทำาให้เกิด

ความเสียหายแก่ประชาชน,  กระทำาการรังแกข่มเหงคุกคามหรือทำาให้ได้รับความอับอาย

เดือดร้อนรำาคาญ ตามความผิดของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังจากท่ีมีผู้เสียหายจำานวน

มากเข้าแจ้งความกับตำารวจกองกำากับการ 1 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี ว่าถูกบุคคลท่ีใช้สื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ  พยายามเข้าไปส่งข้อความและ

รูปภาพในลักษณะคุกคามทางเพศ อันทำาให้ได้รับความเดือดร้อนและอับอายเป็นจำานวน

มาก ไม่เว้นแม้แต่ดารานักแสดงสาวหลายคน ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ โบว์ แวนดา สหวงษ์ 

ภรรยาของปอ ทฤษฎี โดยถูกคุกคามติดตามอยู่นานหลายปี เบ้ืองต้นจากการสอบปากคำาผู้

ต้องหาให้การรับสารภาพว่าจะสร้างอวตารเป็น facebook  โดยจะเลือกภาพบุคคลท่ีดูดีมี

ฐานะ หลังจากน้ันจะส่งข้อความไปหาผู้เสียหายในลักษณะคุกคามทางเพศ โดยเจ้าตัวอ้าง

ว่าทำาไปเพื่อระบายความเครียดและย่ิงถูกต่อว่าด่าทอกลับมาจะย่ิงรู้สึกมีความสุข

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT ทลายโรงงาน

ลักลอบผลิตธนบัตรดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ปลอม ยึดดอลลาร์ปลอมกว่า 36,000 ใบ 

รับผลิตมาแล้ว 50,000 ใบ คิดเป็นมูลค่า 

5,000,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทย

กว่า 150 ล้านบาท

วันที่ 3 พ.ย.64 พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร์ รอง  ผบ.ตร. ในฐานะผู้

อำานวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT 

พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายา

นนท์  ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา ผบช.น., พล.ต.ท.นิธิธร จินตกา

นนท์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส 

ผบก.น.3, พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน 

ผบก.สส.ภ.8 และ  พ.ต.อ.ศักยะ  แสง

วรรณ  ผกก.สน.ลำาผักชี ร่วมกันแถลงผล

การจับกุมผู้ต้องหาขบวนการลักลอบผลิต

ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปลอม ยึด

แบงก์ดอลลาร์ปลอมกว่า 36,000 ใบ  รับ

ผลิตมาแล้ว 50,000 ใบ คิดเป็นมูลค่า 

5,000,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทย

กว่า 150,000,000 บาท

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เปิดเผยว่า ศูนย ์ 

PCT  ได้มีการสืบสวนทาง  Facebook  ชื่อ

ว่า fact eing ซึ่ง น.ส.จิราพัชร (สงวน

นามสกุล) หรือฟ้า เป็นเจ้าของ พบว่ามีการ

ประกาศขายธนบัตรปลอม  จึงได้ประสาน

ตร.PCTทลายรง.ปั๊มแบงก์ดอลลาร์ปลอม ชาวนาโอดเกี่ยวข้าวหนีน้ำา

จำาใจขายราคากก.8-9บาท

อัยการยืนยันฟ้องผกก.โจ้ทัน17พ.ย.นี้

กับฝ่ายสืบสวนนครบาลร่วมกันตรวจสอบ 

พบว่าเป็นเครือข่ายรับจ้างผลิตธนบัตร

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปลอม โดยผลิตมา

แล้ว 50,000 ฉบับ คิดเป็นเงินไทยกว่า 150 

ล้านบาท

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ PCT 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำารวจนครบาลตรวจสอบ

และสืบสวนกรณีดังกล่าว จนสามารถขอ

อนุมัติหมายศาลและจับกุม น.ส.พชร หรือ

เพชร  (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาที่ 1, 

น.ส.อรทัย หรือหงษ์ ผู้ต้องหาที่ 2 และ 

น.ส.ศรินรัตน์ หรืออี๊ด ผู้ต้องหาที่ 3 ได้ โดย

ผู้ต้องหาที่ 1, 2 ให้การรับสารภาพได้รับ

การว่าจ้างจากผู้ต้องหาท่ี 3  ให้นำาธนบัตร

ปลอมดังกล่าวออกมาจำาหน่ายให้ประชาชนท่ี

สนใจ และผู้ต้องหาท่ี 3 ยังให้การว่าตนเป็นผู้

ว่าจ้างจริงและมี  น.ส.จิราพัชร หรือฟ้า เป็น

ผู้ผลิตให้ มีโรงงานผลิตอยู่ท่ี จ.นครปฐม

ต่อมาในวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำารวจ PCT 

พร้อมกำาลังตำารวจนครบาลนำาหมายค้นของ

ศาลเข้าค้นบ้านที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม 

พบ น.ส.จิราพัชร ผู้ต้องหาที่ 4 พร้อมของ

กลาง 1. แท่นผลิตธนบัตรปลอมจำานวน 

1 เครื่อง 2.ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ปลอมจำานวน 50,000 ฉบับ จึงได้แจ้ง

ข้อหา  “ร่วมกันผลิตทำาปลอมขึ้นซึ่งเงิน

กรุงเทพฯ • ดีเอสไอลงพื้นที่ระยองและ

ปทุมธานีตรวจค้น 3 จุด ยึดสินค้าละเมิด

ลิขสิทธิ์มูลค่า 160 ล้านบาท  เตรียมสอบ 

สวนร่วมกับ ปปง.เอาผิดกฎหมายฟอกเงิน

และยึดทรัพย์ย้อนหลัง

วันที่ 3 พ.ย.64 ที่สถาบันการสอบ 

สวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี

เอสไอ)  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจ

ผลการบุกตรวจค้นโกดังเก็บและสถานที่

จำาหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าใน

เขตพื้นที่ จ.ระยองและปทุมธานี พบสินค้า

ประเภทที่นอน  ผ้าห่ม และชุดผ้าปูที่นอนที่

ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จด

ทะเบียนแล้วเป็นจำานวนมาก โดยมีนายไตรย

ฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ คณะผู้บริหาร 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีดีเอสไอต้ังแถวต้อนรับ 

โดยนายสมศักด์ิได้เดินตรวจสินค้าละเมิด

ลิขสิทธ์ิท่ีจับกุมมาได้จำานวน 40,000 ช้ิน ส่วน

ใหญ่เป็นชุดเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม และ

ตุ๊กตา และมีตัวแทนจากบริษัท ฟูจิโกะ เอฟ ฟู

จิโอะ โปร จำากัด เจ้าของเครื่องหมายการค้า

โดราเอมอน ตัวแทนผู้นำาเข้าสินค้าแบรนด์เนม  

เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความขอบคุณท่ี

สามารถจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิได้

จากนั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่า ต้องขอ

ขอบคุณดีเอสไอที่ดำาเนินการตามนโยบาย

รัฐบาล เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัย

ซุกซ่อนสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า 

3 จุดไปเมื่อวันที่  28 ต.ค.ที่ผ่านมา ผล

การตรวจค้นทั้ง 3 จุด ที่ระยอง 2 จุด 

และปทุมธานี 1 จุด พบสินค้าประเภท

ที่นอน ผ้าห่ม และชุดผ้าปูที่นอนที่ละเมิด

เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อโดราเอมอน,  

หลุยส์วิตตอง, ดิออร์, ชินจัง, เบนเทน, 

กุชชี่, เชลซี, ลิเวอร์พูล, แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด และเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง

หลายยี่ห้อจำานวน 40,000 ชิ้น มีมูลค่า

สินค้าตามราคาท้องตลาดกว่า 40 ล้านบาท 

และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายตามราคา

ของแท้เป็นเงิน 160 ล้านบาท 

ซึ่งจากนโยบายรัฐบาลตนได้สั่งการ

ให้ดีเอสไอเร่งรัดดำาเนินการสืบสวน จับกุม

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วประเทศ 

และได้เฝ้าสืบสวนติดตามกลุ่มบุคคล

ซึ่งมีพฤติการณ์จำาหน่ายสินค้าที่ละเมิด

เครื่องหมายการค้า ในลักษณะเป็นผู้ค้า

รายใหญ่ระดับต้นๆ ของประเทศที่มีการ

จำาหน่ายสินค้าในรูปแบบของการค้าส่งและ

ค้าปลีก และมีการเสนอจำาหน่ายสินค้าใน

รูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าขนาด

ใหญ่ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่มีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชาชนทั่วไปได้รับ

ทราบทางสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง 

โดยจะมีการขยายผลสืบต่อเพื่อให้เข้าถึง

โรงงานผู้ผลิตรายใหญ่ต่อไป

นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า การละเมิด

ลิขสิทธิ์นั้นยังเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี ใน

มูลฐานความผิดที่ดีเอสไอดำาเนินการ 

เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงิน 21 ฉบับ 

และกฎหมายอื่นอีก  3 ฉบับ การดำาเนิน

การดังกล่าวนี้จะสอบสวนร่วมกับสำานัก งาน

ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอก เงิน  (ปปง.) 

ใครทำาอยู่ยังไม่หยุดจะถูกดำาเนินการย้อน

หลัง ส่วนแหล่งผลิตดีเอสไอกำาลังตรวจสอบ 

ทราบว่ามีทั้งต่างประเทศและในประเทศ 

รายละเอียดต้องสืบให้ชัดเจน อาจจะเป็น

โรงงานในเขตภาคอีสานที่เคยผลิตสินค้า

แบรนด์เนม ต้องสืบค้นหาเส้นทางการเงิน  

ตนอยากให้ทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตา หาก

DSIยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

เสียหายกว่า160ล้านผิดกม.ฟอกเงิน

เราซื้อของที่ถูกต้อง เงินภาษีจะถูกนำาไปใช้

พัฒนาประเทศได้ ไม่ให้เข้ากระเป๋าผู้ปลอม

แปลง และเป็นหน้าเป็นตาประเทศด้วย

ว่าเราไม่มีสินค้าปลอมแปลง หากมีสินค้า

ละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศ จะเกิดปัญหา

การค้าขายและจะถูกกีดกันทางการค้า เช่น 

การส่งออกสินค้าเกษตร

“ผมขอเตือนไปยังผู้ผลิตและผู้

จำาหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ที่มีขายตาม

ท้องตลาดท่ัวไปและท่ีจำาหน่ายทางออนไลน์ 

ซ่ึงส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและ

ภาพลักษณ์ของประเทศ จากน้ีเป็นต้นไป

พวกเราจะเพ่ิมความเข้มข้นในการตรวจค้น

จับกุม เพื่อนำาคนผิดเข้าสู่กระบวนการทาง

กฎหมายอย่างเด็ดขาด” นายสมศักดิ์กล่าว.

ตราไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญ

กษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาล

ต่างประเทศออกใช้หรือให้อำานาจให้ออก

ใช้” นำาตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน

ดำาเนินคดี โดยผู้ต้องหาขบวนการนี้รับว่า

ผลิตธนบัตรปลอมนี้เป็นครั้งแรก และยังมี

ขบวนการที่ร่วมกระทำาความผิดอีก ทั้งนี้จะ

ได้ทำาการสืบสวนขยายผลต่อไป

ผอ.PCT กล่าวอีกว่า ตามนโยบาย

ของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี กำาชับให้สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติเร่งปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่ง

มีการหลอกลวงประชาชนโดยใช้ Social 

Media เป็นจำานวนมาก ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้กำาชับให้ทุกหน่วย

เร่งระดมปราบปรามอย่างจริงจังและต่อ

เนื่อง ทั้งนี้ ความผิดเกี่ยวกับการปลอม หรือ

การแปลงเงินตรา  ถือเป็นความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายฟอกเงิน หลังจากนี้จะได้แจ้ง 

ปปง.ให้ตรวจสอบเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้

ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องและดำาเนินคดีฐาน

ฟอกเงินต่อไป หากพบเบาะแสหรือเกรงจะ

ตกเป็นเหยื่อ สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สาย

ด่วน PCT หมายเลข 1599 ตลอด 24 ชม. 

หรือสายตรง 08-1866-3000 หรือ www.

pct.police.go.th. 

บุรีรัมย์ • ชาวนาบุรีรัมย์ทยอยนำาข้าว

เปลือกสดที่เกี่ยวหนีน้ำาไปขายตามโรง

สีอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้ราคาต่ำาเพียง 

ก.ก.ละ  8-9 บาท เพราะจำาเป็นต้องนำา

เงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่าเก็บ

เก่ียว วอนรัฐบาลพยุงราคาไม่ให้ต่ำากว่า 

15 บาท   ด้านผู้ประกอบการโรงสีแนะ

ชาวนาควรรอให้ข้าวแก่เต็มท่ีและตากให้

แห้งก่อนนำามาขาย หากซ้ือข้าวคุณภาพ

ต่ำาโรงสีก็เส่ียงขาดทุนเพราะส่งออกไม่ได้

วันที่ 3 พ.ย.64 บรรยากาศที่

โรงสีสหพัฒนาค้าข้าว ต.สตึก อ.สตึก 

จ.บุรีรัมย์ มีชาวนาจากหลายอำาเภอ 

เช่น อ.สตึก, อ.แคนดง และเขตรอยต่อ

จาก จ.สุรินทร์บางส่วน ได้ทยอยนำาข้าว

เปลือกที่เกี่ยวสดและเกี่ยวหนีน้ำาท่วม

มาขายอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ช่วงนี้จะ

ได้ราคาต่ำาเพียงกิโลกรัมละ 8-9 บาท

ก็ตาม แต่ก็จำาเป็นต้องนำามาขายเพราะ

ต้องนำาเงินไปเป็นค่าเก็บเก่ียวและใช้จ่าย

ในครอบครัว โดยบอกว่าหากเป็นไปได้

อยากให้รัฐบาลช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้

ต่ำากว่ากิโลกรัมละ 15 บาท  หรือตันละ 

15,000 บาท เพราะปีน้ีประสบปัญหา

หลายอย่าง  ท้ังช่วงต้นฤดูท่ีประสบ

ปัญหาภัยแล้งต้นข้าวแห้งตาย ต้องลงทุน

ซ้ือเมล็ดพันธ์ุมาปลูกทดแทนข้าวท่ีตาย 

รวมถึงราคาปุ๋ยก็แพงข้ึน แต่พอถึงช่วง

ท่ีจะเก็บเก่ียวกลับมาเจอปัญหาน้ำาท่วม  

ทำาให้ไม่ได้ผลผลิตเต็มท่ีเท่าท่ีควร

นายศุภสิทธิ์  อึ้งพัฒนากิจ 

เจ้าของโรงสีสหพัฒนาค้าข้าว  อ.สตึก 

กล่าวว่า ช่วงนี้ซึ่งยังเป็นช่วงต้นฤดู มี

ชาวนานำาข้าวเปลือกมาขายไม่คึกคักเท่า

ที่ควรเฉลี่ยวันละประมาณ 100  ราย

เท่านั้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นข้าวที่ชาวนา

เกี่ยวหนีน้ำาท่วมแล้วนำามาขายสด โดย

ไม่ได้ตากลดความชื้นเลย อาจเพราะมี

ความจำาเป็นที่ต้องนำาเงินไปใช้จ่าย ซึ่ง

โรงสียืนยันว่ารับซื้อตามสภาพข้าวและ

กลไกตลาด ไม่ได้มีการกดราคาแต่อย่าง

ใด   แต่หากเป็นไปได้อยากแนะให้

ชาวนารอให้ข้าวแก่สุกเต็มที่  หรือตาก

ให้แห้งก่อนแล้วค่อยนำามาขาย เพราะ

จะได้ราคาที่สูงขึ้นกว่านี้ ซึ่งจะเป็นผลดี

กับตัวชาวนาเอง เพราะจริงๆ แล้วหาก

เป็นข้าวสดโรงสีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับ

ซื้อเพราะไม่มีสถานที่ตาก ทั้งเกรงว่า

หากรับซื้อท่ีเปียกช้ืนหรือคุณภาพต่ำาไว้ 

โรงสีต้องแบกรับความเส่ียงท่ีจะประสบ

ปัญหาขาดทุนได้  เพราะหากข้าวท่ีรับซ้ือ

ไว้เสื่อมคุณภาพก็จะไม่สามารถส่งออกได้.

กรุงเทพฯ • ตร.กองปราบฯ หอบสำานวน 

7 แฟ้ม 2,540 หน้า เห็นควรสั่งฟ้องอดีต 

ผกก.โจ้กับลูกน้องใช้ถุงดำาคลุมหัวผู้ต้องหา

คดียาเสพติดดับ สังคมไม่ต้องห่วง อัยการ

มั่นใจยื่นฟ้องคดีต่อศาลทันครบฝากขัง 7 

ผัด ใน 84 วัน 17 พ.ย.นี้ 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 พ.ย.

64 ที่สำานักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯ                                        

ถ.แจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร แก้วทิพย์  

อธิบดีอัยการ สำานักงานคดีอาญา ในฐานะ

โฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ 

พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการ

ตำารวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก) 

พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการ

ปราบปราม ร่วมกันแถลงข่าวการส่ง

สำานวนสอบสวนคดี พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธน

ผล อดีต ผกก.เมืองนครสวรรค์ หรืออดีตผู้

กำากับโจ้ กับลูกน้องรวม 7 คน ใช้ถุงดำาคลุม

หัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนถึงแก่ความตาย

นายอิทธิพรเปิดเผยว่า วันนี้สำานัก 

งานคดีอัยการสูงสุดได้รับสำานวนการ

สอบสวนจากพนักงานสอบสวน บก.ป. คดี

ระหว่าง น.ส.จันทร์จิรา ธนะพัฒน์ ผู้กล่าว

หาที่ 1 พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผู้กล่าว

หาที่ 2 กับ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล  หรือ

อดีตผู้กำากับโจ้, พ.ต.ต.รวีโรจน์ ดิษทอง, 

ร.ต.อ.ทรงยศ  คล้ายนาค, ร.ต.ท.ธรณินทร์                                           

มาศวรรณา, ด.ต.วิสุทธิ์ บุญเขียว  หรือ

ดาบโบ้, ด.ต.ศุภากร นิ่มชื่น และ 

ส.ต.ต.ปวีณ์กร คำามาเร็ว ผู้ต้องหาทั้ง 7 คน

โดยพนักงานสอบสวนมีความเห็น

ควรสั่งฟ้อง พ.ต.อ.ธิติสรรค์ ผู้ต้องหาที่ 

1 กับพวกรวม 7 คนตามข้อกล่าวหา ชั้น

สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมและ

ฝากขังไว้ตามคำาสั่งศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกลาง โดยผู้ต้องหา

ที่ 1  และผู้ต้องหาที่ 4 จะครบฝากขังครั้ง

ที่ 6 ในวันที่ 6 พ.ย.64  และผู้ต้องหาที่ 2, 

3, 5, 6 และ 7 จะครบฝากขังครั้งที่ 6 ใน

วันที่ 5 พ.ย.64 ซึ่งตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรค

ท้าย ผู้มีอำานาจสั่งพิจารณาคดีนี้คืออัยการ

สูงสุด โดยคำาสั่งอัยการสูงสุดถือว่าเด็ดขาด

ส่วนประเด็นที่สังคมห่วงใยว่า

อัยการจะยื่นฟ้องคดีไม่ทันตามกำาหนด

ครบฝากขังรวม 84 วันในวันที่ 17 พ. ย.นี้

นั้น   นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดี

อัยการสำานักงานคดีพิเศษ  ในฐานะรอง

โฆษกฯ กล่าวว่า ไม่ต้องกังวล ตนเชื่อว่า

ความเชี่ยวชาญของทีมงานอัยการ โดย

นายปฏิพงษ์ สละสวัสดิ์ รองอธิบดีอัยการ

สำานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด จะ

สามารถสรุปสำานวนภายในเวลาที่กำาหนด 

โดยจะมีการตั้งคณะทำางานอัยการขึ้น

พิจารณาและเสนอความเห็นให้อัยการ

สูงสุดพิจารณาสั่ง อย่างไรก็ตาม หาก

อัยการไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ทัน

ภายในกำาหนด ก็จำาเป็นต้องปล่อยตัวอดีต 

ผกก.โจ้กับลูกน้องไปก่อน แต่ทั้งนี้ตนมั่นใจ

ว่าอัยการจะยื่นฟ้องคดีทันแน่นอน. 



ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอน และครอบคลุมไปถึงในเวลา

นอนหลับด้วย

สำาหรับผมแล้ว อำานาจในสังคมไทย มีความแตกต่างจาก

อำานาจในสังคมตะวันตก ที่มีแต่อำานาจที่เป็นทางการ (Authority) 

แต่สำาหรับสังคมไทยแล้วอำานาจมีทั้งที่เป็น “อำานาจที่เป็นทางการ” 

หรืออำานาจที่ถูกต้อง ตามกฎหมายที่รองรับการกระทำาหนึ่งๆ 

อำานาจนี้อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเท่านั้น อำานาจชนิดนี้มีความ

ชอบธรรมตามกฎหมาย

แต่ในสังคมไทยยังมีอำานาจอีกชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่าง

แพร่หลายคือ “อำานาจที่ไม่เป็นทางการ” หรือ “อำานาจนอกระบบ” 

ปรากฏการณ์หนึ่งในสังคมไทยในขณะนี้ที่บุคคลผู้หนึ่ง

ที่มิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่กลับใช้การสื่อสาร

ติดต่อกับผู้นำาของพรรคการเมืองให้เห็นคล้อยตามความ

คิดและความเชื่อของตัวเองได้ พฤติกรรมแบบนี้จะถือเป็นการ

ครอบงำาทางการเมืองหรือไม่?

การครอบงำาทางการเมืองหมายถึงอะไร? และใช้กลไกอะไร

ในการครอบงำา?

มีนักปรัชญา นักคิดและนักทฤษฎีคนสำาคัญของโลกอย่าง

น้อยที่สุด 4 ท่านที่ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น และสมควรกล่าว

ถึงคือ มาร์กซ, อัลทูแซร์ กรัมชี และฟูโกต์

มาร์กซ (Karl Marx) เป็นนักทฤษฎีชาวเยอรมัน และเป็นนัก

คิดคนแรกที่ตั้งคำาถามว่าทำาไมชนชั้นปกครองจำานวนหยิบมือเดียว

จึงสามารถปกครองประชาชนจำานวนมากให้อยู่ในความสงบได้?

มาร์กซเจาะจงที่จะอธิบายปรากฏการของสังคม “ศักดินา

ฝรั่ง” (Feudalism) ในยุโรปโดยเฉพาะ เขาอธิบายว่าผู้ปกครองมิได้

ใช้แต่กลไกความรุนแรงของรัฐ (Coercive State Apparatus) คือ

กำาลังทหารและตำารวจเท่านั้นในการปกครองและควบคุมความ 

(ไม่) สงบในหมู่ประชาชน แต่ที่สำาคัญก็คือผู้ปกครองยังใช้กลไก

ด้านอุดมการณ์ (Ideological State Apparatuses) ในการทำาให้

ประชาชนอยู่ในความสงบด้วย มุมมองของมาร์กซช่วยเปิดเผย

ความเป็นจริงของทุกระบบการปกครอง ว่าการใช้แต่กลไกความ

รุนแรงของรัฐนั้นไม่สามารถควบคุมประชาชนให้อยู่ในความสงบ

ได้ตลอดไป สิ่งที่จะช่วยทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในความสงบ

ได้ยาวนานมากกว่าคือการควบคุมประชาชนด้วยการใช้อุดมการ

แห่งรัฐ

อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) นักทฤษฎีคนสำาคัญ

ชาวอิตาเลียน อธิบายเรื่องการครอบงำาทางด้านอุดมการณ์ทางการ

เมือง จากสิ่งที่เขาเรียกว่า “Hegemony” เขาอธิบายว่า การ

ครอบงำาทางการเมืองของชนชั้นปกครองที่มีต่อประชาชนทั่วไปนั้น

ลงลึกไปถึงการครอบงำาทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี 

จิตใจและรายละเอียดต่างๆ ในส่วนลึกของชีวิตประจำาวันของ

ประชาชนด้วย อาทิ บทเพลง ดนตรี และบทละคร เป็นต้น มุม

มองของกรัมชีช่วยให้เราเข้าใจได้ว่า ทำาไมประชาชนที่ถูกกดขี่และ

ถูกครอบงำาจากอุดมการณ์ของผู้ปกครองจึงไม่รู้สึกว่าตัวเองกำาลังถูก

กดขี่และถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่

มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นักทฤษฎีคนสำาคัญชาว

ฝรั่งเศส แห่งสำานักหลังสมัยใหม่นิยม (Post-Modernism) มองเรื่อง

การควบคุมทางด้านอุดมการณ์ของชนชั้นปกครองต่อปัจเจกบุคคล

ทั่วไป จากทฤษฎีอำานาจ (Power) ของเขา เขาอธิบายว่าอำานาจ

ของชนชั้นปกครองที่มีต่อผู้ใต้ปกครองแต่ละคนนั้น เป็นการควบคุม

แบบเบ็ดเสร็จทั้งทางร่างกาย การควบคุมทางความคิด การควบคุม

การเคลื่อนไหวและการควบคุมทางด้านกายภาพ (ซึ่งเขาหมายถึง

การจับกุมและคุมขังผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาล) ฟูโกต์มองว่าในรัฐสมัย

ใหม่ ปัจเจกบุคคลล้วนแล้วตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอำานาจ

รัฐบาลในทุกๆ ด้าน ประชาชนแต่ละคนเปรียบเสมือนนักโทษที่อยู่

ในเรือนจำา ที่จะถูกสอดส่องจากผู้คุมอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่เวลา
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7บทความ

มส่งคำาเช้ือเชิญน้ีข้ึนโซเชียลมีเดียเพื่อท้าทายคนในวงการ

ต่างๆ ให้เริ่มคิดว่าหากโลกเสมือนจริง Metaverse เกิดขึ้น

จริง เราจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่กันอีกครั้งอย่างไร

จะหาว่าผม “ตกตื่น” เกินไปกับสิ่งใหม่ๆ ที่มาท้าทายความ

คุ้นเคยเดิมๆ ก็ได้ หรือจะมองว่าผมกำาลังส่งสัญญาณเตือนคนไทย

ว่า หากเราตายใจ ไม่เห็นสัญญาณเตือนภัย ก็อาจจะตกรถด่วน

ขบวนใหญ่อีกครั้งก็ได้

เพราะผมเชื่อว่ายุคสมัยของอินเทอร์เน็ตจะถูกทดแทนด้วย

เทคโนโลยีใหม่ๆ อีกแน่ จะเป็นอะไรและจะเกิดเมื่อไหร่ เป็นเรื่อง

ที่ไม่มีใครบอกได้ 

ที่แน่ๆ ก็คือหากเราเรียนรู้ที่จะบริหารความเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา อย่างน้อยเราก็จะอยู่ในจุดที่ใกล้กับ “ทางออก” 

มากกว่าที่จะติดอยู่กับ “ทางตัน” อย่างที่เราเผชิญมาแล้ว

ทุกวันนี้เราติดอยู่กับ “กับดักรายได้ปานกลาง” มายาวนาน 

และยังหาทางออกไม่ได้ก็ด้วยเหตุนี้

สัปดาห์ก่อน มาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook 

ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าธุรกิจของ

เขาจะไม่จำากัดอยู่กับโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กเท่านั้น

แต่จะสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่เป็นโลกเสมือนจริง หรือ 

Metaverse ที่จะทำาให้มนุษย์สามารถทำากิจกรรมมากมายหลาย

อย่างในโลกสมมตินี้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

เขาเขียนในจดหมายบรรยายถึงวิสัยทัศน์ว่า Metaverse จะ

เป็นยุคต่อไปของการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ 

โดยจะเป็นการต่อยอดประสบการณ์สู่รูปแบบสามมิติ 3D 

หรือมีการแสดงภาพสู่โลกแห่งความจริง 

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถแบ่งปันประสบการณ์

โลกเสมือนจริงแก่ผู้อื่นได้ แม้ในขณะที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบตัว

เป็นๆ

ที่สำาคัญคือมนุษย์สามารถทำากิจกรรมที่ไม่สามารถทำาร่วม

กันในโลกความจริงได้ด้วย

นั่นหมายความว่าโลกเสมือนจริงที่ว่านี้จะทำาลายข้อจำากัด

ของโลกมนุษย์จริงไปอีกขั้นหนึ่ง

ในการเปิดตัว Metaverse นั้น 

ซักเกอร์เบิร์กบอกว่า “ผมรู้สึกภูมิใจใน

สิ่งที่พวกเราได้สร้างขึ้น และรู้สึกตื่น

เต้นกับสิ่งที่กำาลังจะเกิดบนเส้นทางที่

ก้าวข้ามความเป็นไปได้ของปัจจุบัน

เช่น ก้าวข้ามข้อจำากัดของหน้า

จอข้ามข้อจำากัดของระยะทางข้ามข้อ

จำากัดทางกายภาพไปสู่โลกแห่งอนาคต

ที่ทุกๆ คนจะอยู่ตรงหน้ากันได้ 

นั่นย่อมหมายถึงการสร้างโอกาส

ใหม่ๆ และได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ 

ไปด้วยกัน 

เขาบอกว่า “นี่เป็นโลกอนาคต

ที่เกินกว่าที่บริษัทเพียงบริษัทเดียวจะ

ทำาได้ แต่ทุกคนจะร่วมสร้างด้วยกัน”

Metaverse เป็นตัวอย่างล่าสุด

ในการพัฒนาเทคโนโลยีของ Meta 

เพื่อช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อกัน 

ค้นหาชุมชน และเติบโตไปด้วยกัน 

ย้อนกลับเมื่อ Facebook  

เปิดตัวขึ้นในปี 2004 นั่นคือการ

เปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เช่นกัน 

เพราะคนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ในการเชื่อมโยงกัน

คนสามารถใช้ apps เช่น Messenger และ Instagram 

ก็ได้มอบพลังในการเชื่อมต่อให้กับผู้คนหลายพันล้านทั่วโลก 

วันนี้ Meta กำาลังก้าวข้ามการใช้งานบนจอแบบสองมิติ สู่

ประสบการณ์โลกเสมือนจริง เช่น เทคโนโลยี Augmented Reality 

(AR) และ Virtual Reality (VR) เป็นการสร้างวิวัฒนาการยุคต่อไป

ของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียอีกมากมาย

ซักเกอร์เบิร์กบอกว่า ทุกวันน้ีในปัจจุบัน แบรนด์ Facebook 

ถูกเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เดียว ทำาให้ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำาลังทำาอยู่ในทุกวันนี้ รวมถึงในอนาคตด้วย

กาแฟดำ

ก่อนหน้านี้ Google ก็เปลี่ยน

โครงสร้างบริษัทใหม่ด้วยการต้ัง Alphabet 

เป็นบริษัทแม่เพื่อปรับยุทธศาสตร์ให้

สามารถขยายงานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ไปในรูปแบบต่างๆ โดยไม่มีข้อจำากัด

ภาพจำาของ Facebook จะกลาย

เป็นเพียงแพลตฟอร์มเดียวของ Meta ที่

จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งไม่แน่ว่าจะสำาเร็จ

หรือล้มเหลว

แต่ที่แน่ๆ คือการพอใจอยู่กับความ

สำาเร็จวันนี้ ไม่ได้รับรองความสำาเร็จในวัน

ข้างหน้าอย่างแน่นอน

หาก “โลกเสมือนจริง” เกิดก็จะ

ไม่ใช่แต่เพียง Meta เท่านั้น เพราะ

หลายๆ ค่ายก็กำาลังเร่งวิจัยและพัฒนา

อยู่

ไม่จำากัดแต่ในสหรัฐฯ เท่านั้น

ผมเชื่อว่าจีน, อิสราเอล และ

ยุโรปอีกหลายประเทศก็กำาลังเร่งค้นหา

ศักยภาพของตนเองในด้านนี้เช่นกัน

ผมจึงชักชวนใหค้นไทยเร่งหาความ

รู้และเกาะติดความคืบหน้าของเรื่องนี้

อย่างไม่ลดละ

ถ้ามันไม่คืบหน้า เราก็แค่เสมอตัว

แต่ถ้ามันสำาเร็จ ก็จะเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ไทยเราจะ

หันรีหันขวาง มองไปข้างหลังไม่มีใครเหลืออยู่ เพราะเขาวิ่งแซง

หน้าเราไปหมดแล้ว

อย่าให้ “ฉากทัศน์แห่งความหายนะ” นั้นเกิดกับเราเป็นอัน

ขาด!.

 ‘โลกเสมือนจริง’ 

ที่เรามองข้ามไม่ได้
ผ

หรือการใช้ “อิทธิพล” หรือ “อำานาจป่าเถื่อน” ซึ่งเป็นการใช้อำานาจ

โดยที่ไม่มีตัวบทกฎหมายรองรับแต่อย่างใด

อำานาจประเภทนี้สามารถถูกใช้จากบุคคลที่อยู่ในระบบ

การเมืองและระบบราชการ คนกลุ่มนี้สามารถใช้อำานาจชนิดนี้ ได้

ก็เป็นเพราะเขาเป็นผู้ที่มีอำานาจครอบครองและควบคุมอยู่เหนือ

ระบบการเมืองและระบบราชการ อำานาจที่เป็นทางการนี้ หากถูก

นำาไปใช้อย่างบิดเบือน (Abuse) ในทางที่ผิด เช่น การใช้อำานาจที่มี

อยู่ตามกฎหมายไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพรรคพวก 

พฤติกรรมหรือการกระทำาแบบนี้ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะถูกเรียก

ว่าการคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว พฤติกรรมที่เกิด

ขึ้นอาจจะเป็นการคอร์รัปชันทางด้านเศรษฐกิจ หรือการคอร์รัปชัน

ทางการเมือง (Economic & Political Corruption) ก็ได้

อำานาจชนิดที่ไม่เป็นทางการนี้ ยังอาจถูกใช้จากบุคคล

นอกระบบการเมืองและนอกระบบราชการก็ได้ บุคคลที่สามารถ

ใช้อำานาจที่กฎหมายไม่รองรับนี้มักเป็นอดีตนักการเมืองที่เคยมี

ตำาแหน่งหน้าที่และบทบาทสำาคัญทางการเมืองมาก่อน หรือเป็น

อดีตข้าราชการ ทหาร ตำารวจ ที่เคยมีตำาแหน่งสูง และนักธุรกิจที่มี

ทุนทรัพย์มาก และหรือนักธุรกิจที่มีอำานาจเหนือตลาด เป็นต้น

เป็นที่น่าสังเกตว่า โดยทั่วไปแล้ว นักการเมืองและเจ้าหน้าที่

รัฐที่กำาลังมีอำานาจมักนิยมใช้อำานาจที่เป็นทางการควบคู่ไปกับการ

ใช้อำานาจที่ไม่เป็นทางการ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพวกเขา

จากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เรื่องการครอบงำาทางการเมือง

ช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยในขณะนี้

ว่า ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่ง แต่กลับสามารถครอบงำา

ทางการเมืองแก่พรรคการเมืองนั้นได้ เป็นเพราะมีปฏิบัติการด้าน

การสื่อสาร (Communication - ท่านที่สนใจการทำางานของการ

สื่อสารกับการแย่งชิงพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ทางการเมืองควร

อ่านงานของเยอร์เกน ฮาเบอร์มาส - Jurgen Harbermas - ผู้

เขียนไม่ได้กล่าวถึงงานนี้ เพราะอยู่นอกประเด็นที่เขียน) ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม ระหว่าง “ตัวการ” (Principal) กับ “ตัวแทน” 

(Agent)

การครอบงำาทางความคิดและการครอบงำาอุดมการณ์

ทางการเมือง โดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น 

สามารถกระทำาได้ด้วยการเสนอแนะนโยบายทางการเมือง คำาขวัญ

ทางการเมือง การเสนอแนะตัวบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี 

และการเสนอแนะว่าคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรเป็นนายก

รัฐมนตรี ตลอดจนการให้คำาสัญญาต่างๆ เป็นต้น

การครอบงำาด้วยการชักจูงหรือจูงใจให้เห็นคล้อยตามความ

ต้องการของตนนั้น เป็นการครอบงำารูปแบบหนึ่งที่เรียกได้ว่า

เป็นการครอบงำาทางด้านอุดมการณ์ แต่เป็นการครอบงำาที่ใช้ Soft 

power “ตัวการ” หรือ “ตัวกระทำาการ” สามารถกระทำาการได้ 

เนื่องจากเป็นผู้ทรงอิทธิพลทั้งทางการเมืองและมีทุนทรัพย์มาก

เช่นเดียวกันกับที่นักการเมืองระดับสูงที่ใช้อำานาจทางการ

เมืองเข้าไปแทรกแซงพรรคการเมือง โดยต้องการเปลี่ยนแปลง

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในพรรคที่เห็นแตกต่างจากตนทางการเมือง 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของตน จากพฤติกรรมดัง

กล่าวข้างต้น ที่เขาสามารถกระทำาการเช่นว่านี้ ได้ ก็เป็นเพราะเขา

มีอำานาจทางการเมืองที่เป็นทางการอยู่ ซึ่งการใช้อำานาจทางการ

เมืองแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการคอร์รัปชันทางการเมือง (Political 

Corruption) การแทรกแซงทางการเมืองดังกล่าวที่ไม่มีกฎหมาย

รองรับ เป็นการใช้อำานาจที่ไม่เป็นทางการไปครอบงำาทางการเมือง 

หรือมีอำานาจเหนือพรรคการเมือง ลักษณะการครอบงำาทางการ

เมืองแบบนี้เรียกว่าเป็นการครอบงำาที่ใช้ผ่านกลไกของรัฐที่มีความ

รุนแรง (Coercive State Apparatuses)

แง่มุมที่ผู้เขียนนำาเสนอขึ้นเป็นเพียงความรู้ชุดหนึ่ง ซึ่งยังมี

ความรู้ชุดต่างๆ อีกเป็นจำานวนมากในสังคมขณะนี้ มุมมองแบบนี้

เกิดจากการเลือกปรัชญาและทฤษฎีของสำานักคิดบางสำานัก หากใช้

ปรัชญาและทฤษฎีที่แตกต่างสำานักความคิดกันก็จะมองเห็น “ความ

จริง” ที่แตกต่างกัน และกลายเป็นชุดความรู้ที่แตกต่างกันได้.

สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา

มี

	 การครอบงำาทางความคิดและการครอบงำาอุดมการณ์ทางการเมือง	

โดยบุคคลที่ ไม่ ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง	สามารถกระทำาได้ด้วยการเสนอแนะ

นโยบายทางการเมือง	คำาขวัญทางการเมือง	การเสนอแนะตัวบุคคลที่สมควรเป็น

นายกรัฐมนตรี	การครอบงำาด้วยการชักจูงหรือจูงใจให้เห็นคล้อยตามความต้องการ

ของตนนั้น	เป็นการครอบงำารูปแบบหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการครอบงำาทางด้าน

อุดมการณ์	แต่เป็นการครอบงำาที่ ใช้	Soft	power	“ตัวการ”	หรือ	“ตัวกระทำาการ”	

สามารถกระทำาการได้	เนื่องจากเป็นผู้ทรงอิทธิพลทั้งทางการเมืองและมีทุนทรัพย์มาก

การครอบงำาทางการเมือง

(Political Domination)



ลกที่อยู่ ในปัจจุบันก็อาจจะมองว่าเหมือนบ้านหลัง

หนึ่ง ที่ไม่ใช่ใช้อยู่เพียงแค่อย่างเดียว แต่ต้องดูแล 

รักษา และทำาความสะอาดด้วย เพราะที่ผ่านมา

เมื่อโลกถูกละเลย หรือไม่ได้รับการดูแล ก็มักจะ

เสื่อมโทรมไปตามสภาพ หนึ่งสิ่งในปัจจุบันที่คนในโลกหัน

มาให้ความสนใจและเริ่มเห็นแผนการปฏิบัติงานเพื่อดูแล

บ้านหลังนี้อย่างจริงจัง ก็คือการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก หรือดูแลชั้นบรรยากาศให้คงอยู่ เพื่อความอยู่รอด

ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลก

การประชุมจัดสรรสิทธิปริมาณการนำาเข้าสารไฮโดร

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ได้เกิดขึ้น เพื่อประกาศ

ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การปกป้องส่ิงแวดล้อมและช้ันบรรยากาศโอโซน โดยมีการ                                                                                      

ส่งเสริมการใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัย

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และประเทศ 

ไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี 2532 และมีพันธกรณีใน

การลดและเลิกใช้สารดังกล่าว โดยกำาหนดเป้าหมายให้เริ่ม

ควบคุมปริมาณการใช้ตั้งแต่ปี 2556 และให้ลดปริมาณการ

ใช้ลงตามลำาดับ

และเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ภาคีสมาชิกได้จัดการ

ประชุมขึ้นอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางการจัดการในปี 2565 ซึ่ง

สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFCs เป็น

สารที่ถูกควบคุมภายใต้พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลด

และเลิกการใช้สารทำาลายชั้นบรรยากาศโอโซน โดยในปี 65 

ที่ประชุมได้จัดสรรสิทธิปริมาณการนำาเข้าสาร HCFCs อยู่ที่

ไม่เกิน 390 โอดีพีตัน จะทำาให้ปริมาณการนำาเข้าและการใช้

สาร HCFCs ของประเทศไทยลดลงจากปี 2556 ประมาณ 

8,450 เมตริกตัน หรือ 588 โอดีพีตัน

ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประมาณ 14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในส่วนนี้ผู้                                                                    

ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สาร

ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและชั้นบรรยากาศ

โอโซน ผ่านโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ซึ่งขณะนี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) อยู่ระหว่างดำาเนินการใน

ระยะที่ 2 โดยได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุน

พหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล เพื่อดำาเนินการลดและ

เลิกใช้สาร HCFCs ในปี 2563-2566

ซึ่งเป็นมาตรการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางด้าน                                                                                

การเงินและเทคนิควิชาการแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาห 

กรรมผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (สเปรย์ โฟม) รวมถึงภาคอุตสาห 

กรรมผลิตตู้เย็นและตู้แช่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ โครงการ

จะมีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมเพื่อเสริม

สร้างศักยภาพให้แก่ช่างติดตั้งและซ่อมบำารุงเครื่องปรับ

อากาศ ภายใต้สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือ

แรงงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นายวันชัย พนมชัย อธิบดี กรอ. กล่าวว่า นอกเหนือจาก

การลดการใช้สาร HCFCs ตามพันธกรณีของพิธีสารมอนทรีออล                  

เพื่อปกป้องช้ันบรรยากาศโอโซนแล้ว มาตรการทดแทนและ

ปรับเปล่ียนสารทำาความเย็น เป็นมาตรการท่ีสำาคัญภายใต้แผน                                                          

ปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 สาขา 

กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำา

เสียอุตสาหกรรม ซ่ึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการ

ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตาม

พันธกรณีความตกลงปารีส

โดยมาตรการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG Model ของ

รัฐบาล รวมทั้งเป็นมาตรการหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้อง

ดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำาของประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้เห็นได้ว่าความกระตือรือร้นในการที่จะดูแลบ้าน

หลังน้ีของทุกคน เป็นส่ิงท่ีช่วยขับเคลื่อนให้เกิดแผนงานต่างๆ                                                             

และเกิดความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย โดยเชื่อว่าหากทุก

ประเทศที่เข้าร่วมนั้นสามารถผลักดันแผนงานให้กลายเป็น

วาระของชาติได้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งการแสดงออกที่สำาคัญว่า

เราต้องการจะดูแลโลกใบนี้อย่างไร

ซึ่งน่ีเป็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่มนุษย์ผู้ที่มีปัญญา

มากพอจะช่วยเหลือและดูแลบ้านหลังนี้ ให้สามารถอยู่ต่อ

ไปได้ และส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป.

บงก์ชาติคลายล็อก LTV 

หนุนธุรกิจอสังหาฯ กลับ

มาคึกคักกันอีกครั้ง…งาน

น้ี บอกเลยว่า บมจ.พรีบิลท์                             

(PREB) รับ 2 เด้งไปเต็มๆ เด้ง

แรกในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสัง

หาฯ ก็จะได้ประโยชน์แน่นอน 

…ส่วนเด้งที่สองก็คงเป็นธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างที่คาดว่าจะฟื้น

ตัวไปด้วยกัน บิ๊กบอส “วิโรจน์ 

เจริญตรา” ประกาศพร้อมทุก

ด้าน เตรียมสั่งลุยรับมืออย่าง

เต็มที่ไปเลยจร้า….. 
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 ดูแลโลกให้เหมือนบ้าน

รับ 2 เด้ง

เศรษฐกิจ

แ

โ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

วิโรจน์ 

เจริญตรา

ชงโละเพดานคุมดีเซล
แนะลดสรรพสามิตกดราคาน้ำามัน/ลุยอุ้มLPG

ไทยโพสต์ • “คุรุจิต” ชงโละเพดานคุมดีเซล พร้อมขอลดภาษี

สรรพสามิตลง 2 บาทช่วยอีกทาง พลังงานจ่อชง ครม.กู้กองทุน 

5 แสนล้าน อุดหนุน LPG อ้างตามมาตรการช่วยโควิด-19 

นายคุรุจิต นาครทรรพ ผู้

อำานวยการสถาบันปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย เปิดเผยในงาน

เสวนา เจาะลึกราคาน้ำามันไทย 

แพงจริงหรือ? ท่ีจัดโดยสมาคม

ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ว่า ไทย

เป็นผู้นำาเข้าน้ำามันดิบเป็นหลัก 

เน่ืองจากแหล่งผลิตในประเทศ

ค้นพบต่ำ า ส่วนใหญ่เ ป็นก๊าซ

ธรรมชาติ ทำาให้ราคาน้ำามันขาย

ปลีกในไทยสะท้อนตามทิศทาง

ราคาโลก ประกอบกับโครงสร้าง

ราคาขายปลีกไทยมีองค์ประกอบ

การจัดเก็บภาษีต่างๆ เก็บเงิน

เข้ากองทุนน้ำามันฯ ท่ีผ่านมารัฐ

ได้ดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้

ประชาชนเข้าใจ 

ดังนั้นเห็นว่าระยะต่อไป                                            

ควรจะยกเลิกเพดานราคาน้ำา 

มันดีเซลที่ใช้มานานถึง 15 ปี

ที่ 30 บาทต่อลิตรเป็น 34 บาท

ต่อลิตร ให้สอดคล้องกับเงินท่ีมี

พอดูแล รวมถึงควรปรับลดภาษี

สรรพสามิตดีเซลลง 2 บาทต่อ

ลิตร จากปัจจุบันจัดเก็บอยู่ท่ี 5.99 

บาทต่อลิตร รวมทั้งปรับลดการ

ผสมไบโอดีเซลลงเหลือ 5% 

จากที่กำาหนดไว้ 7-10% เพื่อ

คุรุจิต นาครทรรพ

รับสร้างบ้านปลื้มธุรกิจฟื้น

จัดงานเอ็กซ์ โป‘กระตุ้นซื้อ’

ชวนซื้อแอลกอฮอล์ • นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีบีจีไอ เชิญชวนผู้บริโภคซื้อแอลกอฮอล์ทำาความ

สะอาดมือ BBGI Alcohol Hand Sanitizer ผลิตภัณฑ์ระดับฟาร์มาเกรด ผลิตจากแอลกอฮอล์มาตรฐาน

เภสัชกรรม ราคาประหยัด บรรจุแกลลอนละ 5 ลิตร เพียงแกลลอนละ 350 บาท จากปกติ 450 บาท 

ที่สถานีบริการน้ำามันบางจากที่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.bangchakmarketplace.com.

พร้อมพงษ์ • นายวรวุฒิ กาญจน

กูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้าง

บ้าน เปิดเผยว่า สถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส                                              

โควิด-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจ

รับสร้างบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่ม

ราคาต่ำากว่า 5 ล้านบาทที่ได้รับ

ผลกระทบมากที่สุด ลดลงกว่า 

20-30% แต่มองว่าทิศทางของ

ธุรกิจรับสร้างบ้านหลังนโยบาย

เปิดประเทศ รวมทั้งสถานการณ์

ต่างๆ โดยเฉพาะยอดผู้ป่วยที่ติด

เชื้อโควิด-19 คลี่คลายเป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น คาดว่ามีแนวโน้ม

จะกลับมาคึกคักมากขึ้น

ขณะเดียวกันยังถือว่าเป็น

โอกาสดีสำาหรับคนอยากมีบ้าน 

ก่อนที่จะมีการปรับราคาปลูก

สร้างบ้านในปีหน้า 3-5% ตาม

ต้นทุนวัสดุก่อสร้างหลักที่แจ้ง

ปรับราคาขายแทบทุกประเภท 

โดยสมาคมได้จัดงาน “รับสร้าง

บ้านและวัสดุ Expo 2021” วันที่ 

24-28 พ.ย.นี้ หวังกระตุ้นกำาลัง

ซื้อตลาดรับสร้างบ้านช่วงโค้ง

สุดท้ายของปี โดยตั้งเป้ายอดจอง

ปลูกสร้างบ้านที่เกิดจากการจัด

งานไว้ที่ 2,000-2,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ล่าสุดมีผู้เข้า

สมัครสมาชิกสมาคมมากขึ้น จาก

เดิมที่ส่วนมากจะมีผู้ประกอบ

ธุรกิจรับสร้างบ้านในกรุงเทพฯ 

แต่ช่วงหลังที่ผ่านมามีผู้ประกอบ

การจากต่างจังหวัดเพิ่มมากขี้น                  

โดยสมาคมยังมีความต้องการ

พบปะเพื่อสอบถามรายละเอียด 

เพื่อทำา ให้มั่นใจว่าจะได้รับการ

ตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค.

‘ออมสิน’ จัดแคมเปญหนุนออม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เปิด

เผยว่า ธนาคารออมสินได้ออก 2 แคมเปญเงินฝากเพื่อส่งเสริม

การออม ซึ่งจูงใจด้วยดอกเบี้ยสูงและร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ โดย

แคมเปญแรก ได้แก่ เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) 

ธนาคารจัดรางวัลพิเศษสำาหรับผู้ที่ฝากสลากระหว่างวันที่ 2 

พ.ย.-29 ธ.ค.2564 โดยได้ร่วมลุ้นเงินรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 

จำานวน 20 รางวัล (ไม่รวมรางวัลที่ออกปกติประจำาทุกเดือน) 

ซึ่งจะทำาการออกรางวัล 2 ครั้ง ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ จำานวน 10 

รางวัล และวันที่ 30 ธ.ค.2564 อีก 10 รางวัล

เปิดใช้ถนน ‘บ้านนาไคร้-คำาชะอี’ แล้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย

ว่า เดินหน้าขยายถนน 4 เลนแนวใหม่ ทล.12 สายกาฬสินธุ์-

บรรจบ ทล.12 (บ้านนาไคร้)-อ.คำาชะอี ระยะทาง 115.6 กม. 

ใช้งบ 5,881 ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจร

เรียบร้อย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบน

เครือข่ายทางหลวง และเชื่อมการเดินทางในพื้นที่ 3 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 

และมุกดาหาร ตลอดจนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 

สหภาพเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว และเวียดนาม

กรุงไทยจ่อเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผย

ว่า ธนาคารเตรียมเปิดจำาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต 

สบม. ครั้งที่ 5 รุ่น “ออมไปด้วยกัน” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

จำานวน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3.0% ต่อปี และ

อายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4.0% ต่อปี วงเงินรวม 10,000 ล้าน

บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้น

บันได

กรุงศรีเปิดตัว ‘บัตร NOW’  

นายสมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตร

กรุงศรีอยุธยา จำากัด เปิดเผยว่า วิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอลเป็น

ตัวเร่งให้เกิดการเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่คุ้นชินกับ

ความสะดวกสบายจากบริการออนไลน์ ดังนั้นบัตรเครดิตกรุง

ศรีจึงรุกขยายตลาดเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล รับ

เทรนด์ออนไลน์เติบโต โดยจับมือมาสเตอร์การ์ด เปิดตัวบัตร 

NOW บัตรเครดิตสำาหรับชีวิตดิจิทัล ที่มีจุดเด่น คืนไว คืนคุ้ม 

5% ทุกๆ การใช้จ่ายออนไลน์ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งช็อป

ออนไลน์, กินดื่ม, ดูหนัง, ฟังเพลง, เติมเกม พร้อมรับพอยต์

สะสม 2 เท่าที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ และส่วนลด สิทธิพิเศษ

หลากหลาย ตั้งเป้ายอดสมัครบัตรใหม่ 36,000 ใบ ยอดใช้จ่าย

ผ่านบัตรใหม่เพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาทภายในปี 2565.

ช่วยลดภาระของการใช้เงินจาก

กองทุนน้ำามันฯ  

ด้านนายกุลิศ สมบัติศิริ 

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า 

การดูแลราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพี

จี) ท่ีตรึงราคาไว้ 318 บาท/ถัง (15 

กก.) ซ่ึงขยายการตรึงราคาไปถึง 

ม.ค.65 จะต้องใช้เงินเพ่ิมอีกราว

กว่า 2,000 ล้านบาท ก็จะเสนอ 

ครม.อนุมัติกู้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 

5 แสนล้านบาทจากกระทรวงการ

คลัง เพราะเข้าข่ายการช่วยเหลือ

จากผลกระทบโควิด-19 ทำาให้

กองทุนน้ำามันฯ เหลือใช้ตรึงราคา

ดีเซลเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็                                        

ตาม หากเงิน 2 หมื่นล้านบาท

หมดจะกู้ได้อีกก็จะต้องออกเป็น

พระราชกฤษฎีกาขยายวงเงินกู้

ท้ังน้ี กระทรวงพลังงาน

จะมีการรายงานแนวทางบรร 

เทาผลกระทบค่าครองชีพประ 

ชาชนจากน้ำามันแพง ท้ังการกู้

เงินภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนน้ำามัน

เช้ือเพลิง พ.ศ.2562 ท่ีให้สิทธ์ิกู้

ได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ใน

การนำามาเสริมสภาพคล่องเพ่ือ

ตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท                

ต่อลิตร ในการประชุมคณะกรรม                     

การนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์       

โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประ 

ธาน ในวันท่ี 5 พ.ย. 

“คาดว่าการกู้เงินดังกล่าว

จะสามารถดูแลราคาน้ำามันได้ไป                                         

แรงขายจริงจังออกมามาก การมองตลาดอย่างเผินๆ ก็คงน่าวิตก

กังวล เนื่องจากวอลุ่มหนา แต่ตลาดยังเดินหน้าไม่ได้ นักลงทุนส่วน

มากจะประเมินตลาดในทางลบทันที จึงมีการชะลอการซ้ือขาย

จริงออกไป ตัวเลขท่ียืนยันการซ้ือขายจริงของนักลงทุนในแต่ละ

กลุ่มวานน้ีพบว่า กลุ่มท่ีซ้ือมีท้ังกองทุนและนักลงทุนต่างชาติ โดย

กองทุนซ้ือไป 426.13 ล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติซ้ือไปแค่ 

268.87 ล้านบาท รวม 2 กลุ่มยังซ้ือไม่ถึง 700 ล้านบาท ส่วนทาง

ด้านผู้ขายก็มีจากนักลงทุนท่ัวไปและโบรกเกอร์ก็ขายกันกลุ่มละ 

350 ล้านบาท แสดงถึงไม่มีเจตนาท่ีจะขายออกมามากประเมิน

ตลาดเหมือนแค่ชะลอช่ัวขณะ แต่ยังพร้อมท่ีจะเข้ามาลงทุนกัน

ตลอดเวลา สภาพการณ์อย่างน้ีดีกับการทยอยเลือกลงทุน เพราะ

จะได้หุ้นดีๆ ราคาต่ำา    

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มั่นใจได้มาก

ขึ้นว่าธุรกิจจะฟื้นดี จึงน่ามองที่ SAMCO, J และ PSH กลุ่ม

พลังงานยังพบว่าราคาน้ำามันอยู่ระดับสูงกว่า 80 ดอลลาร์ ธุรกิจ

จะมีกำาไรสูงเช่นกัน จึงน่ามองที่ BANPU, DEMCO และ ETC 

กลุ่มขนส่งธุรกิจยังโตสูงต่อเนื่องจะมีกำาไรสูงในปี 2564 นี้ จึงน่า

มองที่ KEX, PSL และ TTA กลุ่มอาหารธุรกิจที่ไม่มีวันตาย มี

แต่จะโตกับโต น่ามองที่ APURE, CBG และ CFRESH หุ้นราย

ตัวที่น่ามองมี PTTGC, BBL และ BAM เป็นต้น

ด้วยบรรยากาศท่ีดีข้ึนจากการเปิดเมือง ทำาให้สามารถคาดหวัง

เศรษฐกิจและธุรกิจจะมีการเติบโตสูง จึงเหมาะท่ีจะทยอยลงทุนต่อไป.

เก็งกำาไรกันสนั่น

ตลาดหุ้นวานน้ี (3 พ.ย.64) คงต้องเรียกว่าเล่นเก็งกำาไร

กันแบบสุดๆ แทบทุกกลุ่มนักลงทุน เพราะแม้วอลุ่มตลาดจะออก

มาค่อนข้างหนาแน่นมากก็ตาม แต่กลายเป็นการสร้างบรรยากาศ

มาก กว่าจะเป็นการซ้ือขายกันอย่างจริงจัง ทำาให้ดัชนีมีการ

แกว่งตัวข้ึนลงกว้างถึง 15.36 จุด โดยดัชนียังคงอ่อนตัวลงมาปิด

ท่ี 1,611.92 จุด ลดลงอีก 5.97 จุด ท่ีมองว่าเป็นการเก็งกำาไรกัน

แบบสน่ันตลาด ก็เพราะเมื่อมาดูวอลุ่มซ้ือขายท่ีหนาถึง 84,727.33 

ล้านบาท ต้องยอมรับว่าหนาตามาก แต่เมื่อมาดูการซ้ือขายจริง 

กลับพบว่ามียอดการซ้ือขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุนน้อยมาก 

ยอดการซ้ือขายสุทธิอยู่แค่ 2-4 ร้อยล้านบาทเท่าน้ัน หากซ้ือขาย

กันจริงๆ ยอดซ้ือขายในตลาดก็คงจะมีแค่ไม่ก่ีพันล้านบาท เมื่อไป

พิจารณาดูการซ้ือขายของนักลงทุน แต่ละกลุ่มจะพบว่ามีการซ้ือ

ขายจริงมากสุดไม่เกิน 11% แสดงว่าท่ีเหลือเกือบ 90% เป็นการ

เล่นเก็งกำาไรซื้อมาขายไปในวันเดียวกัน ดังนั้นการมีวอลุ่มหนา

อย่างนี้จะมีผลกับตลาดไม่มาก จะมองว่านักลงทุนยังไม่เชื่อมั่น

กับการเข้าลงทุนก็เป็นไปได้ เนื่องจากยังไม่มีแรงซื้อจริงๆ เข้า

มามากพอ ในเมื่อต่างคนต่างชะลอการซื้อขายจริงก็กลับมาเล่น

เก็งกำาไรซื้อขายหมุนเวียนกันภายในวันเดียวหลายรอบ ทำาให้ผล

รวมออกมาเหมือนกับตลาดคึกคักมาก แต่กลับไม่มีแรงซ้ือและ

คลังปัดกู้2.5หมื่นล.ช่วยTHAIเหตุไม่ใช่รสก.
ไทยโพสต์ • “คลัง” ปัดออกหน้า

กู้เงิน 2.5 หมื่นล้านบาทเสริม

สภาพคล่องให้การบินไทย แจง

หลุดสถานะรัฐวิสาหกิจแล้ว                                                

โยน สคร.หาทางออกระดมทุน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช 

ผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึง

กรณีที่บริษัท การบินไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือ THAI มีความ

จำาเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพ

คล่อง จำานวน 2.5 หมื่นล้าน

บาท ว่า กระทรวงการคลังไม่

สามารถดำาเนินการกู้เงินให้การ

บินไทยได้ เนื่องจากปัจจุบันการ 

บินไทยไม่ ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

หนี้สาธารณะแล้ว ดังนั้นการกู้

เงินต่างๆ ของบริษัท กระทรวง

การคลังคงไม่สามารถเข้าไป

ดูแลให้ได้

“การกู้ เงินของการบิน 

ไทยนั้น สบน.คงดูแลเรื่องการ

กู้เงินให้ไม่ได้ เพราะตอนนี้การ 

บินไทยไม่ ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้ พ.ร.บ.หน้ีสาธารณะแล้ว                                       

ส่วนการกู้เงินในมิติอื่นๆ คง

ต้องไปคุยกับสำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ในฐานะที่คลังถือหุ้นว่ามี

วิธีการอะไรที่จะสามารถดำาเนิน

การได้อีกบ้าง” นางแพตริเซีย 

กล่าว

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้                    

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประ                       

ธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู

กิจการ บริษัท การบินไทย จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้า                                         

แผนฟื้นฟูฯ ในปีหน้าว่า การบิน 

ไทยยังยืนยันถึงความจำาเป็นที่

ต้องกู้เงิน 2.5 หมื่นล้านบาท 

จากภาคเอกชนเพื่อมาเสริม

สภาพคล่องและใช้จ่ายบริหาร

งานทำาธุรกิจ คาดว่าเงินจำานวน

ดังกล่าวจะเข้ามาใน 2 เดือน

แรกของปีหน้า และเพียงพอที่

จะทำาให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้

อย่างแข็งแรง

นอกจากเงินกู้ ดังกล่าว 

การบินไทยยังต้องการเงินสิน

เชื่อใหม่จากรัฐบาล 2.5 หมื่น

ล้านบาท เพื่อกลับเข้าไปซื้อขาย                               

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 

เทศไทย (ตลท.) ทำาให้งบดุล

ทางบัญชีในปี 2565 ไม่ติดลบ 

แม้ว่ารัฐบาลจะใส่เงินเข้ามา                            

แต่ฐานะการบินไทยจะยังเป็น                            

เอกชนไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ เนื่อง 

จากสัดส่วนผู้ถือหุ้นของรัฐจะไม่

เกิน 40%.

จนถึงเดือน เม.ย.2565 ขณะท่ีปัจจุ                                                

บันเงินคงเหลือในกองทุนน้ำามัน

เช้ือเพลิงอยู่ท่ี 7,144 ล้านบาท จะ

สามารถนำามาดูแลได้อีก 2 เดือน

หรือถึงส้ินปีน้ีเท่าน้ัน ขณะท่ีในช่วง

รอเงินกู้อยู่ กระทรวงจะใช้กลไก

อื่นๆ เข้ามาบริหารสภาพคล่องต่อ

ไป” นายกุลิศกล่าว.

เปิดประเทศ

หนุนโฆษณา

เริ่มกระเตื้อง
ไทยโพสต์ • MI ชี้เปิดประเทศ

หนุนเม็ดเงินโฆษณาโค้งสุดท้าย

กระเตื้อง คาดติดลบเหลือ 2.3%                                             

แนะโจทย์ ใหญ่รัฐบาลควรเร่ง                                                  

ดำาเนินงาน ลุ้นปีหน้าอุตสาห 

กรรมโฆษณากลับมาบวก 15%

นายภวัต เรืองเดชวรชัย 

ประธานกรรมการ บริษัท มีเดีย 

อินเทลลิเจนซ์ จำากัด เปิดเผยว่า 

บริษัทคาดการณ์หลังจากมีการ

ผ่อนคลายในหลายส่วนและเปิด

ประเทศมากขึ้น ก็จะสามารถ

สร้างบรรยากาศคึกคัก กระตุ้น

การจับจ่ายใช้สอย ส่งผลเม็ด

เงินอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามี

การกระเต้ืองในโค้งสุดท้ายของ

ปี เบื้องต้นน่าจะเหลือติดลบ

ตลอดทั้งปี 2564 เพียง 2.3% 

สอดคล้องใกล้เคียงกับตัวเลข

คาดการณ์ของสมาคมมีเดียฯ ที่

มองว่าน่าจะติดลบ 2.7% จาก

คาดการณ์เดิมติดลบ 3%-5%

ขณะเดียวกันก็ยังอยากให้

ภาครัฐเรียนรู้บทเรียนในอดีตก่อน

ประกาศมาตรการใดๆ และยังต้อง

เร่งการกระจายวัคซีนให้เป็นไป

ตามแผนท่ีประกาศไว้ คือคนไทย

มากกว่า 70% เข้าถึงวัคซีนครบ 2 

เข็มภายในส้ินปี และเร่งฉีดเข็ม 3 

ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อเน้นลดจำานวน

ผู้ป่วยวิกฤตและผู้เสียชีวิตมากกว่า

ดูท่ีจำานวนผู้ติดเช้ือใหม่

อย่างไรก็ดี เบ้ืองต้นคาด                                         

การณ์เม็ดเงินอุตสาหกรรมโฆษณา                                        

ปี 2565 จะเป็นบวก 15% หรือ

มูลค่าเกือบ 85,000 ล้านบาท โดย

สัดส่วนเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์

เติบโตแตะ 1 ใน 3 ของเม็ดเงิน

โดยรวมคือ 32% ขณะท่ีสัดส่วน

สื่อโทรทัศน์จะต่ำากว่า 50% เป็น

ปีแรก ส่วนสื่อนอกบ้านและสื่อ

โรงภาพยนตร์จะเติบโตอย่างมีนัย                                         

สำาคัญในปี 2565 มีสัดส่วนประ 

มาณ 15% และเม็ดเงินอีก 5% จะ

ยังหล่อเล้ียงอยู่ท่ีสื่อด้ังเดิมคือ สื่อ

ส่ิงพิมพ์ สื่อวิทยุ.
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

นยุคดิจิทัลที่ตองดําเนินชีวิตแบบนิวนอรมอลนั้น ทําให

ทุกภาคสวนตองปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลง โดย

เฉพาะการจับจายใชสอย ที่หันมาใหความสําคัญกับการซื้อ

ขายออนไลนมากขึ้น แมกระทั่งธุรกิจประกันที่หลายคาย

หันมาใชเปนชองทางการขายประกันออนไลน และบางราย

ยังไดรวมกับแพลตฟอรมเปดขายประกัน 

ผนึกชอปปรุกออนไลน

อยางเชน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เดินหนารุกตลาด

ออนไลนอยางตอ

เน� อง ซึ่ง นางลัดดา

วัลย สิทธิวรนันท ผู

บริหารสายการขาย

ชองทางสถาบันการ

เงินและชองทางอ� น 

บมจ.กรุงเทพประกัน

ชีวิต กลาววา ในชวง

ปลายปสําหรับการ

ซื้อแบบประกันเพ� อ

วางแผนลดหยอนภาษี 

กรุงเทพประกันชีวิต

พรอมใหบริการในหลากหลายชองทางเพ� อมอบความสะดวกสบาย

ใหแกผูที่สนใจทําประกัน โดยชองทางออนไลนเปนหนึ่งในทางเลือก

ที่ตอบสนองไลฟสไตลของคนรุนใหม

ทั้งนี้ ไดรวมกับ ชอปป  (Shopee) ฉลองมหกรรมช็อปปง

ออนไลนสุดยิ่งใหญแหงป Shopee Big Sale 11.11 ชวนขาช็อป

บริหารการเงิน พรอมวางแผนภาษีผานผลิตภัณฑประกันชีวิต 

ดวยโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนรับเทศกาลลดหยอนภาษี กับ 2 แบบ

ประกันแนะนํา บีแอลเอ แฮปปเซฟวิ่ง 126 (ออนไลน) ประกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพยที่การันตีผลตอบแทน รับความคุมครองชีวิต

และเงินคืนที่เพิ่มขึ้นตลอดสัญญา และประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 

พีเอ อุนใจรัก (ออนไลน) ที่คุมครองคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 

และชดเชยรายไดกรณีเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจาก

อุบัติเหตุ เม� อซื้อแบบประกันผานหนาราน BangkokLife 

Official บน Shopee Mall และรับโปรโมชั่นพิเศษรับ

เงินคืนสูงสุด 1,500 Shopee Coins เฉพาะการซื้อ

และชําระเบี้ยประกันภัยปแรก ระหวางวันที่ 1–30 

พฤศจิกายน 2564

ออกสินคาใหม

ดานไทยประกันชีวิตออกผลิตภัณฑใหม “มันนี่ 

ฟต เวลทตี้ 5/1” นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ รองกรรมการผู

จัดการใหญ บมจ.ไทยประกันชีวิต กลาววา ผลิตภัณฑ

ใหมนี้เปนแบบประกันที่ชําระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้ง

เดียว แตไดรับความคุมครอง 5 ป โดยระหวางสัญญา

จะไดรับเงินคืน 1.7% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

ตั้งแตวันครบรอบปกรมธรรมที่ 1 จนถึงวันครบกําหนดสัญญา รวม

รับผลประโยชนตลอดสัญญา 108.5% ของจํานวนเงินเอาประกัน

ภัย

สําหรับผูสนใจแบบประกันมันนี่ ฟต เวลทตี้ 5/1 สามารถ

สมัครได โดยไมตรวจและไมตองแถลงสุขภาพ โดยบริษัท

กําหนดระยะเวลาการขายแบบประกันดังกลาว ตั้งแตวันที่ 2 

พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2564 หรือจนกวาเบี้ยประกันรับรวม

เต็มจํานวนที่กําหนดไว คือ 2,000 ลานบาท แลวแตเง� อนไขใดจะ

เกิดขึ้นกอน ผูสนใจสามารถติดตอตัวแทนฯ Life Partner ของไทย

ประกันชีวิต ซึ่งจะนําเสนอขายผานแอปพลิเคชัน TL Pro Plus

“แบบประกันประเภทออมทรัพยที่ใหผลตอบแทนคุมคา เม� อ

เทียบกับเบี้ยประกันที่ชําระ เปนที่ตองการของผูบริโภค ซึ่งแบบ

ประกันมันนี่ ฟต เวลทตี้ 5/1 ของบริษัท สามารถตอบโจทยความ

ตองการดังกลาว โดยเฉพาะกลุมผูที่ตองการวางแผนออมเงิน หรือ

ผูมีเงินกอนที่ตองการความคุมครองชีวิตควบคูกับการไดรับผล

ตอบแทนแน�นอนทุกป โดยไมตองมีภาระผูกพัน

ในการชําระเบี้ยประกันในอนาคต” นายสวัสดิ์

กลาว

สงเสริมการออม

ดาน อาคเนยประกันชีวิต  บมจ.

เครือไทย โฮลดิ้งส รวมสงเสริมการออม จัด

แคมเปญแรงสงทายป เอาใจกลุมลูกคาวัย

ทํางาน เจาของธุรกิจ และฟรีแลนซ ที่ตองการ

วางแผนทางการเงินเพ� ออนาคต หรือกําลัง

มองหาแบบประกันสําหรับออมทรัพย หรือ

แบบบํานาญเพ� อลดหยอนภาษี สูงสุด 200,000 

บาท รับผลตอบแทนสูง ไดเงินคืนไว ใหคุณคุมยิ่งกวาใคร กับ

แคมเปญ Tax Saving สุดปงแหงป ที่บริษัทไดคัดสรร และรวบรวม

ผลิตภัณฑประกันหลากหลายตอบโจทยไลฟสไตลของลูกคาแตละ

กลุมและชวงวัยมาใหเลือกซื้อกันไดอยางจุใจ ไดทั้งความคุมครอง

ชีวิต ออมเงิน และสามารถนําไปลดหยอนภาษี พรอมรับคะแนน

เพิ่มในแอปพลิเคชัน S Plus+ โดยสามารถนําไปแลกบัตรกํานัล 

Central eVoucher หรือแลกรับสิทธิพิเศษอ� นๆ อีกมากมาย ตั้งแต

วันนี้–31 ธันวาคม 2564 สิทธิพิเศษนี้มอบใหเฉพาะลูกคาที่ชําระ

เบี้ยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกรมธรรมไดรับอนุมัติ

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 

ผนึกพันธมิตรบุกตลาด

นายนภัสนันท พรรณนิภา 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.ที

คิวเอ็ม คอรปอเรชั่น โดย “ทีคิว

เอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร” หรือ 

TQM เปดเผยวา ไดรวมกับ“แอก

ซาประกันภัย” สงประกันภัยถึงตู

บุญเติมทั่วประเทศ ซึ่งพันธมิตรทั้ง 

3 บริษัท ไดเห็นโอกาสและความ

สําคัญรวมกันในการสงเสริมใหคน

ไทยสามารถเขาถึงประกันภัยเพ� อ

ใชเปนเคร� องมือในการรองรับความ

เสี่ยงภัยในชีวิตไดงายสะดวกและ

รวดเร็ว ผานชองทางของตูบุญเติม

ที่มีอยูทั่วประเทศ และสนับสนุนประกันภัยรายยอย หรือไมโครอิน

ชัวรรันส ใหประชาชนไดเขาถึงและไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จาก

การประกันภัยไดอยางทั่วถึง 

สําหรับความรวมมือในครั้งนี้ นอกจากการคัดสรรกรมธรรม

ประกันภัยที่มีความคุมครองที่คุมคา คุมราคาเหมาะกับกลุมลูกคา

แลว TQM ยังไดรวมกับ AXA และ FSMART เจาของตูบุญเติม 

จัดแคมเปญ ‘เพ� อนชวน

เพ� อน’ เพียงลูกคาที่เขา

มาซื้อประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคล เบี้ยราคา 123 

บาทตอป โดยทํารายการ

ผานหนาตูบุญเติม แลว

สงตอความหวงใยโดย

การแนะนําเพ� อนใหมาซื้อ

ประกันดวย จะไดรับฟรี

เครดิตบุญเติม เริ่มวันนี้–

31 มกราคม 2565 

นอกจากน้ีทาง บมจ.แอกซาประกันภัย ยังไดเสนอขายประกัน

ภัยอุบัติเหตุ ดวยเบ้ียประกันเร่ิมตนเพียง 12 บาทสําหรับการคุมครอง 

1 เดือน (แผน 1) หรือเบ้ียประกัน 62 บาทสําหรับการคุมครอง 6 

เดือน (แผน 2) และเบ้ียประกัน 123 บาท สําหรับคุมครอง 1 ป 

(แผน 3) โดยจะไดรับเงินชดเชย 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุ หรือ 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตขณะขับข่ีหรือโดยสารรถ

จักรยานยนต ซ่ึงถือวาเปนแผนความคุมครองประกันอุบัติเหตุราคา

ประหยัดและตอบโจทยลูกคากลุมเปาหมายไดเปนอยางดี โดยจะเร่ิม

จําหน�ายประกันอุบัติเหตุน้ี ในเดือนพฤศจิกายน 2564

BKI ไดรับประเมิน CGR ในระดับดีเลิศ

ดาน บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ไดรับการประเมิน

เปนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Report of 

Thai Listed Companies 

2021 : CGR) ในระดับ “ดี

เลิศ” (Excellent) หรือ 5 

ดาว มาอยางตอเน� อง ซึ่ง

เปนระดับสูงสุดในโครงการ

สํารวจการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประจําป 2564 โดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซึ่งไดรับ

การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) สะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณของบริษัท ที่ใหความสําคัญ

ในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเน� องโดยคํานึงถึงผูมี

สวนได-เสียทุกกลุม และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสตรวจสอบ

ได ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

เพ� อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน.

ใ

รายงานของนักวิจัยระบุวา 

ชาที่มีกาเฟอีนสามารถชวย

ปองกันโรคที่เกี่ยวของกับ

ตับได อีกทั้งชาไดรับการพิจารณา

อยางกวางขวาง วามีประโยชนตอสุขภาพ และหลักฐานแสดง

ใหเห็นวาอาจมีประโยชนเฉพาะสําหรับตับ ทั้งนี้ การศึกษาของ

ญี่ปุนที่เช� อมโยงกับการด� มชาเขียว 5-10 ถวยตอวัน และภาย

หลังผูที่ด� มชาเขียวไดไปตรวจเลือด ผลบงชี้วาชายคนดังกลาวมี

สุขภาพตับที่ดีขึ้น.

MA Cosme 

tics จาก

คาย OCC 

GROUP รังสรรค

ผลิตภัณฑใหม 

Color On All in 

One Blusher 

บลัชออนที่สวย

ครบจบในหนึ่ง

เดียว ทั้งแกม ตา 

และไฮไลต ดวย

สีสันที่ใหความ

รูสึกอบอุน เจิด

จา และดูเปน

ธรรมชาติ ดวย

เนื้อ Matte ที่นุมนวล และ

เนื้อ Shimmer ที่เปลง

ประกายกับ 8 เฉดสี ที่

สวยล้ําอินเทรนด ที่จะทํา

ใหสาวๆ สนุกสนานกับ

การแตงหนาอยางไรขีด

จํากัด ทั้ง 8 เฉดสี วาง

จําหน�ายที่ EVEANDBOY 

HEIN” 

(ชีอิน) 

ประเทศไทย 

บริษัทอีคอมเมิรซ

ระดับโลกทางดานแฟชั่น รวมสรางสรรคกิจกรรมพิเศษรวมกับ 

“มูลนิธิกลุมปรารถนาดี” นําโดย “สโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์” ผูอํานวย

การมูลนิธิกลุมปรารถนาดี และแคมเปญ Don’t tell me how to 

dress (DTMHD) ที่กอตั้งโดย “สิรินยา บิชอพ” ซึ่งรณรงคเร� องสิทธิ

สงเสริมผูหญิงมีความมั่นใจ

เริ่มดวย‘คิดบวก’จากขางใน
โดดเดนเปนของตัวเอง แตนอยคร้ังท่ีเราจะมอง

เห็นความสามารถของเรา เพราะมัวแตไปโฟกัส

ขอบกพรองเสียมากกวา เราจึงควรหันมามองขอดี

ของตัวเอง ถาหาไมเจอ ลองถามคนท่ีเรารักหรือ

สนิทสนมใหเปนคนบอกเราวา เราเกงอยางไร ดี

อยางไร แลวจดจําไวอยางแน�วแน� วาเราสามารถ

พัฒนาตนเองไดจากจุดน้ัน รวมถึงพยายามไมเอา

ตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอ� น และไมกลัวท่ีจะ

ลมเหลว รูปลักษณภายนอกไมใชเร� องของความ

สวยงามภายนอกเพียงอยางเดียว เราควรภูมิใจใน

ความสามารถดานตางๆ และเปล่ียนแนวคิดใหม 

เชน ฉันเปนคนย้ิมสวย, ฉันมีขาสองขางท่ีแข็ง

แรง หรือแมแตฉันมีหัวใจท่ีเขมแข็ง ลวนแต

เปนพลังบวกท่ีเราควรเติมใหตัวเองเสมอคะ”

นอกจากนี้ SHEIN ยังเปดโอกาส

ใหผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ไดแสดง

ฝมือผานการเพนตเสื้ออีกดวย เพราะ

สําหรับ SHEIN แฟชั่นคือเร� องของ

ความคิดสรางสรรคที่ไมมีการแบง

แยก ทุกคนสามารถดูดีไดใน

แบบของตัวเอง ทั้งนี้ ยังมีการ

ทําเวิรกช็อปสําหรับมูลนิธิ

กลุมปรารถนาดี SHEIN 

หวังวากิจกรรมครั้งนี้จะเปน

สวนหนึ่งในการสงตอความ

มั่นใจ และการเห็นคุณคาในตัวเองของ

ผูหญิงในปจจุบัน เพราะแฟชั่นไมใชแค

เร� องเทรนด แตคือความคิดสรางสรรค 

และความสวยในแบบของตัวเอง.

“S

ด� มชาใหพอเหมาะชวยดูแลตับได

สตรี เพ� อสงเสริมใหผูหญิงมีความมั่นใจในตัวเอง สนับสนุนการเคารพซึ่งกัน

และกัน รวมถึงปฏิบัติกับผูหญิงอยางเทาเทียม พรอมมอบเงินเพ� อชวยเหลือ

เยาวชนหญิงและสตรีในประเทศไทย ใหกับมูลนิธิกลุมปรารถนาดี และ

แคมเปญ DTMHD มูลคา 250,000 บาท เพ� อชวยเหลือเยาวชนหญิง

และสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยการสงตอความรูและ

สงเสริมทักษะ เพ� อใหพวกเธอมีความมั่นใจในตนเอง ไมตอง

พึ่งพาความชวยเหลือจากผูอ� น และมีความมุงมั่นที่จะไขวควา

โอกาสที่ดียิ่งขึ้นใหกับชีวิต

ผานการเรียนรูทักษะที่

จําเปน

“สิรินยา บิชอพ” 

ผูกอต้ังแคมเปญ Don’t 

tell me how to dress 

(DTMHD) กลาววา “ทุก

คนลวนแลวแตมีคุณคาใน

ตัวเอง และมีศักยภาพท่ี

k

• ดํารง พุฒตาล หนีโควิด-19 ไปปลูกผักปลูก

ขาวไวกินอยูบนดอยกับชาวเขาที่จังหวัดเชียงราย ได

ทราบขาวอยุธยาบานเกิดน้ําทวม กลับมาเยี่ยมบาน 

นึกถึงอดีตสมัยเปนเด็ก ควาเรือพายลัดทุงภูเขาทอง

เพ� อไปเยี่ยมญาติ ผลปรากฏวาปวดหลังเดี้ยง สรุปคือ 

ลืมสังขารของตัวเองวาอายุเกือบ 80 ปแลว...•

• สพ.ญ.ดร.พิชนันท ลีฬหรัตนรักษ ตอง

ทํางานทุกวันทั้งอาทิตยไมมีวันหยุด เพราะตองวิ่งรอก

ไปตามโรงพยาบาลสัตวตางๆ เพ� อฝงเข็มสัตวเลี้ยงเล็ก 

ทั้งสุนัขและแมว ตามความเชี่ยวชาญที่ร่ําเรียนมา 

สัปดาหละ 6 วัน สวนอีก 1 วัน ตองมาชวยเพ� อนดูแล

อาหารสัตวเลี้ยงตามสูตรของตัวเองที่ขายมา 2 ป ยัง

ไมเคยมีผลกําไรอีกดวย...•

• ดังไมหยุดฉุดไมอยู พล.ต.ต.พิพัฒน ชุม

มณีกูล มือปราบหนาหยกจากเมืองโองมังกร เจาของ

สวนมะพราวเกาแก ที่มีรานขนมไทยกัญญา อําเภอ

บานโปง จ.ราชบุรี ที่มีช� อเสียงโดงดังในดานความ

อรอยของขนมเปนขาประจํา วันนี้โดดไปนั่งเกาอี้เปน

ผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดกําแพงเพชร ไดหลาย

เพลาแลว วางๆ วันไหน กิตติ แดนศิลป จะยกทั้งราน

ขนมไทยกัญญาไปลมทับ...•

• ทุกๆ เชา นภานา เพ็ดเนการ เจาของราน

อาหารไทยกลองทิพย จะรวบรวมเครือญาติสนิทและ

กัลยาณมิตร รวมกันเปนเจาภาพใสบาตรท่ีวัดสามพระยา 

วันละ 40 ชุด โดยคัดสรรอาหารจากรานดังทุกวัน...•

• ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ มีทั้งขาวดีและขาวรายเขา

มาพรอมๆ กัน ขาวรายคือ คุณพอที่นอนปวยรักษาตัว

นานกวา 1 ป อาการหนักตองเขาหอง ICU ขาวดีก็

คือ มีลูกคาตั้งแตประธานรัฐสภา ขาราชการ ทั้งทหาร 

ตํารวจ ที่ไดรับตําแหน�งสูงขึ้น มาใชบริการกันอยาง

มากมาย ที่พิศณุสตูดิโอ ใกลแยกศิริราช ถึงจะเหน� อย

แตเจาตัวก็ยังยิ้มได...•

• สัปดาหที่ผานมา อาทร ชินาลัย กรรมการผู

จัดการ บริษัท มีแคร บินไปควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ

เสริมอาหารดวยตนเอง ที่ประเทศเยอรมนี เพ� อให

คุณภาพตรงตามมาตรฐานเยอรมนี และ อย.ไทย เพ� อ

ใหทันจําหน�ายกลางเดือนพฤศจิกายนนี้...•

• รานพระรามเกาไกยาง ขายดิบขายดีจน

เปนที่รูจักกันทั่วในหมูนักชิมแลว ทุกครั้งที่มีเวลาวาง 

สุเมธ ตอสหะกุล เจาของรนจะจัดอาหารชุดใหญ

ไปมอบใหบุคลากรทางการแพทย ที่ศูนยฉีดวัคซีน

รามคําแหง และศูนยฉีดวัคซีนบางซ� อ ครั้งละ 100 

ชุด...•

   แมวลายเสือ

ทุกสาขา และเฉพาะ 

4 เฉดสี (Flower child, 

Peachy Beach, Flamingo 

และ Starfish) วาง

จําหน�ายที่เคานเตอร 

KMA Cosmetics ณ หาง

สรรพสินคาชั้นนําทั่วไป 

CosmeticsShop.

มี

“S

เปดโครงการ • นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จํากัด และนางสุภัทรา ทองขาว รอง

กรรมการผูจัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย เปดโครงการ Kick Off Viriyah One Finance and Accounting “V-Fin phase 2” อันเปนโครงการ

พัฒนาระบบงาน ดานบัญชี การเงิน เรงรัดหนี้สิน และการจัดซื้อ ดวยการนําเทคโนโลยีระดับโลกอยาง Oracle Cloud ERP มาใช เพ� อ

เช� อมโยงระบบการทํางานตางๆ ใหเปนหนึ่งเดียว และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตของบริษัท. 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

กปน.พัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก 

กปน. เปิดเผยว่า กปน.ได้ดำาเนินโครงการประกวดนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 

โดยในปี 2564 กปน.ได้คัดเลือกนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการนำาไปใช้งานจริง 5 ผลงาน ได้แก่

1.“วารีกุญชร V2” หุ่นยนต์สำารวจคลองส่ง

น้ำาดิบ ใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ำาดิบ เช่น ค่าความขุ่น ค่า

ความนำาไฟฟ้า แล้วนำามาวิเคราะห์เพื่อช่วยเพิ่มประ 

สิทธิภาพ บริหารจัดการระบบผลิตน้ำาประปาทำาให้

สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

2.“Camera Intelligent Alert (CIA)” กล้อง

อัจฉริยะที่นำาเทคโนโลยี Deep Learning มาตรวจสอบ

ขั้นตอนการก่อสร้างวางท่อหรือบำารุงรักษาประปา ช่วย

ลดความผิดพลาดในการดำาเนินงาน

3.“Spray On” ชุดทำาความสะอาดอุปกรณ์

แบบพกพา ซึ่งประกอบด้วย ถุงมือ หน้ากากกันสาร

เคมี สเปรย์พ่นคลอรีน ฯลฯ บรรจุอยู่ในกระเป๋าขนาด

กะทัดรัด พกพาง่าย ช่วยควบคุมความสะอาดในการ

ตัดบรรจบหรือซ่อมท่อประปา

4.“MWA on Your Mind” แฮนด์บุ๊กสำาหรับ

แจกจ่ายให้ผู้มาใช้บริการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการให้บริการงานประปา เช่น อัตราค่าน้ำาประปา 

การขอติดตั้งประปาใหม่ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะ

สม ฯลฯ  

5.“Smart Pressure Gauge Plus” อุปกรณ์

วัดแรงดันน้ำาแบบพกพา ช่วยอำานวยความสะดวกใน

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำาประปาไหลอ่อนหรือ

ไม่ไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำาสูญเสีย และ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว.

ระเทศไทยเป็นแหล่งปลูก “ข้าว” 

ที่สำาคัญของโลก เป็นอู่ข้าวอู่น้ำา

ของคนไทยและชาวโลก ช่วย

ขจัดความหิวโหย สร้างความยั่งยืนมั่นคง

ทางอาหารให้กับผู้คนมากมายมหาศาล 

ในอดีตไทยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวรายใหญ่

ของโลก ได้รับการยอมรับทั้งในแง่ปริมาณ

และคุณภาพแบบไร้คู่แข่งขันที่ทัดเทียม 

แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปล่ียนไป ไทยมี

คู่แข่งส่งออกข้าวมากมายหลายประเทศ

ด้วยกัน ทำาให้ดูเหมือนว่าความได้เปรียบ

จากสภาพภูมิศาสตร์ ดินฟ้าอากาศ และ

องค์ความรู้เรื่องการทำานาที่สืบทอดกันมา

ยาวนานหลายชั่วอายุคน อาจจะไม่เพียง

พอแล้วสำาหรับการแข่งขันในเวทีตลาดโลก 

ถึงเวลาที่จำาเป็นจะต้องมีองค์ความรู้จาก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย 

“Root Lab Thailand” 

เป็นห้องปฏิบัติการหลักเพื่อ

การศึกษาและวิจัยระบบ

รากพืชของประเทศไทย 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล นับ

ว่าเป็นหน่วยงานเล็กๆ 

แห่งหนึ่งที่พยายามนำา

องค์ ความรู้ ด้ านนวั ต 

กรรมและเทคโนโลยีมาใช้

กับการเกษตร โดยพุ่งเป้า

การศึกษาหาความลับ “ระบบ

ราก” ของพืช โดยเฉพาะข้าวที่เป็นพืช

เศรษฐกิจหลักของประเทศ

ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ จอห์นส์ แสงวิไล 

อาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เป็น

กำาลังสำาคัญของ “Root Lab Thailand” 

กล่าวว่า “ราก” คือหัวใจสำาคัญของพืช การ

ปลูกพืชใดๆ ให้ประสบผลสำาเร็จจะต้อง

ใส่ใจศึกษาระบบรากของพืช เพื่อการคัด

เลือกนำาไปปลูกให้เหมาะสมต่อสภาพของ

แต่ละพื้นที่ด้วย บ่อยครั้งที่เกษตรกรปลูก

พืชไม่ได้ผลดี เนื่องจากไม่ได้มีการศึกษา

เพื่อการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนการปลูก จาก

เดิมที่เชื่อว่าพืชยิ่งมีรากเยอะจะยิ่งดูดน้ำา

ดูดอาหารจากดินและเจริญเติบโตได้ดีนั้น 

แท้ที่จริงแล้วยิ่งพืชมีรากเยอะจะไปแย่ง

อาหารจากใบและดอก ทำาให้ไม่สามารถ

ให้ผลผลิตได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งการคัดเลือก

พืชที่มีระบบรากที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

เพาะปลูก จะทำาให้พืชชนิดนั้นๆ สามารถ

ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในดินที่มีไนโตรเจนต่ำาหรือขาดการ

ใส่ปุ๋ยบำารุง เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากร 

การคัดเลือกพืชที่มีระบบรากที่เหมาะสม

ลงปลูกจะทำาให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยลงได้

‘Root Lab Thailand’

แล็บวิจัยระบบรากพืชแห่งแรกของไทย

ด้วยนวัตกรรม “SimRoot-Rice” ที่ 

“Root Lab Thailand” ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

ริเริ่มและพัฒนาร่วมกับสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

กรมการข้าว กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 

Pennsylvania State University สหรัฐ 

อเมริกา และ University of Nottingham 

สหราชอาณาจักร ได้ทำาการทดลอง “ปลูก

ข้าวบนคอมพิวเตอร์” เป็นครั้งแรกจากการ

ดัดแปลงต่อยอด platform ของการปลูก

ข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้กันทั่วโลก

มาประยุกต์ทดลองใช้กับการปลูกข้าว พบ

ว่าสามารถนำาไปพัฒนาโครงสร้างราก และ

ช่วยในการระบุลักษณะรากที่เหมาะสมใน

สภาวะต่างๆ เพื่อย่นระยะเวลาในการปรับ 

ปรุงพันธุ์ข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

อยู่ในขั้นตอนการเตรียมไปใช้ทดลองปลูก

จริงในแปลงเกษตรต่อไป

ทีมวิจัยได้มีการเก็บข้อมูลความ

หลากหลายทางโครงสร้างระบบรากของ

พันธุ์ข้าวทั่วประเทศ และต่อยอดด้วย

การนำาข้อมูลดังกล่าวมาป้อนข้อมูลให้กับ

ระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในคอมพิว 

เตอร์ประมวลผล เพื่อวิเคราะห์ว่าสภาพ

พื้นที่หรือภูมิอากาศแบบใดจะเหมาะสมกับ

รากของพันธุ์ข้าวชนิดใด เมื่อปลูกแล้วจะ

ได้ผลผลิตที่ดี  

“โปรแกรมจากเอไอสามารถคำานวณ

ได้ไปถึงผลผลิตของข้าวต่างพันธุ์ ซึ่งจะมี

ชนิดรากแตกต่างกัน การปลูกข้าวที่มีราก

แบบไหน จะได้ผลผลิตเท่าไหร่ แม้แต่การ

ใช้น้ำา ใช้ปุ๋ย หรือในดินควรมีไนโตรเจนเท่า

ไหร่ ก็จะเป็นตัวแปรในการคำานวณผลผลิต

ที่จะได้” ผศ.ดร.ปฐมพงษ์กล่าว

นอกจากนี้ ทางทีมงานยังได้มีการ

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี Image Analysis 

Program เพื่อการวิเคราะห์ โครงสร้างราก

พืช โดยใช้ระบบ 3D Scanner เพื่อสร้าง

ภาพสามมิติของราก ซึ่งจะช่วยให้สามารถ

ติดตามข้อมูลการพัฒนาระบบรากพืชได้

ในทุกจุดอย่างละเอียด ซึ่งไม่ได้ ใช้แต่กับ

พืชข้าวเท่านั้น แต่ยังสามารถนำาไปใช้ใน

การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น  

มันสำาปะหลัง อีกด้วย

“ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้

เกี่ยวกับพืชและชีวพันธุกรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความเข้าใจทางชีววิทยาระบบราก

ของพืชอยู่เป็นอย่างมาก การศึกษาระบบ

โครงสร้างรากของพืชยังมีไม่มากเท่าที่ควร 

ซึ่งการส่งออกพืชเศรษฐกิจ ไม่ได้สำาคัญอยู่

ที่การมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม แต่ควรมี

การส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช

ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มากกว่า โดย 

“Root Lab Thailand” พร้อมทำาหน้าที่ 

“ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมอบองค์ความรู้

และให้คำาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือปัญหาการ

พัฒนาระบบรากพืชสำาหรับเกษตรกรไทย” 

ผศ.ดร.ปฐมพงษ์กล่าว

ผู้ สนใจงานของ “Root Lab  

Thailand” สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ 

https://rootlabmahidol.wordpress.com 

หรือทาง inbox ของ Facebook : MUSC 

Root Lab.
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ก.ค.ศ.ลุยเฟ้นหากรรมการประเมินPA
‘ประวิต’เชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิ-อาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมพลิกโฉมการศึกษาไทย
ศึกษาธิการ • ก.ค.ศ.ลุยเฟ้นหากรรมการ

ประเมิน PA หรือการประเมินตำาแหน่งและ

วิทยฐานะใหม่ของบุคลากรทางการศึกษา 

เผยเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์

มหาวิทยาลัย แค่ 2 วันมีคนสมัครนับหมื่น 

“ประวิต” เชิญชวนต่อ รับสมัครไปถึงสิ้น

เดือน ธ.ค.เพื่อมาร่วมพลิกโฉมระบบการ

ศึกษาไทย

นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวถึงความ

คืบหน้าของขั้นตอนการประเมินตำาแหน่ง

และวิทยฐานะใหม่ หรือเกณฑ์ PA ว่า ขณะ

นี้สำานักงาน ก.ค.ศ.ได้มีการเปิดรับสมัคร

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะ

ดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : 

DPA) ซึ่งจะเปิดใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่วัน

ที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยขณะน้ีได้มีการประชาสัมพันธ์รับ

สมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้

ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการประเมินดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ

สำานักงาน ก.ค.ศ.ที่ www.otepc.go.th 

และทางเพจ Facebook สำานักงานคณะ

กรรมการข้ าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วัน 

ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับ

ความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อาจารย์ ในมหาวิทยาลัย 

ปัตตานี • “ตรีนุช” ลุยแก้ปัญหาทุพ

โภชนาการนักเรียน จัดอาหารเช้าให้ผ่าน

โครงการ “นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครอง

อิ่มใจ” คิกออฟที่ปัตตานีแห่งแรก หลังพบ

มีนักเรียนภาวะทุพโภชนาการถึงร้อยละ 

31.16 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนประถม

ศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวเปิดโครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง : 

นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” ตอนหนึ่ง

ว่า จากการรายงานของนายอัมพร พินะสา  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (เลขาฯ กพฐ.) และการลงพื้นที่ตรวจ

ราชการ ทำาให้ตนทราบว่าหลายพื้นที่ยัง

คงมีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและ

ความเป็นอยู่ที่ยากลำาบาก น้องๆ ในหลาย

ครอบครัวไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อน

ไปโรงเรียน ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก

และเยาวชนอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดโครงการ

นี้ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการใน

เด็ก เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของ

นักเรียน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในเด็ก

วัยเรียน ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระผู้

ปกครอง โดยการจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการครบถ้วนให้กับนักเรียน

“การได้รับสารอาหารที่ เพียงพอ

เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการพัฒนาคน โดย

เฉพาะอย่างย่ิงเด็กเล็กและนักเรียนในวัย

เรียน ซึ่งเป็นวัยที่กำาลังเจริญเติบโตและ

ต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ มา

ใช้ในการพัฒนากำาลังกาย กำาลังสมองอย่าง

เต็มที่ ซึ่งการได้รับสารอาหารที่เพียงพอนั้น

จะช่วยให้น้องๆ มีร่างกายที่แข็งแรงและมี

สติปัญญาที่เฉียบคม นอกจากนี้เมื่อน้องๆ 

อิ่มท้องก็นำามาซึ่งความอิ่มใจ คือมีจิตใจที่

พร้อมที่จะเรียนรู้ และเมื่อทั้งหมดทั้งมวลนี้

ประกอบกันย่อมส่งผลดีต่อการจัดการเรียน

รู้ของทุกฝ่าย ทั้งเด็กๆ คุณครู รวมถึงคุณ

พ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทุกคน” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า เราได้นำาร่อง

โครงการที่ปัตตานีเป็นจังหวัดแรก ด้วยเล็ง

เห็นถึงความจำาเป็นที่จะต้องทำาให้ลูกหลาน

ของพ่ีน้องชาวปัตตานีทุกคนมีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

อันจะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างสรรค์

ความเจริญและสันติสุขให้เกิดกับจังหวัด

ปัตตานีและพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป 

ทั้งนี้ ก็อยากฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาว

ปัตตานีและพวกเราทุกคน ขอให้เชื่อมั่นใน

การทำางานของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเรา

จริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหา การ

ให้ความดูแลช่วยเหลือพี่น้องทุกคน เรามี 

นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักย 

ภาพทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมุ่งสร้างคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำาหรับเด็กไทย และ

จะขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ครอบคลุมทุก

พื้นที่ทั่วประเทศ และขอขอบคุณกองทุน

เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา สพฐ. ตลอดจนทุกท่านที่ได้

ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและ

ประชาชนของประเทศมาโดยตลอด

ด้านนายอัมพรกล่าวว่า สพฐ.ได้

กำาหนดให้จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดนำาร่อง 

เน่ืองจากจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นท่ีท่ีมีภา

วะทุพโภชนาการของนักเรียนสูงถึงร้อย

ละ 31.16 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาวะทุพ

โภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถม

ศึกษา ประกอบกับพื้นท่ีน้ีเป็นสังคมพหุ

วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างระหว่างเชื้อ

ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็น

อยู่ ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำา

สวนยางพาราและอาชีพประมงเป็นหลัก 

ทำาให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน เพราะ 

ต้องออกไปประกอบอาชีพตั้งแต่เช้ามืด 

นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับประทาน

อาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน และ สพฐ.หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าโครงการน้ีจะเป็นส่วนหน่ึง

ในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน

และประชาชนในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม

ให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้เงินดอกผลกอง

ทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน.

‘ตรีนุช’จัดอาหารเช้าเสิร์ฟนักเรียนแก้ทุพโภชนาการ

เข้าร่วมสมัครเป็นจำานวนมาก และจะเปิด

รับสมัครต่อเนื่องไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวา 

คม 2564 ท้ังนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วม

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะ

กรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผ่านระบบ DPA มากกว่า 

10,000 คน และหลังจากการรับสมัครเสร็จ

สิ้นแล้ว สำานักงาน ก.ค.ศ.จะได้นำาผู้สมัครเข้า

สู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการประเมิน

ตำาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

“การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่ง

ตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ 

DPA ในครั้งนี้ ก.ค.ศ.จะได้คัดเลือกผู้สมัคร

ที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติ 

เพื่อทำาหน้าที่ประเมินข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จึงขอเชิญชวน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผู้

ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสมัครเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาผ่านระบบ DPA เพื่อเข้ามาร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมวิชาชีพครู

สู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกับ ก.ค.ศ.ต่อไป” 

เลขาฯ ก.ค.ศ.กล่าว

นายประวิตกล่าวต่อว่า ตามที่ ก.ค.ศ. 

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ตำาแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ในสายงานการ

สอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถาน

ศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการ

ศึกษา (ว 11/2564) ซึ่งได้ประกาศใช้

หลักเกณฑ์ดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภา

คม 2564 เพื่อให้เป็นการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาทั้งระบบ และสามารถตอบ

โจทย์การพัฒนาครูและยกระดับผลลัพธ์

การเรียนรู้ ได้อย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมา

สำานักงาน ก.ค.ศ.ได้มีการสร้างความเข้าใจ

และชี้แจงแนวทางการประเมินวิทยฐานะ

ใหม่ (PA) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั่วประเทศในการจัดทำาข้อตกลงในการ

พัฒนางานตามแนวทางดังกล่าวพร้อมกัน

เรียบร้อยแล้ว และจากนี้เป็นขั้นตอนของ

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่ง

ตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ 

DPA ที่จะเปิดใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากการ

รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำานักงาน ก.ค.ศ.จะ

ได้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้ง

รายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติให้ผู้สมัครทราบ เพื่อ

เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพผู้ทรง

วุฒิ และจะได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่

ผ่านการพัฒนาฯ ให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ที่

เกี่ยวข้องได้พิจารณาเห็นชอบ และจะได้เริ่ม

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

“ก.ค.ศ.มีความคาดหวังอย่างสูงว่า

ระบบวิทยฐานะใหม่นี้จะเป็นกลไกในการ

พลิกโฉมวิชาชีพครูสู่คุณภาพการศึกษาที่

ดีขึ้น และตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างระบบ

การประเมินวิทยฐานะใหม่ให้เกิดความ

เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับระบบการศึกษาไทยให้มาก

ที่สุดทั้งในระดับผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถาน

ศึกษา ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนระบบ

การศึกษาให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น”.

ประวิต เอราวรรณ์
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ตส่าห์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย..

ขับรถ-เหาะเหินฝ่ากระสุน-ระเบิดจนใกล้จะถึงจุดหมายอยู่

รอมร่อ จู่ๆ “นายใหญ่” เกิดเปลี่ยนใจ สั่งเบรก-ให้เลี้ยวรถกลับ

แบบกะทันหันซะงั้น!

เนี่ย..ต่อให้เป็น “ขี้ข้า-ม้าใช้ (แก่)” ก็คงอดไม่ได้ที่จะโพล่ง

สบถ..“เป็นเหี้..-ห่าอะไรของมันวะ ตกลงมึงจะชน หรือมึงจะกราบ”?

นั่นสิ..เป็นผมนอกจากสงสัยแล้ว เห็นจะต้องย้อนเอาด้วยว่า.. 

“กลับไปถามเมียของนายเสียก่อน ถามดูให้แน่นอน ว่าหล่อนจะเอา

ด้วยไหม”?

คือ..เมื่อ “เมียเป็นใหญ่” ก็ต้องถาม-ต้องปรึกษาหารือกันให้

ตกผลึกเสียก่อน ก่อนที่ “นาย” จะสั่งให้ “ขี้ข้า (แก่)” สวมบท Fast & 

Furious..เร็ว-แรงทะลุ ม.112 อย่างนั้น!

แล้วนี่จะเอาไง..เดินหน้าเมียก็ด่า ถอยหลังหมาก็เห่า หยุดอยู่

กับที่กองหนุนก็เยาะเย้ยหยัน สงสัยป่านนี้คงนั่งเหม่อ-คิดในใจ..

ไม่น่าผลุนผลัน พลันแล่นไปกับคำาสอพลอ-แรงยุของพวกคอม

มิวนิสต์ผุๆ รอบๆ ตัวเลยกู! 

เออ..พูดถึงคอมมิวนิสต์ ตอนนี้ดูเหมือนไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จะ

นำาละครเรื่อง “ไผ่แดง” กลับมารีรันอีกครั้ง ซึ่งก็ถือเป็นละครที่น่าดู-

น่าติดตาม 

หรือถ้าจะพูดว่าเป็น “ละครน้ำาดี” ก็น่าจะไม่ใช่เป็นการยกยอ

ที่เกินจริง!

จากท่ีอ่าน “คำาตาม” ซ่ึงไม่ใช่ “คำานำา” ท่ี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

เจ้าของวรรณกรรมเรื่องนี้เขียนไว้.. “เรื่อง “ไผ่แดง” นี้ ผู้เขียนได้เขียน

ขึ้นเพื่อพยายามชี้ให้เห็นปฏิกิริยาในใจคนบางหมู่บางเหล่า

เมื่อมีลัทธิใหม่ของใหม่มากระทบ ผลที่เกิดขึ้นก็คือความขัดกัน

ระหว่างลัทธิ หรือความแตกต่างระหว่างจิตกับวัตถุ 

ลัทธิไหนจะผิดหรือถูก และผู้เขียนเรื่องนี้จะผิดหรือถูก ขอ

ยกไว้เป็นหน้าที่ของท่านผู้อ่านจะวินิจฉัย..”

ครับ..ใครจะวินิจฉัยอย่างไรก็ว่าไป สำาหรับผมทั้งที่อ่านหนังสือ 

ทั้งดูหนัง ดูละครมา ขอสารภาพเสียตรงนี้ว่า..

รู้สึกสนุก-เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านไผ่แดง 

ที่มี “สหายแกว่น” กับ “สมภารกร่าง” และ “กำานันเจิม” เป็นตัวละคร

นำา แบบอ่านกี่ครั้ง-ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อ!

และหากจะมีใครอ่านแล้ว-ดูแล้วคาใจ-สงสัยที่หลวงพ่อพระ

ประธานในโบสถ์พูดกับสมภารกร่าง อาจารย์คึกฤทธิ์ก็ได้อธิบายใน 

“คำาตาม” เอาไว้ดังนี้..

“ธรรมดาคนเราที่บวชเรียนอยู่ในสมณเพศนั้น มักจะปรากฏ

ว่ามีตนเกิดขึ้นสองตน คือตนหนึ่งเป็นตนแห่งโลก ที่สมภารกร่างมัก

จะแสดงให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลาย

อีกตนหนึ่งนั้นคือตัวเองในฐานะที่เป็นสมณะอยู่ห่างจากโลก 

ตนทั้งสองนี้มักจะพูดจาทักถามกันอยู่เสมอ แต่ตนที่เป็นสมณะนั้น

ย่อมจะมีเสียงเหนือกว่าตนที่ยังหมกมุ่นอยู่ในโลกเสมอไป

ถ้าหากว่าคนผู้เป็นเจ้าของตนทั้งสองนั้นยังมีเจตนาแน่วแน่ที่

จะอยู่ในสมณเพศ

การแยกตนออกเป็นสองนี้ บางคนอาจไม่รู้ แต่ถ้าอยู่ในที่สงัด

ก็อาจได้ยินข้อถกเถียง หรือพูดจาระหว่างความรู้สึกผิดชอบฝ่ายหนึ่ง 

และความหมกมุ่นในโลกอันเต็มไปด้วยกิเลสอีกฝ่ายหนึ่ง

สมภารกร่างก็ได้ยินเสียงของตนเองที่เป็นพระแท้ดังมาจาก

พระประธาน ส่วนเสียงของตนท่ียังอยู่ในโลกก็ดังออกมาจากปากตัวเอง 

และด้วยเหตุนี้การเจรจาระหว่างพระประธานกับสมภารกร่าง 

จึงไม่ได้มีคนอื่นล่วงรู้หรือได้ยินเลย”

ครับ..ก็คงจะเข้าใจกันแล้วตามนี้ และถ้าเผื่อจะมี พส.หรือ

ฆราวาสท่านไหนจะเอาอย่างสมภารกร่าง..

นั่งคุยกับพระประธานเสียบ้าง จิตใจจะได้สงบ-สว่างขึ้นนะ!.

นั่งคุยกับพระประธาน?

อุ

• เป็นอีกโปรเจ็กต์สุด

พิเศษที่ทำาเพื่อส่งกำาลังใจให้ทุก

คนที่เหนื่อยล้าหรือสิ้นหวังจาก

สถานการณ์ โควิด-19 หน่อง-อรุ

โณชา ภาณุพันธุ์ แห่ง “บรอด                                           

คาซท์ ไทย เทเลวิชั่น” ผู้จัดละคร และ 

ไก่-อรรควุฒิ สุวรรณประกร ร่วมกับ 

เที้ยง-วิเชียร ตันติพิมลพันธ ์นักแต่งเพลงละครชื่อดัง 

“ออเจ้า” ใน “บุพเพสันนิวาส” มาแต่งเพลง “ฟ้าหลัง

ฝน” ซึ่งได้นักร้อง นักแสดงมากฝีมือ ไต้ฝุ่น-กนกฉัตร 

มารยาทอ่อน, จ๊ะจ๋า-พริมรตา เดชอุดม, มิ้น-มิณฑิตา 

วัฒนกุล มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงซึ้งๆ โดยสามารถชม

มิวสิกวิดีโอได้แล้วในยูทูบ 

• ถูกอกถูกใจเหล่าคนรักความเร็ว และบรรดา

เหล่านักซิ่งทั้งหลาย เมื่อทรูวิชั่นส์ส่งตรงความมันอย่าง 

“Fast & Furious” (เร็ว..แรงทะลุนรก) จัดมาให้ชมถึง 4 

ภาค 4 อาทิตย์ต่อเนื่องตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ เวลา 

20.00 น. ทางช่อง True Film HD 2 (136, 223) เริ่ม

กันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ กับภาคแรกอย่าง 

“The Fast and The Furious” (เร็ว..แรงทะลุนรก) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truevisions.co.th  

• “MONOMAX” (โมโน

แมกซ์) ผู้นำาดูหนังออนไลน์แบบ

ถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ 

เอาใจคอคอภาพยนตร์แนวแอก

ชัน-ทริลเลอร์ เสนอภาพยนตร์

ฟอร์มยักษ์ “SICARIO : DAY 

OF THE SOLDADO” ที่การัน

ตีความยิ่งใหญ่ โดยสองนักแสดงนำาอย่างเจ้าพ่อสายบู๊ 

“จอซ โบรลิน” แท็กทีมกับ “เบนิซิโอ เดล โทโร” กับ

การเดินหน้าปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดที่ชายแดน

สหรัฐ-เม็กซิโก ที่เดือดกว่าเดิม ผ่านทาง MONOMAX 

• หลังจากท่ีเปิดเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งผลงาน

แสดงไอเดียในการประกวดสตอรีบอร์ดเพื่อผลิตมิวสิกวิดีโอ 

กิจกรรม Umay+ “MONEY FITNESS” Season 3 โดย 

บมจ.อีซ่ีบาย ในท่ีสุดก็ได้ทีมสุดเจ๋งท่ีคว้าใจคณะกรรมการไป

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงทีมชนะเลิศก็คือ ทีม 1875 Studio 

จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รางวัลทุนการศึกษา 100,000 

บาท และโอกาสผลิตมิวสิกวิดีโอร่วมกับศิลปิน-ผู้กำากับยุค

ใหม่ โดยเล่าเรื่องราวเป็นหนังส้ันผ่านบทเพลงท่ีขับร้องโดย

นักร้องหนุ่มสุดฮอต “นนท์-ธนนท์ จำาเริญ”. 

มักเกิ้ล

หล่านักเลงคีย์บอร์ดบางคนตอนพิมพ์ ไม่ได้นึกถึง

ผลที่จะตามมา แต่พอจะถูกดำาเนินคดีก็กลับมา

ขอความเห็นใจ มีให้เห็นกันอยู่หลายเคส อย่าง

เช่นล่าสุด คุณแม่คนสวย ซาร่า คาซิงกินี ที่โดนคอม

เมนต์ด้านลบมากมายกรณีเรื่องลูกและเรื่องความรัก

ที่ผ่านมา จนต้องมีการลงดาบกันบ้าง แต่พอเอาเข้า

จริงเหล่าคู่กรณีแห่กันมาขอความเห็นใจทั้งทางสาวซา

ร่าและทางผู้จัดการส่วนตัว ซึ่งซาร่าได้ โพสต์อินสตา

แกรมสตอรีที่ผู้จัดการเอ่ยถึงกรณีดังกล่าวว่า

 

“พี่คะมีคำาแนะนำาบ้างไหมคะ หนู

เครียดมากๆ เลย กลัวว่าเขาจะไม่

ยอม คือตอนนี้สำานึกผิดจริงๆ ค่ะ พี่

ช่วยพูดให้บ้างได้ไหมคะ พี่ช่วยหนู

หน่อยนะคะ หนูกลัวว่าถ้าเขาไม่

ยอมแล้วลูกหนูจะอยู่กับใคร กลัว

ไปหมดเลยค่ะ เครียดมาก...นี่คือ

ประโยคบางส่วนที่เราฟัง เราอ่าน

ก็ยังสะอึกสะท้อนใจ ทำาไม? บาง

คนต้องพาตัวเองมาถึงจุดนี้กัน

ด้วย เห็นใจค่ะ เห็นใจทุกคนนั่น

แหละ แต่สิ่งที่เห็นก่อนหน้าคือ

การดูหมิ่น หมิ่นประมาท ไม่รู้เพราะสนุก เพราะรู้

เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจให้เกิดความเสียหายต่อ

บุคคลและครอบครัวผู้อื่น เอาไว้มาบอกกันตอน

เจอซึ่งๆ หน้าค่ะ วิธีการเดียวคือทุกเคสทุก

กรณีต้องเดินทางไปพบไปรับทราบข้อกล่าวหา

ที่ภูเก็ตเท่านั้นค่ะ ไม่มีกรณียกเว้น ครั้งนึงใคร

จะเคยรู้บ้างว่าซาร่าต้องห่างลูกคนโต หอบลูก

น้อยฝ่าโควิด-19 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ พบทนาย 

ปรึกษาคดี น้ำานมหด ปั๊มนมทั้งน้ำาตา แอบ

ร้องไห้กับคนใกล้ตัวเพราะคำา BULLY และ 

FAKE NEWS ต่างๆ สิ่งเดียวที่ต้องทำาวัน

นี้คือปกป้องศักดิ์ศรีให้ลูก ศักดิ์ศรีและ

สิทธิความเป็นลูกผู้หญิงของตัวเอง 

และครอบครัว @sarahcasinghini” 

ซึ่งสาวซาร่าแชร์สตอรีดังกล่าวพร้อม

ตบท้ายว่า “แม่ใจดี แต่ผู้จัดการแม่ดุ

นะ (แบบมีเหตุผล)”. 

ส่งต่อรอยยิ้ม • “ตรี ชัยณรงค์” ผุดกิจกรรม “ปอนปอน ON บุญ” ชวนแฟนคลับร่วมมอบ

กำ�ลังใจ ทำ�คว�มดี สมทบทุนบริจ�คเงินให้กับ 4 มูลนิธิ เพื่อส่งต่อคว�มรัก ส�นต่อรอยยิ้ม

ให้กับพี่น้องที่ยังต้องก�รก�รดูแลอีกม�กม�ย โดยนำ�เงินจ�กอัลบั้ม “ปอนปอน ON สต�ร์” 

และเงินส่วนตัว รวมถึงจ�กพี่น้องแฟนคลับที่ร่วมกันทำ�บุญในครั้งนี้มอบให้ 4 มูลนิธิ มูลนิธิ

บ้�นม�น�โพธ�ร�มเพื่อสตรีและเด็ก จ.ร�ชบุรี, สถ�นสงเคร�ะห์คนชร�บ�้นธรรมปกรณ์

โพธิ์กล�ง จ.นครร�ชสีม�, มูลนิธิบ�้นนกขมิ้น กรุงเทพฯ, วัดพระบ�ทน้ำ�พุ จ.ลพบุรี.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เ

magine Dragons” ศิลปิน

ร็อกระดับโลก ได้จับมือร่วม

งานกับ “JID” นักร้องแรป

เปอร์สัญชาติอเมริกันวัย 30 ปี ร่วมกัน

สร้างสรรค์ผลงานใหม่ใน

เพลง “Enemy” ซิงเกิล

ประกอบซีรีส์ “Arcane 

League of Legends” 

จาก “Riot Games” บน

สตรีมมิงบันเทิงระดับ

โลก “NETFLIX” 

“Imagine 

Dragons” เคยร่วม

งานกับทาง “Riot 

Games” ในปี 2014 ใน 

“World Championship 

theme song” กับเพลง 

“Warriors” ปัจจุบัน

มิวสิกวิดีโอนั้นมียอด

วิวมากถึง 355 ล้านวิวใน 7 ปีที่ผ่านมา 

และยังเป็นหนึ่งในเพลง iconic มาตลอด

กาล หลังจากประสบความสำาเร็จจากการ

ปล่อยอัลบั้มใหม่ “Mercury-Act 1” อัลบั้ม

ที่ต่อมาจากอัลบั้ม “Origins” ที่ปล่อยมาใน

ปี 2018

และในอัลบั้ม “Mercury-Act 1” 

มีเพลงที่ได้ปล่อยมาแล้วอย่างเพลง 

“Wrecked”, “Cutthroat” และ “Follow 

You” ซึ่งเพลง “Wrecked” ได้เปิดตัวใน

ชาร์ตอันดับ #2 บน Spotify’s Top 10 

Global chart และอันดับ #4 บน Top 10 

US Chart 

ส่วนเพลง “Follow You” ก็ได้ขึ้น

สู่อันดับ 1 ทั้ง Mediabase’s Alternative 

Radio chart และ Billboard’s Alternative 

Airplay chart เป็นที่

เรียบร้อย

นอกจากนี้ยังมีอีก

หนึ่งเพลงที่มาแรงสุดๆ 

อย่างเพลง “Monday” ที่ได้

ปล่อยออกมาพร้อมอัลบั้ม

สำาหรับ “JID” นัก

ร้องแรปเปอร์สัญชาติ

อเมริกันวัย 30 ปี เขา                           

ได้เซ็นสัญญากับ

ค่ายเพลง “J. Coles 

Dreamville Records” 

และเขากำาลังจะปล่อย

อัลบั้มใหม่ชื่อ “The 

Forever Story” ที่จะ

ออกมาในปลายปีนี้.

“I

‘เชิญรับทราบข้อกล่าวหาที่ภูเก็ต’

‘ซาร่า’โพสต์แม่ใจดีแต่ผู้จัดการดุนะ

ร็อกระดับโลก‘Imagine Dragons’ 

จับมือแรปเปอร์‘JID’ปล่อยซิงเกิล 

ประกอบซีรีส์ชื่อดังทาง‘NETFLIX’

‘หนุ่ม กะลา’เคลียร์ดรามา

ลาออกจากเดอะสตาร์ ไอดอล

นักร้องร็อกชื่อดัง หนุ่ม กะลา หรือ ณพสิน แสง

สุวรรณ หนึ่งในคอมเมนเตเตอร์จากรายการเดอะสตาร์

ไอดอล ที่ก่อนหน้านี้เคยมีดรามาถึงขั้นเอ่ยปากอยากถอน

ตัวจากการเป็นคณะกรรมการ ซึ่งวันนี้เจ้าตัวขอมาเคลียร์

ประเด็นผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ทางช่องวัน 31 

“บทบาทใหม่เป็นคอมเมนเตเตอร์ที่มีแฮชแท็กว่าสาย

อวย เอาจริงๆ แล้วผมก็วิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้านะ สุดท้าย

เรื่องของงานศิลปะมันเป็นมุมมองแต่ละคน ผมเคยประกวด

มา ผมอยากให้กำาลังใจมากกว่าฟาดฟัน 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่

บอย ถกลเกียรติ ยื่นโอกาสดีๆ ให้ตลอด แต่คิวทั้งปีผมเต็ม

คอนเสิร์ต พอมาช่วงโควิดนี้พี่บอยยื่นโอกาสนี้มาพอดี และ

ความที่เป็นเดอะสตาร์มันไม่มีเหตุผลที่เราจะปฏิเสธ แต่

พอทำาไปสักพัก ก่อนถ่ายเดโม เพิ่งรู้สึกตัวว่าไม่อยากทำา

แล้ว จริงๆ ก่อนหน้านี้ผมจะเลี่ยงการเป็นคอมเมนเตเตอร์

มาตลอด เพราะว่าไม่อยากวิจารณ์ใคร เลยคิดว่าถ่ายเดโม

วันนั้นผมออกมาจะถอนตัว แต่ว่าขอทำาหน้าที่ในการทำาเด

โมให้เสร็จก่อน แต่ก็เปลี่ยนใจ เพราะพอทำาเดโมวันนั้น ผม

รู้สึกว่าเราไม่ได้กำาลังมาให้เด็กๆ จริงๆ ผมว่าเด็กๆ มาให้ผม 

เอาพลังงานบางอย่างของการทำางานอยู่จุดนี้ให้เรา ไฟบาง

อย่างที่มันน้อยลง การที่เราได้เห็นเด็กคนหนึ่งหอบความ

ฝัน ความตั้งใจมา มันส่งพลังมาหาผม แล้วผมเป็นคณะ

กรรมการที่อาจจะมองต่างจากท่านอื่นๆ นิดเดียว เพราะผม

เป็นเบื้องหลังด้วย เป็นโปรดิวเซอร์ด้วย เวลาผมมองเด็กคน

หนึ่ง ผมมองหาเอกลักษณ์ในตัว เวลาเด็กขึ้นมาร้องเพลง

มันจะมีอยู่สองแบบ แบบแรกคือเด็กคนนี้โคตรเก่งเลย แต่

เป็นแค่เด็กประกวด กับคนอีกแบบที่อาจจะเก่งไม่มาก ร้อง

เพลงไม่ดีเท่าไหร่ แต่เห็นเลยว่าไอ้นี่ต่อไปเป็นนักร้องดังแน่”.

การแข่งขันวิ่ง “บุรีรัมย์ 

มาราธอน” ที่จะกลับมาวิ่งแบบไนต์รัน

ต่อเป็นปีที่ 2 หลังประสบความสำาเร็จ

อย่างร้ายกาจเหนือความคาดหมายเมื่อ

ปีที่แล้ว และตอนนี้ก็เริ่มเปิดรับสมัคร

แล้วสำาหรับงานวิ่งที่บันเทิงที่สุดในรูป

แบบนิวนอร์มอล ออกสตาร์ทที่สนาม

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เข้า

เส้นชัยที่สนามช้างอารีนา ว่าแต่ว่า 

แชมป์เก่าอย่าง เซอร์เก ซีรียานอฟ จะ

ได้กลับมาป้องกันแชมป์หรือไม่ 

เซอร์เก ซีรียา

นอฟ ปอดเหล็กจากรัสเซีย 

เป็นผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็น

คนแรกของนักวิ่งชายใน

ระยะมาราธอน 42.195 

กิโลเมตร ทำาเวลาเพียง 

2.35.01 ชม. เฉือนชนะสัญ

ชัย นามเขต ดีกรีเหรียญ

เงินซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่

ฟิลิปปินส์ ของไทย ไปแค่

นาทีครึ่งเท่านั้น โดยสัญชัย

ทำาเวลาไป 2.36.32 ชม. ถ้าจะถามว่า

มีใครอยากให้เซอร์เกกลับมาเจอกันอีก

ครั้ง ก็คงต้องเป็นสัญชัยที่แพ้ไปแค่นาที

กว่าๆ เท่านั้นเมื่อปีที่แล้ว 

โดยการแข่งขันบุรีรัมย์ มาราธอน 

จัดมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน แต่ละครั้งก็

จะมีนักวิ่งอีลิตระดับโลกมาร่วมแข่งขัน

กันมากมาย ปีแรก 2017 เหรียญทอง

เป็นของคอสมาส คีเยวา ทำาเวลาไป 

2.17.00 ชม. ซึ่งยังถือว่าเป็นสถิติที่เร็ว

ที่สุดของรายการจนถึงปัจจุบัน ส่วนอีก 

3 ปีต่อมา แชมป์ก็ยังเป็นชาวเคนยา ปี 

2018 นิโคลัส เคอร์วา เวลา 2.21.03 

ชม. ปี 2019 อาร์มอน คีเมย์ เวลา 

2.17.50 ชม. และปี 2020 คอร์นีลุส   

คิบิว็อตต์ เวลา 2.11.46 ชม. และปีที่

แล้ว 2021 เหรียญทองเป็นของเซอร์เก      

ซีรียานอฟ ชาวรัสเซีย เวลา 2.35.02 น.

ส่วนบุรีรัมย์ มาราธอน 2022 

รายการวิ่งมาตรฐานโลกระดับ SILVER 

LABEL จะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบ

ไนต์รัน แสงสีตระการตา บนมาตรฐาน

การป้องกันโควิด-19 พร้อมต้อนรับ

นักวิ่งทั่วประเทศแล้ว ครบทุกระยะ 

22 ม.ค.2565 โดยเปิดรับสมัครอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา 

เฉพาะนักวิ่งเก่าสมัครก่อน โดยนักวิ่ง

ใหม่สำาหรับรายการนี้สามารถสมัครได้

ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ไปดูรายละเอียด

ได้ที่ www.burirammarathon.com หรือ 

www.runningconnect.com

linkthaipost@gmail.com

‘เซอร์เก ซีรียานอฟ’ปอดเหล็กรัสเซียน 

มีใครรอถอนแค้นอยู่ในบุรีรัมย์มาราธอน

ไม่ไหวบอกไหว!‘บอริส จอห์นสัน’ในCOP26 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคน

วิพากษ์วิจารณ์บอริส จอห์นสัน กับภาพ

ที่ปรากฏออกมาจากการประชุมสุดยอด 

COP26 ซึ่งดูเหมือนว่าเขาแอบงีบและยัง

ไม่สวมหน้ากาก

ภาพของบอริส จอห์นสัน นายก

รัฐมนตรี ที่งาน COP26 กลายเป็น  

ไวรัลในโลกออนไลน์ เพราะดูเหมือน  

ว่าท่านผู้นำาของอังกฤษนั่งหลับตาอยู่ 

และไม่ได้สวมหน้ากาก ขณะที่นั่งอยู่                   

ข้างเซอร์เดวิด แอทเทนโบโร                                     

วัย 95

ส.ส.หลายคนวิจารณ์ท่านนายก

รัฐมนตรีอังกฤษ โดย เดวิด แลมมี 

รัฐมนตรีเงากระทรวงยุติธรรม ทวีตว่า 

“ถึงเวลาต้องปลุกบอริส จอห์นสัน แล้ว 

โลกกำาลังลุกเป็นไฟ”.

บอริส จอห์นสัน (กลาง), อันโตนิโอ กู

เตร์เรส เลขาฯ ยูเอ็น (ซ้าย) และเดวิด 

แอทเทนโบโร (ขวา)

Imagine Dragons

JID



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายเส่ียโป โปอานนท กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปราก ตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  

มาตรา  วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่  ธันวาคม  เวลา .  นาฬกา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย 

เหตุ

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  

ตําบลบางขุนเทียน อําเภอ

จอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เน้ือท่ี  ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

- นางสาวบานเย็น 

ชาญนรา

จํานองไวกับ 

นางสาวจิรนันท 

ไกรลาศโอฬาร

, ,  บาท 

(ณ วันท่ี  

พ.ค. )

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

 ตําบลบางจาก(บางจาก

ฝงใต)  อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาวบานเย็น 

ชาญนรา

, ,  บาท 

(ณ วันท่ี  ส.ค. 

) 

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

 ตําบลบางจาก(บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นางสาวบานเย็น 

ชาญนรา

, ,  บาท 

(ณ วันท่ี  ส.ค. 

)

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

 ตําบลคลองจ่ัน อําเภอ

บางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เน้ือท่ี  เศษ  สวน  ตาราง

วา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

, ,  บาท 

(ณ วันท่ี  

พ.ค. )  

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลข

ท่ี  ตําบลบางจาก 

อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  เศษ 

 สวน  ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

, ,  บาท 

(ณ วันท่ี  

เม.ย. )

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

 ตําบลบางจาก(บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

 , ,  

บาท (ณ วันที่ 

 ต.ค. )

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

 ตําบลบางจาก(บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

จํานองไวกับ

นางสาววันทนีย 

วรวิวัฒน

, ,  บาท 

(ณ วันที่  ส.ค. 

)

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

 ตําบลบางจาก (บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

จํานองไวกับ

นางสาววันทนีย 

วรวิวัฒน

, ,  บาท 

(ณ วันที่  ส.ค. 

)

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

 ตําบลบางจาก (บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

จํานองไวกับ

นางสาววันทนีย 

วรวิวัฒน

, ,  บาท 

(ณ วันที่  ส.ค. 

)

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

 ตําบลบางจาก (บางจาก

ฝงใต) อําเภอภาษีเจริญ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

-  นายเชาวลิต 

ชัชอานนท

จํานองไวกับ

นางสาววันทนีย 

วรวิวัฒน

, ,  บาท 

(ณ วันที่  ส.ค. 

)

-

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลข

ท่ี  ตําบลหนองคาง

พลู อําเภอหนองแขม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี  เศษ 

 สวน  ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

-  นางสาว

รัตนาภรณ 

อาจชะนะ

, ,  บาท 

(ณ วันที่  

ธ.ค. )

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน  รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมา  , ,  บาท 

ย่ีสิบหกลานเกาแสนส่ีหม นบาทถวน  พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย นคํารองตอศาล

เพ อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพ่ิมเติม  รายนายเส่ียโป โปอานนท กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี 

 สิงหาคม 

ลงช� อ

(นายนิติภูมิ วงษใชยา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

 สิงหาคม 

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา รวมกับกลุมพันธมิตร สมาคมภาคบริการ

ทองเท่ียว ผูประกอบการทองเท่ียว และหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของรวมพลจัดกิจกรรมเพ� อสังคม 

“ชางชูงวงปนน้ําใจ ชวยคนไทยผานวิกฤติ” 

มอบถุงปนนํ้าใจ เพ� อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ในพื้นที่เกาะเกร็ด และสนับสนุนอาหาร 

เคร� องด� มเปนกําลังใจใหแกบุคลากรทางการแพทย 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

หวังสรางการมีสวนรวมเห็นบทบาทคนไทย

ไมทิ้งกัน 

นายบุญเสริม ขันแกว รองอธิบดี

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา เปดเผยวา ดวยภารกิจของกรม

การทองเท่ียว ท่ีมีการสนับสนุน ภาคการทองเท่ียว

ในบริบทตางๆ ที่ครอบคลุมมาตรฐานการ

ทองเท่ียวไทย โดยทํางานรวมกับกลุมพันธมิตร

ดานการทองเที่ยว ผูประกอบการที่ ไดรับ

มาตรฐานการทองเท่ียวไทย  เพ� อใหเกิดประโยชน

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

และการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการทองเที่ยวไทย สัญลักษณ “ชาง

ชูงวงเริงรา” ที่ไดมีการประเมิน และใหการ

รับรองแหลงทองเท่ียว ตลอดจนสถานประกอบการ

ดานการทองเที่ยวมาอยางตอเน� อง เพ� อใหเกิด

ภาพลักษณที่ดี และไดรับความเช� อมั่นจากนัก

ทองเที่ยวทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

ขณะน้ี ประเทศไทยกําลังประสบปญหา

ท่ีกระทบกับภาพรวมการทองเท่ียว ท้ังสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด -19 ที่ถึงแมวา

จะมีทิศทางท่ีดีข้ึน แตก็สรางภาระท่ีหนักหน�วง

ใหกับบุคลากรทางการแพทย ตลอดจนสงผล

ใหภาคการทองเท่ียวชะลอตัว อีกท้ัง ยังตามมา

ดวยสถานการณนํ้าทวมในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ 

ซึ่งสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนเปน

กรมการทองเที่ยว จับมือกลุมพันธมิตรจัดกิจกรรมเพ� อสังคม

“ชางชูงวงปนน้ําใจ ชวยคนไทยผานวิกฤติ”
วงกวาง สงผลใหกรมการ

ทองเที่ยว ไดรวมมือกับ

ผูประกอบการทองเที่ยว

ที่ ไดรับมาตรฐานการทอง

เที่ยวไทย สัญลักษณชางชู

งวงเริงรา จัดกิจกรรมเพ� อ

สังคม “ชางชูงวงปนน้ําใจ

ช วยคนไทยผ าน วิกฤติ ” 

โดยจัด 2 กิจกรรมสําคัญ 

คือ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 

ไดประสานความรวมมือไปยัง

กลุมผูประกอบการทองเที่ยว 

ประกอบดวย ตัวแทนผูประกอบการที่ ไดรับ

มาตรฐานการทองเท่ียวไทย และศิลปนนักแสดง 

กิก ดนัย จารุจินดา เพ� อรวมกันแพคถุงปน

นํ้าใจ เตรียมมอบใหกับผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี

ปริมณฑล และอีกกิจกรรมในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2564 กิจกรรมลงพื้นที่สนับสนุนอาหารและ

เคร� องด� มแกบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และมอบถุง

ปนน้ําใจ เพ� อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน

พื้นที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งจะเปนการสราง

ความรวมมือเพ� อมอบขวัญกําลังใจใหคนไทย

ผานวิกฤตไปดวยกัน และกาวสูความพรอมใน

การเปดประเทศ เพ� อขับเคล� อนภาคการทองเท่ียว 

และเศรษฐกิจของประเทศใหกลับมาเปนปกติ

อยางมั่นคงในอนาคต

#ชางชูงวงเริงรา #ปนน้ําใจ #กิจกรรม

เพ� อสังคม #มาตรฐานการทองเที่ยวไทย 

#Thailandtourismstandard #กรมการทองเท่ียว 

#กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

หากคุณกําลังมองหาสถานที่สําหรับ

จัดงานวิวาหสุดโรแมนติก โรงแรมสินธร 

เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ โรงแรมสุดหรูแหงใหม

ใจกลางเมือง ขอเชิญคุณมาเปดประสบการณ

ความงดงามของการจัดงานวิวาห ในงาน 

Making Memories for Life …Your Wedding 

at Sindhorn Kempinski ในวันเสารที่ 20 

และวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน ตั้งแตเวลา 

11.00 – 19.00 น.

ภายในงานคุณจะไดพบกับการจัดงาน

วิวาหสุดประทับใจ ท้ังในสวนของบริเวณล็อบบ้ี 

ที่จะถูกประดับประดาใหหรูหรางดงาม หอง

จัดเลี้ยงสินธร บริเวณชั้น 2 จะตกแตงใน

บรรยากาศพิธีรดน้ําแบบไทยและการจัดงาน

แบบรวมสมัย รวมท้ังในสวนของพ้ืนท่ีสวนชีวา 

(Chevaa Garden) สวนสวยขนาดใหญท่ีโอบ

ลอมไปดวยแมกไมนานาพันธุ จะถูกเนรมิต

ใหงดงามดุจงานวิวาหในฝน ใหทุกรักไดเก็บ

เปนความทรงจําอันแสนประทับใจ พรอม

งานวิวาหสุดโรแมนติกที่ โรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 

บริการดานการจัดเลี้ยงสุดหรู ทีมเชฟมาก

ประสบการณที่จะรังสรรคเมนูอาหารนานา

ชนิด และทีมงานที่เชี่ยวชาญดานการจัดงาน

วิวาหที่จะคอยใหคําปรึกษาคุณ ไมวาจะเปน 

I Am Flower ผูเชี่ยวชาญดานการ

จัดดอกไมใหเหมาะกับธีมงานท่ีคุณตองการ 

Smallmoonphoto ทีมชางภาพมืออาชีพที่

จะเก็บทุกภาพความทรงจําสุดประทับใจใหคุณ 

Social Touch มิติใหมในการถายภาพที่ระลึก

เพ� อสรางสีสันใหงานดูมีสไตล Anya Wedding 

ผูเชี่ยวชาญดานการดเชิญและของชํารวยระ

ดับพรีเมี่ยม Vanus ชุดวิวาหดีไซนสุดหรู ที่

พรอมสรางความโดดเดนอยางมีสไตลใหทุก

คูรักในวันพิเศษของคุณ Best Ever Jewelry 

เคร� องประดับดีไซนเรียบหรูทันสมัย สราง

ความสงามงามใหผูสวมใส

พิเศษสุด! ทุกคูรักที่จองการจัดงาน

วิวาหภายในงานนี้ รับสวนลดและสิทธิพิเศษ

ตางๆ มากมาย รวมทั้งรับคะแนนสะสมเพิ่ม 

2 เทา เม� อชําระดวยบัตรเครดิต CitiBank 

ขั้นต่ํา 150,000 บาท สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับรายละเอียดของงานไดที่ โทร.

0-2095-9999 หรือ email: event.sindhorn@

kempinski.com

เดอะ ลิฟวิ่น รามคําแหง ประกาศแตงตั้ง JWS เปนผูรับเหมาหลักกอสรางโครงการ  

ดร.วอลเตอร หลง ผูอํานวยการ โครงการ เดอะ ลิฟวิ่น รามคําแหง พรอมดวย วุฒิชัย 

สิริพลังคานนท ประธาน บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น รวมพิธีลงนามแตงตั้ง 

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น เปนผูรับเหมากอสรางหลักของโครงการ เดอะ ลิฟวิ่น 

รามคําแหง คอนโดมิเนียมไฮไรส มูลคา 4,900 ลานบาท ณ โครงการเดอะ ลิฟวิ่น รามคําแหง

พาราไดซ พารค ศูนยการคาในเครือ 

เอ็ม บี เค จัดงาน Paradise Park Royal 

Project 2021 “Avocado” เอาใจคนรักสุขภาพ

ดวยสุดยอดผลผลิตจากโครงการหลวง มาให

เลือกชอปผลิตผล พืช ผัก ผลไมเมืองหนาว 

สดใหมจากดอย โดยเฉพาะ “อะโวคาโด” ผล

ไมระดับซูเปอรฟูดเต็มดวยประโยชนมากตอ

รางกาย ที่มีพันธุพิเศษและมีใหทานเฉพาะ

ชวงนี้อยางพันธุแฮส (Hass) และพันธุพิงก

เคอรตัน (Pinkerton) นอกจากนี้ยังมีผักผลไม

ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑแปรรูปเพ� อ

สุขภาพมากมาย จากรานคาในโครงการพระ

ราชดําริ มาเลือกชอปของดีภายในงานอยาง

จุใจแลวกัน อยาลืมรับโปรโมชั่นและสิทธิ

พิเศษจาก MBK PLUS  ระหวางวันพุธที่ 10 

- วันอาทิตยท่ี 14 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

- 20.00 น. และเสาร–อาทิตย เวลา 10.00 น.

– 20.00 น. ณ บริวเณชั้น 1 ลานรอยัล

พารค พลาซา ศูนยการคาพาราไดซ พารค 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค 

คอนแทคทเซ็นเตอร 1285  

หางสรรพสินคาเดอะมอลล ทุกสาขา, 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน, เอ็มโพเรียม,

เอ็มควอเทียร และ พารากอน ดีพารทเมนท

สโตร จัดโปรโมชั่น “11.11 SHOPPING 

DAY” มอบความพิเศษรับวันที่11 เดือน11 

อัดโปรแรงตลอด 11 วันเต็ม ตั้งแตวันนี้ - 

11 พฤศจิกายน แจกรวม 11 ลาน M POINT 

รับความคุมคา ตอที่1 พิเศษ สมาชิกบัตร

เครดิต SCBM VISA ชอปครบ 1,100 บาท 

ขึ้นไป / ใบเสร็จ รับ 1,100 M POINT (รวม

กูรเมตมารเก็ต และ พาวเวอรมอลล) ตอที่2 

พิเศษเฉพาะวันที่ 11 พ.ย. 64 สมาชิกบัตร 

M Card และบัตรเครดิต SCB M VISA, CITI 

และธนาคารกรุงเทพ   ชอปครบ 1,100 บาท 

ขึ้นไป / ใบเสร็จ รับคืนรวมสูงสุด 200 บาท 

(M Card รวมกูรเมตมารเก็ต และพาวเวอร

มอลล) ดูรายละเอียดไดท่ี www.themall.co.th, 

www.mcardmall.com  

เลิฟอิส เอ็นฯ จัดหนักจัดเต็ม นําทัพ

ศิลปนมามอบความสนุกสุดเหวี่ยงใหกับแฟน

เพลงที่ตั้งหนาตั้งตาคอยศิลปนที่คิดถึงของ

พวกเขา ที่หางหายจากคอนเสิรตมาพักใหญ 

กลับมาปลดปลอยความสุขไดอยางเต็มที่ 

มาฟงดนตรีกันบบสดๆกับศิลปนมากมาย 

ไมวาจะเปน นนท ธนนท, MEAN, WANYAI, 

Mon Monik, SLAPKISS, กัน นภัทร, FIRST 

ANUWAT, NINEW, PiXXiE, bamm, pluto., 

sarah, Kinkaworn, DoubleBam รวมถึง ศิลปน

จากคาย PROMBUAK และศิลปนอ� นอีกมากมาย 

ใน LOVEiS Entertainment Presents “คอนสด 

คอนเสิรต” มาฟงเพลงเพราะๆ แบบสดๆ 

ไปกับศิลปนท่ีเพ� อนๆ คิดถึง ทุกวันเสาร-อาทิตย

ตลอดเดือนพฤศจิกายน ที่ลิโด คอนเน็คท 

เร่ิมจําหน�ายบัตรวันท่ี 1 พฤศจิกายน เปนตนไป  

พรอมตารางของศิลปนขึ้นโชว ได ทาง Line 

Shop: @LOVEiSShop #คอนสดคอนเสิรต#

เพราะรางกายกระหายดนตรีสด#LOVEiS-

ENTERTAINMENT

โรงพยาบาลหัวเฉียว รวมกับ สภากาชาดไทย 

แสดงพลังแหงการ “ให” ตอเพ� อนมนุษย

ดวยการจัดจุดรับบริจาคโลหิต ลดวิกฤต

การขาดแคลนโลหิตในชวงสถานการณ 

COVID-19 และรวมทําความดีโดยไมหวังสิ่ง

ตอบแทน อีกทั้งเพ� อเปนการกระตุนเตือนให

ประชาชนผูมีจิตกุศลบริจาคโลหิตเปนประจํา

สม่ําเสมอ โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 

ในวันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน  เวลา 09.00 - 

15.00 น.  ณ บริเวณหนาหองประชุม ชั้น 2 

อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ  

โทร. 0-2223-1351 ตอ 3126

ใครที่กําลังมองหาไอเท็มเสริมลุคแซบ 

หามพลาด! เพราะ ธาพิดา นรพัลลภ บอสใหญ

หางเซ็นทรัลและ โรบินสัน จัดงาน “Central 

/ Robinson Lingerie Secret 2021” ใหสาวๆ 

ชอปอาวุธเด็ดเคล็ดลับแหงความสวย ไมวาจะ

เปน ชุดชั้นในสตรี ชุดนอน และชุดวายน้ํา 

ยกขบวนสินคาแบรนดชั้นนํา อาทิ Wacoal, 

Sabina, BSC, ELLE, Morgan, Calvin Klein ฯลฯ 

จัดโปรโมชั่นสินคาคอลเลกชั่นใหมลดสูงสุด 

30% รับสวนลดถึง 70% สําหรับสินคาเฉพาะ

รุนที่รวมรายการ พรอมรับโปรโมชั่น ซื้อ 1 

แถม 1 จากแบรนดชั้นนําที่รวมรายการ 

และมีบริการ Lingerie Specialist @ Central 

หรือ Bra Adviser @ Robinson บริการผูชวย

แนะนําการ   ชอปชุดชั้นใน ฟรี!  และยังรวม

กับแบรนดน้ําผลไม Malee รับฟรี! Malee 

HomeStyle เม� อชอปตามเง� อนไข พรอมดวย

โปรโมชั่นอ� นๆ อีกมากมาย ตั้งแตวันนี้ - 21 

พฤศจิกายน 2564 ที่แผนกชุดชั้นในสตรี หาง

เซ็นทรัลและโรบินสันทุกสาขา, Central App 

และทุกชองทางการชอปปงของทางหางฯ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

อินโดรามา เวนเจอรส ควารางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธและ

สวัสดิการแรงงาน     บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จังหวัดระยอง และบริษัท 

อินโดรามา ปโตรเคม (พีทีเอ) สองบริษัทยอยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส หรือ

ไอวีแอล รับมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธและ

สวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ติดตอกันเปนปที่ 17 และ 11 ป ตาม

ลําดับ จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สะทอนความมุงมั่นของ

ไอวีแอลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคล� อน

ธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน

โรงแรมเคป

นิทรา หัวหิน ขอเชิญ

ทุกทานรวมเฉลิมฉลอง

เทศกาล “วันลอยกระทง” 

ณ หองอาหารร็อคส 

ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 

รวมสืบสานประเพณี

ไทย และเพลิดเพลิน

กั บ อ าหา รชั้ น เ ลิ ศ 

ทามกลางบรรยากาศ

ใตแสงจันทรสุดชิลล 

กับวิวสวยริมทะเล 

พบกับกิจกรรมพิเศษ 

“ประดิษฐกระทง” ในชวงเวลา 15.00 น. 

รังสรรคกระทงแสนสวยในแบบของคุณ

สําหรับค่ําคืนสุดโรแมนติก และอิ่มอรอยกับ

บุฟเฟตสไตลบารบีคิว ตั้งแตเวลา 18.00-

22.00 น. ในราคาเพียง 1,300 บาท (สุทธิ) 

ตอทาน เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ลดครึ่งราคา 

ฉลองเทศกาล “วันลอยกระทง” อิ่มอรอยกับ 

“บารบีคิวบุฟเฟต” พรอมกิจกรรมประดิษฐกระทงแสนสวย

พรอมรับฟรีเคร� องด� มตอนรับ  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองท่ี

น่ังลวงหนา กรุณาติดตอ โรงแรมเคปนิทรา 

หัวหิน โทร.0-3251-6600 หรือเยี่ยมชม

เว็บไซต https://capenidhra.com
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เปดโมเดล ‘วังน้ําเขียว นครปฐม’ ตนแบบตําบลขับขี่ปลอดภัย

“พลังขอมูล พลังเครือขาย การมีสวนรวม

ของชุมชน-ทองถ่ิน-รพ.สต. จึงเปนสวนประกอบ

ที่สําคัญยิ่งในการสราง ตําบลขับขี่ปลอดภัย”

นางสาวรุงอรุณ ล้ิมฬหะภัณ 

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน

การควบคุมปจจัยเส่ียงทางสังคม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยถึง

ความสําเร็จของการรวมมือ

ผลักดันแก ไขและลดอุบัติเหตุ

ของเครือขายตําบลวังน้ําเขียว 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม หลังลงพื้นที่เพ� อแลก

เปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนแก

ปญหาอุบัติ เหตุบนทองถนน

จากความรวมมือของหน�วยสาธารณสุข 

ฝายปกครอง และชุมชน พรอมยกระดับใหเปน

ชุมชนตนแบบดานความปลอดภัยบนทองถนน 

โดย สสส. เขามาชวยพัฒนาและสานพลัง ‘เครือขาย’ 

โดยริเริ่มจากเครือขายหมออนามัยรุนใหม

สสส. ไดยกใหตําบลวังนํ้าเขียวเปน ตําบล

ขับขี่ปลอดภัย ที่จะขยายการทํางานไปสูระดับ

อําเภอ ใหทั้งอําเภอมีรูปแบบการทํางานที่มี

แกนนํามีเครือขายเขามามีสวนรวม และมี

ขอมูลในการขับเคล� อนการทํางาน มีแผนปฏิบัติการ 

รวมถึงการรวมแรงรวมใจของอาสาสมัคร 

เช� อวาทายที่สุดทั้งอําเภอกําแพงแสนก็จะลด

จํานวนผูเสียชีวิตได แลวภาพรวมทั้งประเทศ

ก็สามารถทําใหตัวเลขของอุบัติเหตุ ลดลงได

อยางแทจริง

การลดอุบัติเหตุในตําบลวังน้ําเขียว 

เกิดจาก 3 สวนสําคัญ ก็คือ ถนน พฤติกรรม

การใชรถ และเครือขาย ซ่ึงขณะน้ีท้ัง 3 สวน

ขับเคล� อนเดินหนาอยางตอเน� อง กลาวคือ 

ถนนมีการแกไขจุดเสี่ยง เร� องพฤติกรรมผูใช

รถของประชาชนปนี้ถาสถานการณ โควิด-19 

คลี่คลายลง จะมีแผนพัฒนาเร� องสวมหมวก

นิรภัย 100 เปอรเซ็นต ที่สําคัญคือพลังของ 

อสม. ท่ีคอยกระตุนประชาชนใหเกิดการตระหนักรู 

เกิดการขยายงานรณรงคลดอุบัติเหตุทาง

ถนนเขาสูกลุมเด็กในโรงเรียนเพ� อสรางความ

ตระหนักรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน พรอมท้ังสงเสริมจูงใจใหพอแมผูปกครอง

เห็นความสําคัญในการปองกันมากขึ้น

นายชรินทร ศรีศิริวัฒน 

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด และ อดีตนายก 

อบต.วังน้ําเขียว กลาววา 

จุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

ในตําบลวังนํ้าเขียว คือบริเวณ

วงเวียนที่มีตลาด ซึ่งในอดีต

เปนส่ีแยก ขณะน้ันมีความคิด

ที่จะทําใหเกิดความปลอดภัย 

จึงปรึกษา รพ.สต. กํานัน 

ผูใหญบาน เม� อหารือกันแลว

เกิดเปนแนวทาง การทํา

วงเวียนขึ้น สมัยเปนสี่แยกอุบัติเหตุหลายครั้ง

ในหนึ่งเดือน เราเห็นแลววาสวนมากจะเปน

คนนอกพื้นที่ ไมเห็นแยกก็ชนกับคนในพื้นที่ 

จึงทําวงเวียนข้ึน แมในชวงแรกๆ 

คนจะไมคอยยอมใชกัน แตเม� อ

เรารณรงค คนเริ่มทําตามก็

ลดลงไปดวยบาง ที่สําคัญเร� อง

ของจุดเสี่ยงไดชวยเหลือใน

การปดจุดเสี่ยง เชน ทําปายลด

ความเร็ว ปายสัญญาณจราจร 

บอกระยะกอนถึงทางแยก โดยให

ทางกองชาง เขาไปชวยดําเนินการ 

ทําใหชุมชนเราเกิดความปลอดภัย

สูงขึ้น

นางสุดใจ  มอนไข  ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)

วังน้ําเขียว กลาวตอนรับพรอมนําเยี่ยมชม

พื้นที่จุดเสี่ยงในชุมชน พื้นที่ตําบลวังน้ําเขียว

เร่ิมทําโครงการ 'หมออนามัยขับเคล� อน ประชารัฐ 

ลดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน' โดยมีภาคีเครือขาย

สุขภาพตําบลวังนํ้าเขียว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ขอบเขตการดูของ รพ.สต.วังนํ้าเขียวครอบคลุม 

8 หมูบาน 1,113 ครัวเรือน 4,807 คน และ

ที่ผานมามีการเก็บสถิติดานสาธารณสุขของ

คนในพื้นที่ พบวามีการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุ

เปนอันดับ 2 รองจากโรค NCDs ทางผูเก่ียวของ

จึงเล็งเห็นวาการเจ็บปวย

จากอุบัติเหตุมีความสําคัญ

ท่ีตองไดรับการปองกัน แกไข 

โดยไดรับความรวมมือจาก 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน, 

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) และ

การสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและงบ

ประมาณจาก สสส.

นอกจากน้ียังประชาสัมพันธ สรางความ

ตระหนักรู ใหกับประชาชน รวมถึงขยายสู

โรงเรียน ในเร� องความสําคัญการปองกัน

อุบัติเหตุทางถนน การลดความรุนแรงจาก

อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล อยาง PCR 

เปนตน โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นพบวา ตําบล

วังน้ําเขียวมีทีมงานที่ดําเนินการเรื่องถนน

ปลอดภัย ประชาชนมีความตระหนักรูในเร� อง

ความปลอดภัยทางถนน พฤติกรรมการใช

วงเวียน การสวมหมวกนิรภัยของชาวบานดีข้ึน 

การจัดการแก ไขจุดเสี่ยงทําไดเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งทําใหตําบลวังน้ําเขียวไดรับรางวัล D-RTI 

(District Road Traffic Injury) ระดับทองใน

ป พ.ศ. 2562 จากกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข

นางอําพันธ ศิริสุข ผูชวยผู ใหญบาน

หมู 3 และ ประธาน อสม. หมู 3 ตําบลวัง

น้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

เลาวา ในอดีตอุบัติเหตุในพื้นที่มีเยอะมาก 

ทุกคนจึงรวมตัวศึกษาปญหาโดยมีหมออนามัย 

ผูนําชุมชน อสม. ผูใหญบาน ผูชวย ตลอดจน

อาสาสมัครในชุมชน เริ่มจากการปรับปรุง

ภูมิทัศนถนนหนทาง โดยกําหนดใหทุกๆ วันที่ 

26 ของเดือน เก็ยขยะขางทาง ตัดตนไม 

กวาดถนน เพราะรถที่ใชเปนจักรยานยนต

มักสะดุดเศษหิน ทราย จนเสียหลัก

ดาน นางสาวสุกัญญา บัตรดี เปน

ประธาน อสม. หมู 14 ตําบลวังน้ําเขียว 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลาววา 

พื้นที่หมู 14 แตกอนมีอุบัติเหตุจนมีคน

เสียชีวิตจากเมาแลวขับ พอมีโครงการจึง

เขารวมและชวนคนในชุมชนเขามารวมดวย 

ผลปรากฎวาเกิดอุบิตเหตุนอยลง คนเมาแลว

ขับนอยลง แทบไมเกิดอุบัติเหตุ และมี

การทํางานเชิงรุก เชน เห็นพฤติกรรมใคร

ที่ขับขี่เร็วจะสงอาสาไปถึงบานเพ� อส� อสาร 

ใหเกดิความเขาใจเร� องความปลอดภัยในการ

ขับขี่ เพราะไมอยากใหเกิดความสูญเสียใน

พื้นที่หมูบาน เพราะทุกคนเปนเหมือนญาติ

พี่นองของเรา

แถลงขาวมหกรรมวิทยาศาสตรฯ ป 64

ศ.(พิเศษ)ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) เปนประธานแถลงขาวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 2564 วันท่ี 9–19 พ.ย.น้ี ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี ต� นตาต� นใจกับงานในรูปแบบ

ไฮบริดครั้งแรกการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรในภูมิภาคอาเซียน เม� อวันที่ 1 พ.ย. 64 

อาคารอุทยานนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

เปดแคมเปญพิเศษ Mo-Mo-Paradise Exclusive Campaign Only at CPN     ภัทรพร 

เพ็ญประพัฒน และ สุรเวช เตลาน รวมกันเปดแคมเปญพิเศษ Mo-Mo-Paradise Exclusive 

Campaign Only at CPN สงชุดเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมสุดพิเศษ All-You-Can-Eat อิ่มไมอั้น 

เพียง 659+/ ทาน สําหรับลูกคาที่นั่งทานที่รานที่อยูในเซ็นทรัล 7 สาขา ในกรุงเทพฯ แคมเปญ

เริ่มตั้งแต วันที่ 1 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 โดยมี องอาจ สุขเลิศกมล รวมงาน ณ บริเวณ

ราน Mo-Mo-Paradise ชั้น 7 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

อนันตรา เชียงใหม รีสอรท ชวนรวม

เฉลิมฉลองและสัมผัสมนตสเน�หกับประเพณี

อันงดงามของไทยในเทศกาลลอยกระทง 

ที่จัดขึ้นในทาน้ําสวนตัวภายใตบรรยากาศ

ค่ําคืนอันสวยงามริมแมน้ําปง 

เม� อตรงกับคืนวันเพ็ญเดือน 12 แมน้ํ

าปงในเชียงใหมก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาและ

เต็มไปดวยผูคนและนักทองเที่ยว ที่มารวม

ลอยกระทงรูปดอกบัวพรอมตกแตงดวย

ดอกไมธูปเทียนอันสวยงาม เพ� อขอขมาแก

พระแมคงคาตามความเช� อ

อ่ิ ม อ ร อ ย กั บ มื้ อ ค่ํ า สุ ด พิ เ ศ ษ ใ น

บรรยากาศแบบเอาทดอรริมฝงแมน้ําปง 

กับบุฟเฟตอาหารนานาชาติท่ัวโลก ท้ังอาหาร

รวมเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง สืบสานประเพณีอันงดงาม

กับบรรยากาศริมน้ําปง

ญี่ปุน จีน อิตาเลียน รวมไปถึงอาหารเหนือ

และขนมหวานแสนอรอย โดยทางรีสอรท

จะเตรียมกระทงใหสําหรับแตละโตะไดลอย

รวมกัน ซึ่งในระหวางมื้ออาหารก็ยังได

ระหวางวันที่ 18 - 21 และ 25 – 28 

พฤศจิกายน ตั้งแตเวลา 17:00 น. – 21:00 น. 

เตรียมตัวเปดรับประสบการณการรับประทาน

อาหารแบบใหม กับการรวมเดินทางยอนเวลา

ไปกับ เชฟโจ และเชฟซากิ ที่ หองอาหารบีช 

โซไซตี้ ที่จะพาทุกทานยอนเวลาไปกับเมนู

กลับมาอีกครั้งกับงานเกสทเชฟ พบกับเชฟโจ และเชฟซากิ ที่ โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน

บีช โซไซตี้ X ตํารา โซไซตี้ โดยรานอาหารสามลอ

อาหารไทยตนตํารับ ในเทคนิคการรังสรรค

แบบรวมสมัย

พบกับเชฟคูหู ผูบุกเบิกรานอาหาร 

80/20 ที่เปยมไปดวยรางวัลการันตี และ

มิชลิน 1 ดาว โดยในคราวน้ี เชฟโจ และเชฟซากิ 

จะนําเสนอเมนูอาหารไทยในคอนเซ็ปต “ตํารา” 

กับเมนูอาหารไทยแบบด้ังเดิม ท่ีผานการตีความ 

และรังสรรคดวยเทคนิคการทําอาหารแบบ

รวมสมัย ซึ่ง “ตํารา” นี้เปนคอนเซ็ปตใหม

ลาสุดของรานอาหารสามลอ ของเชฟท้ัง 2 ทาน

ทุกทานสามารถลิ้มลองโปรโมชั่นพิ

เศษนี้ ที่เปดใหบริการในมื้อค่ํา ที่ หองอาหา

รบีช โซไซตี้ กับเมนูแบบ a la carte ใหทุก

ทานไดเลือกสรร หรือจะเปนแบบ 6 คอรส 

โดยเชฟจะนําเสนอเมนู จากวัตถุดิบอาหาร

ทะเลสดใหมประจําทองถิ่น อาทิเชน หอย

นางรมเพชรบุรี, ปลาสดเสิรฟแบบการปชโช 

คูกับน้ําพริกเผา, ฉูฉี่ปลาทูยาง เปนตน

เพลิดเพลินไปกับการ

แสดงฟอนรําแบบลานนา 

โดยคุณแววดาว ศิริสุข 

ศิลปนลานนารวมสมัย

ร ว ม อิ่ ม อ ร อ ย

พรอมด� มด่ําบรรยากาศ

ความงามของวันลอยกระทง

ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 

ที่อนันตรา เชียงใหม 

รีสอรท ในราคา 2,600 

บ า ท สุ ท ธิ ต อ ท า น 

สําหรับเด็กอายุ 8-12 ป 

ราคา 1,300 บาทสิทธิ และเด็กอายุต่ํากวา 

7 ป ไมคิดคาบริการ สํารองที่นั่งและสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-5325-3333 หรือ

อีเมลล chiangmai@anantara.com

เอกลักษณ  ปทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ  บริษัท 

อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล รวมแสดงความยินดีกับ ชลากร (อู)  เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจาหนาที่

บริหาร และ จิรายุทธ (โจ)  ภูวพูนผล ประธานเจาหนาที่เกษตรอัจฉริยะ บริษัท ปลูกผักเพราะ

รักแม จํากัด ในโอกาสเปด “โอกะจู” สาขาอินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล บางนา (ลําดับที่ 14) ราน

อาหารเพ� อสุขภาพกับเมนูผักสดออรแกนิคสงตรงจากฟารมขึ้นช� อจังหวัดเชียงใหม “ที่ปลูก

ดวยความรัก สดจากฟารมสงถึงคุณ” ซึ่งบรรยากาศเปนไปดวยความคึกคักและอบอุน โดยให

บริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 10.00 - 22.00น. ณ ชั้น 1 อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล  สาขาบางนา

และยังมีเมนูจากเด็ดอ� นๆ อาทิเชน 

ขาวตังหนาปู, หอยแมลงภูอบกะปหัวหิน 

เสิรฟพรอมพริกหยวก และใบโหระพา รวม

ไปถึงของหวานอยาง คัสตารดสังขยาฟกทอง 

และขนมชั้น เสิรฟพรอมไอศกรีมน้ําตาลสด

บีช โซไซต้ี X ตํารา โซไซตี้ โดยราน

อาหารสามลอ เปนสวนหน่ึงของงานเกสทเชฟ 

ที่ โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน มีจุดมุงหมาย

ในนําเสนอใหลูกคาทุกทานไดลิ้มลอง พรอม

เปดรับประสบการณ และมุมมองใหมในการ

รับประทานอาหาร ในหัวหิน – ชะอํา 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://

bit.ly/3nyl1CK โทร.0-3270-9555 หรืออีเมล 

h9649@sofitel.com

เปดแลว! “โอกะจู”  สาขาอินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล บางนา สเตชั่นอาหารเพ� อสุขภาพ 

“ซีพี-เมจิ” ผูผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ

นมพาสเจอรไรส โยเกิรต และโยเกิรตพรอมด� ม 

สนับสนุนลูกคารานกาแฟ 100 ราน เพ� อสง

กําลังใจผานเคร� องด� มกวา 10,000 แกว ให

กับบุคลากรทางการแพทยในพ้ืนท่ี

สีแดงเขม 29 จังหวัดท่ัวประเทศ 

นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล 

ผู ช วยกรรมการ ผู จั ดการฝ าย

องคกรสัมพันธและความยั่งยืน 

บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด กลาว

วา ซีพี-เมจิ ไดมีสวนรวมในการ

ชวยเหลือสังคมและชุมชนมาโดย

ตลอด นับตั้งแตสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 ใน

ป 2563 ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

และการดํารงชีวิตของประชาชนเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะลูกคาธุรกิจกาแฟที่ไดรับผลก

ระทบโดยตรง ซีพี-เมจิ จึงริเริ่มโครงการ “ทุก

“100 ราน 10,000 ความหวงใย” CP-Meiji สนับสนุนรานกาแฟ พรอมสงตอกําลังใจใหบุคลากรทางการแพทยทั่วไทย

แกวเพ� อกาวตอไป” ภายใต โครงการ "CPF 

สงอาหารจากใจ รวมตานภัยโควิด-19" เพ� อ

มอบนมสดพาสเจอรไรซเมจิ ขนาด 2 ลิตร 

ใหกับรานกาแฟที่เขารวมโครงการฟรี โดย

ในปท่ีผานมาไดมอบ

ให กั บร านกาแฟไป

แลว 1,000 ราน ซึ่ง

ไดรับการตอบรับจาก

รานกาแฟตางๆ เปน

อยางดี

“จากการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 

ที่ ยั ง มี อ ยู อ ย า ง ต อ

เน� องมาจนถึงปจจุบัน 

ทําใหลูกคากลุมธุรกิจกาแฟยังคงเผชิญความ

ทาทายและความยากลําบากในการประคับ

ประคองธุรกิจ ซีพี-เมจิ ไดเห็นถึงความสําคัญ

ตรงจุดนี้ จึงสานตอโครงการ “ทุกแกวเพ� อ

กาวตอไป” ตอเน� องปที่ 2 ภายใตแนวคิด 

"100 ราน 10,000 ความหวงใย” ดวยการ

อุดหนุนเคร� องด� มจากรานกาแฟ 100 ราน 

และสงตอเคร� องด� มจํานวนกวา 15,000 แกว 

ใหแกบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และจุดฉีด

วัคซีนตางๆ ในพื้นที่สีแดงเขม 29 จังหวัด

ทั่วประเทศ เพ� อแทนคําขอบคุณสําหรับ

ความเสียสละและการทํางานอยางหนักใน

ชวงเวลานี้” นางสาวชาลินี กลาว

ซีพี-เมจิ มุงมั่นสรางสรรคกิจกรรม

เพ� อพัฒนาธุรกิจกาแฟของไทยใหเติบโตแข็งแรง 

ซึ่งนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑนมและ

โยเกิรตใหมีคุณภาพดีแลว บริษัทฯ ยังใหความ

สําคัญกับการสรางความยั่งยืนทุกภาคสวน

ในธุรกิจกาแฟ ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมลูกคาหลัก 

บริษัทฯ มีกิจกรรมตางๆ เพ� อพัฒนาทักษะ 

ความรูความสามารถของวิชาชีพบาริสตา 

ภายใต โครงการ “CP-Meiji for Barista” มา

มากกวา 5 ป เพ� อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทย

ใหกาวตอไป ติดตามขอมูลขาวสารเพ่ิมเติมไดท่ี 

Facebook Fan Page: CP-Meiji for Barista



ท่องเท่ียวตามธรรมชาติและวัฒนธรรม ซ่ึงจะ

มีความปลอดภัย เพราะเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง แต่มี

ประชาชนส่วนหน่ึงไปสถานท่ีท่องเท่ียวคล้าย

ผับบาร์ สะท้อนถึงความเส่ียงท่ียังมีอยู่ในพ้ืนท่ี 

ต่อมาถามถึงการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคของสถานท่ีท่องเท่ียวก่อนการเปิด

เมือง พบว่า ภาพรวม แม้สถานท่ีท่องเท่ียวเปิด

โล่ง แต่ยังไม่ทำาตามมาตรการเข้มข้นเท่าท่ีควร 

และเข้มข้นน้อยกว่าท่ีตลาด ขอเน้นย้ำาไปยังผู้

ประกอบกิจการ กิจกรรมเมื่อเปิดแล้วมาตรการ

สำาคัญยังต้องดำาเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่อง

เท่ียวม่ันใจและปลอดภัย   

อย่างไร ก็ตาม  สถานประกอบการใน

พ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียว 17 จังหวัด ท่ีผ่านการ

ประเมินมาตรการ COVID Free Setting 3,068 

แห่ง จากลงทะเบียน 3,192 แห่ง คิดเป็น 96% 

โดยประเภทกิจการท่ีเข้าร่วมการประเมินมาก

ท่ีสุด คือ ร้านอาหาร สปา นวดเพื่อสุขภาพ 

และห้างสรรพสินค้า พบว่ามาตรการส่วน

ใหญ่ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ การฉีดวัคซีนของ

พนักงาน การจัดอุปกรณ์ป้องกันโรคท่ีเพียง

พอ การแยกสำารับข้าวของเครื่องใช้ของศูนย์

อาหารในห้างสรรพสินค้า การควบคุมกำากับ

ติดตาม การคัดกรองความเส่ียง และระบบ

กรองอากาศเฉพาะท่ี

ถามว่า เมื่อเปิดให้ร้านอาหารสามารถ                                                                 

ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในบางพ้ืนท่ีจะมี

ปัจจัยเส่ียงในการติดโควิดอย่างไร นพ.สุวรรณ

ชัยกล่าวว่า หลังดำาเนินการมา 3 วันต้ังแต่                         

วันท่ี 1 พ.ย.2564 จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ                                                             

พบมีความเส่ียงบางประการ คือ 1.การด่ืม 

ซ่ึงอาจจะเกินเวลา หรือเกินกว่าท่ีประกาศ 

ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำาหนด 

2.ความแออัด เพราะประชาชนส่วนหน่ึงอึดอัด

อุดอู้กับการที่ต้องอยู่กับบ้าน เมื่อเปิดนำาร่อง

ท่องเท่ียว ก็จะมุ่งไปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

เพราะฉะน้ันการเว้นระยะห่างก็ลดลง เช่น

เดียวกับร้านอาหาร แต่เชื่อว่าระยะหน่ึง ร้าน

อาหาร ประชาชนจะค่อยๆ ปรับตัวให้สอดรับ

กับสถานการณ์และการปฏิบัติตามามาตรการ 

3.มีส่วนน้อยประชาชนดื่มเกินพอดี มีความ 

เมา นำาไปสู่ความเส่ียงในเรื่องของการละเลย

หรือละเว้นการปฏิบัติมาตรการป้องกันตนเอง  

“เราจะมีการเฝ้าระวังและลงสุ่มตรวจ

สอบเป็นระยะเพื่อท่ีจะดูการปฏิบัติเป็นระยะ

เวลา 7-14 วัน เพื่อประเมินว่าการดำาเนินการ

มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ควบคู่กับ

สถานการณ์พบผู้ติดเช้ือในพ้ืนท่ีด้วย” อธิบดี

กรมอนามัยระบุ 

จ.เชียงใหม่ สถานการณ์โควิด-19 พบ

ผู้ติดเช้ือรายใหม่จำานวน 492 ราย โดยเป็นผู้

ติดเช้ือในจังหวัด 488 ราย ส่วน 4 รายเป็น

ผู้ติดเช้ือจากต่างจังหวัด ซ่ึงถือว่าเป็นตัวเลขผู้

ติดเช้ือสูงท่ีสุดในรอบ 6 เดือน นับต้ังแต่เดือน 

พ.ค.2564 ทำาให้ยอดผู้ติดเช้ือสะสมต้ังแต่เดือน 

ก.ค.-ปัจจุบันอยู่ท่ี 13,664 ราย ยังคงรักษาตัว

อยู่ในโรงพยาบาล 4,513 ราย.
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘โทนี ชุง’ผิดฐานแบ่งแยกดินแดน

สหรัฐไฟเขียวฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กวัย 5-11 ปี

วอชิงตัน • ซีดีซีสหรัฐอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ

ไฟเซอร์-ไบออนเทค กับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีแล้วเมื่อวัน

อังคาร รายงานเอเอฟพีเมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายนกล่าวว่า การ

อนุมัติของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (ซีดีซี) เมื่อวัน

อังคาร เกิดขึ้นไม่กี่วันคล้อยหลังการอนุมัติขององค์การอาหาร

และยาสหรัฐ (เอฟดีเอ) เปิดทางให้สหรัฐสามารถฉีดวัคซีนให้แก่

เด็กช่วงวัยนี้ซึ่งมีราว 28 ล้านคนในประเทศได้ รัฐบาลของไบ

เดนได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจของซีดีซี 

โดยจัดเตรียมวัคซีนไว้อย่างเพียงพอสำาหรับเด็กทุกคนในอเมริกา 

และได้เริ่มขนส่งวัคซีนไปทั่วประเทศแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่าน

มา วัคซีนนี้จะฉีดให้เด็กรวม 2 โดสห่างกัน 3 สัปดาห์ แต่ละโดส                 

นั้นใช้เพียง 10 ไมโครกรัม น้อยกว่าของกลุ่มท่ีอายุมากกว่าซึ่ง

ฉีดโดสละ 30 ไมโครกรัม การอนุมัติของซีดีซีมีออกมาภายหลัง

คณะนักวิทยาศาสตร์อิสระที่ซีดีซีเรียกประชุมเมื่อวันอังคาร เพื่อ

ทบทวนข้อมูลสถานะการระบาดในกลุ่มเด็ก, ประสิทธิภาพของ

วัคซีนไฟเซอร์และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น โดยลงความเห็น

อย่างเป็นเอกฉันท์แนะนำาให้ฉีดวัคซีนนี้แก่เด็กช่วงวัยดังกล่าว 

และซีดีซีสนับสนุนคำาแนะนำานี้ ความวิตกกังวลหลักๆ คือความ

เสี่ยงของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ที่พบในกลุ่มวัยรุ่นและคน

รุ่นหนุ่มสาว แต่ส่วนใหญ่พบในผู้ชาย หลังจากฉีดวัคซีนของไฟ

เซอร์หรือโมเดอร์นา

พบวัยรุ่นเกาหลีใต้ยอดติดโควิดสูง

โซล • สำานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการเกาหลีใต้เผยเมื่อ

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายนว่า จะเร่งตรวจโควิด-19 ที่โรงเรียน หลัง

พบวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมาก และอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะ

เปิดโรงเรียนทั่วประเทศ เกาหลีใต้ใช้กฎเว้นระยะห่างทางสังคม

แบบใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา ตามแผนค่อยๆ ผ่อนคลาย

กฎระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ประชากรผู้ ใหญ่

เกาหลีใต้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเกือบ 90% แต่เพิ่งเริ่มฉีดวัคซีน

ไฟเซอร์ให้ประชากรกลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่

ผ่านมา ประชากรกลุ่มนี้ของเกาหลีใต้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้วมี

เพียง 0.6% จอน แฮชอล รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและความ

ปลอดภัยของเกาหลีใต้กล่าวว่า มีความกังวลมากขึ้นของความถี่

การแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ี

สถานศึกษา เช่น ศูนย์กวดวิชาและโรงเรียน รัฐบาลจะขยายการ

ใช้ชุดตรวจโควิด-19 พีซีอาร์แบบพกพาในโรงเรียนต่างๆ ในกรุง

โซลและปริมณฑล และจัดส่งบุคลากรป้องกันไวรัสเพิ่มมากขึ้นใน

โรงเรียนที่มีนักเรียนหนาแน่น เกาหลีใต้มีแผนที่จะเปิดโรงเรียน

เต็มรูปแบบทั่วประเทศในวันที่ 22 พฤศจิกายน เกาหลีใต้มี

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อวันอังคาร 2,667 

ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 รายจากเมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่เผย

ว่าเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น อย่างไร

ก็ตาม เกาหลีใต้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อท่ีเป็นวัยรุ่นมีอาการป่วยรุนแรง

เพิ่มขึ้น วัยรุ่นเกาหลีใต้ที่ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 มีเพียง 1 

ใน 378 รายที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และมีอัตราเสีย

ชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพียง 0.78%.

ฮ่องกง • หมดอนาคต “โทนี ชุง” นักเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชฮ่องกง 

วัย 20 ปี เสี่ยงติดคุกตลอดชีวิต หลังจากศาลมีคำาพิพากษาเมื่อวันพุธ

ว่าเขามีความผิดฐานแบ่งแยกดินแดนตามกฎหมายความมั่นคงแห่ง

ชาติ แต่เจ้าตัวยังปากกล้า “ไม่มีอะไรต้องละอาย” 

มิถุนายนปีที่แล้ว 

ชุง ซ่ึงเป็นอดีตแกนนำากลุ่ม

หนุนเอกราชในชื่อ “นักศึกษา

ท้องถิ่นนิยม” ที่ยุบตัวก่อนหน้า

กฎหมายความมั่นคงจะมีผลบัง                                                         

คับใช้ ยอมรับสารภาพผิดในข้อ 

หาแบ่งแยกดินแดน และข้อหา

ฟอกเงินอีก 1 ข้อหา แต่เขา

ปฏิเสธข้อหาปลุกปั่นโค่นล้มรัฐ

และข้อหาฟอกเงินอีกข้อหา

อัยการอีวาน เฉิง กล่าว

ว่ า ชุ ง เป็นผู้ ดำ า เนินการเพจ                        

เฟซบุ๊กของกลุ่มนักศึกษาท้องถิ่น

นิยมสาขาสหรัฐ และองค์กรชื่อ 

พรรคริเริ่มเอกราช การตรวจค้น                                     

ท่ีบ้านของเขาพบเส้ือยืด, ธง และ                                      

หนังสือท่ีสนับสนุนเอกราชฮ่องกง 

ส่วนข้อหาฟอกเงินนั้นเกี่ยวข้อง

กับเงินบริจาคท่ีเขาได้รับผ่านบัญชี

เพย์พาล

เจ้าหน้าที่ฮ่องกงจับกุมชง 

ซึ่งตอนนั้นอายุ 19 ปี พร้อมกับ

พวกอีก 2 คน ที่ร้านกาแฟร้าน

หนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากสถานกงสุล

สหรัฐอเมริกาประจำาฮ่องกงไม่กี่

เมตร เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว 

เขาถูกปฏิเสธประกันตัวและโดน

คุมขังมานับแต่นั้น 

กลุ่ม “เพื่อนของฮ่องกง” 

ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก ออก

แถลงการณ์หลังจากชุงถูกจับกุม

ว่า พวกเขากำาลังพยายามจัดการ

ให้ชุงเข้าสถานกงสุลสหรัฐในวัน

นั้นเพื่อขอลี้ภัย

ระหว่างให้การในศาลเมื่อ

วันพุธ ชุงกล่าวต่อศาลว่า เขามี

สติสัมปชัญญะและไม่มีสิ่งใดต้อง

ละอายแก่ใจ ทำาให้ผู้พิพากษา

สแตนลีย์  ชาน กล่าวเตือน

ทันทีว่า ศาลไม่อนุญาตให้กล่าว

ถ้อยคำาเก่ียวข้องกับการเมือง และ

นัดวันอ่านคำาพิพากษาโทษวันที่ 

23 พฤศจิกายนนี้

คดีของชุงเป็นคดีแบ่งแยก

ดินแดนคดีที่ 4 ที่ถูกพิจารณา

คดีตามกฎหมายความมั่นคงแห่ง

ชาติ ซึ่งมีโทษสูงสุดจำาคุกตลอด

ชีวิต เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่าน

มา เขาก็ถูกตัดสินจำาคุก 4 เดือน

ฐานดูหม่ินธงชาติจีนและชุมนุม

อย่างผิดกฎหมาย

ทางการฮ่องกงเคยกล่าว

ไว้ก่อนหน้านี้ว่า กฎหมายความ

มั่นคงแห่งชาติจะไม่มีผลย้อน

หลังกับการกระทำาในอดีต แต่

อัยการอ้างความผิดหลายประ 

การที่เกิดขึ้นก่อนหน้ากฎหมาย

จะเริ่มบังคับใช้เมื่อปีที่แล้ว

รัฐบาลจีนออกกฎหมาย

ฉบับนี้มาเพื่อกำาราบฝ่ายต่อต้าน

หลังจากการชุมนุมประท้วงครั้ง

ใหญ่ในฮ่องกงเมื่อ 2 ปีก่อน โดย

กฎหมายนี้ครอบคลุมความผิดที่

จีนมองว่าเป็นการแบ่งแยกดิน

แดน, การโค่นล้มระบอบ, การ

สมรู้ร่วมคิดกับกองกำาลังต่างชาติ 

หรือการก่อการร้าย

อัยการกล่าวว่า กลุ่มนัก                                                     

ศึกษาท้องถิ่นนิยมซึ่งก่อตั้งเมื่อปี                                                       

2559 และยุบตัวเมื่อปีที่แล้ว                                                

รณรงค์เคลื่อนไหวให้ฮ่องกงกำาจัด                                                      

การปกครองโดยพรรคคอมมิว 

นิสต์จีนและสร้างสาธารณรัฐ

ฮ่องกงขึ้น เครือข่ายนี้เผยแพร่

สารของพวกเขาผ่านโซเชียลมี

เดีย, การจัดบูธริมถนน, เรียกร้อง

ให้ประชาชนเข้าร่วมการประท้วง 

และขายสินค้าที่มีข้อความเรียก

ร้องเอกราช

คำาให้การของอัยการต่อ

ศาลกล่าวด้วยว่า กลุ่มนี้ออกคำา                                             

แถลงวิงวอนให้สหรัฐผ่านกฎหมาย

แซงก์ชันฮ่องกงและจีน และยัง

รณรงค์คัดค้านการสอนภาษาจีน

กลางในโรงเรียนฮ่องกง

นอกจากชุง มีจำาเลย 4 

คนก่อนหน้านี้ที่ถูกตัดสินว่ามี

ความผิดภายใต้กฎหมายความ

มั่นคง ที่ทำาให้นักการเมืองและ                                 

นักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิป 

ไตยและเอกราชของฮ่องกงถูก

จับกุมมากกว่า 150 ราย.

 

ปตท.เปิดสายด่วน

ท้ังน้ี ยังมีบริการพร้อมส่งรถพยาบาล 

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยถึงบ้าน โดยคาดว่า

จะมีการนำาร่องในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เพื่อ

นำาเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเน่ือง ครบ

วงจร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซ่ึงผู้สนใจสามารถ

ติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 1745 และ Line 

Official Account : ลมหายใจเดียวกัน ATK โดย

สามารถค้นหาด้วยการพิมพ์ @ptt.covid-atk ได้

ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาโครงการลม

หายใจเดียวกันผนวกกับความร่วมมือด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. โดย

เฉพาะการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม ICU สำาหรับ

ผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีแดง จนทำาให้สามารถ

ดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนบุคลากรทางการ

แพทย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และจาก

ท่ีกลุ่ม ปตท. ร่วมกับโรงพยาบาลปิยะเวทจัดต้ัง

ข้ึนน้ี มี Hospitel รองรับกว่า 1,000 เตียง โรง

พยาบาลสนามสีเหลือง 300 เตียง และ ICU 

สนาม 120 เตียง อีกท้ังสามารถรองรับผู้ป่วย

โควิด-19 ท่ีมีภาวะโรคไตและต้องฟอกไตด้วย  

สำาหรับหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 

โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท. ท่ีเปิด

ให้บริการท่ีอาคาร EnTer ถนนวิภาวดีรังสิต 

หลักส่ี กรุงเทพฯ ต้ังแต่วันท่ี 9 ส.ค. เป็นต้น

มา ได้ตรวจคัดกรองแก่ประชาชนไปแล้วกว่า 

48,000 คน เม่ือพบผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงติด

เช้ือจากการตรวจ ATK จะทำาการตรวจยืนยัน

ด้วย RT-PCR และนำาเข้าสู่กระบวนการรักษา

ตามระดับอาการ โดยได้ให้การรักษาผู้ป่วยไป

แล้วกว่า 3,400 คน  รักษาหายแล้วประมาณ 

3,200 คน  

นอกจากน้ี ในเดือน ต.ค.น้ี ได้เปิดให้

บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มท่ี 1 สำาหรับ

ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการตรวจคัดกรองท่ี EnTer 

และยังไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อนด้วย 

นับเป็นการดูแลประชาชนอย่างครบวงจร 

ซ่ึงโครงการลมหายใจเดียวกันได้กำาหนดเป้า

หมายยืนหยัดดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไปจนกว่า

สถานการณ์โรคระบาดจะคล่ีคลาย เพื่อสร้าง

ความอุ่นใจ ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้

แก่ประชาชน แบ่งเบาภาระภาครัฐ และสร้าง

ความม่ันใจให้แก่ชาวต่างชาติ พร้อมรับการเปิด

ประเทศในเดือน พ.ย.ศกน้ีเป็นต้นไป

“กลุ่ม ปตท. ขอเป็นส่วนหน่ึงในการ

สนับสนุนการทำางานของทุกภาคส่วน และขอ

เป็นกำาลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตคร้ังน้ีไป

ด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่า “คนไทยทุกคนล้วนมี

ลมหายใจเดียวกัน” นายอรรถพลกล่าว.

ปล่อยน่ังดื่ม 3 วัน

ท่ีตัวเลขลดลง เหลือเพียง จ.ปัตตานี ท่ีตัวเลข

ยังทรงตัว ซ่ึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขอให้

ประชาชนกลุ่มเส่ียงเร่งเข้าฉีดวัคซีน รวมท้ัง

ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ๆ ในหลายพ้ืนท่ี อาทิ ท่ี 

จ.ชลบุรี พบคลัสเตอร์ทหารเกณฑ์ของกองทัพ

เรือ ส่วน จ.เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์แคมป์คน

งานและชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน พบคลัสเตอร์

งานศพและหอพักนักเรียน

“พ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียวหรือพ้ืนท่ีสีฟ้า 

ท่ีอยากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ จ.เชียงใหม่ 

เพราะพบการระบาดหลายคลัสเตอร์ โดย

ในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการเข้มงวดเร่ืองการด่ืม

แอลกอฮอล์มากกว่าพ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียว

อื่นๆ เนื่องจากยังห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

อาหารและภัตตาคาร รวมถึงยังจำากัดเวลาการ

จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แค่ 21.00 น.” 

พญ.สุมณีกล่าว

ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าวว่า ในส่วน

ยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันท่ี 3 

พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม 787,976 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 

77,014,092 โดส ซ่ึงการฉีดวัคซีนต้ังเป้าจะฉีด

สะสมให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในส้ินเดือน พ.ย. 

ท่ีท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 

ดอนเมือง เวลา 18.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อม

คณะ เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จส้ิน

ภารกิจเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำาในการประชุม

รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) สมัย

ท่ี 26 ท่ีสหราชอาณาจักร โดยมีคณะแพทย์ 

พยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถี มาตรวจหา

เช้ือโควิด-19 แบบเร่งด่วน ATK พร้อมฉีดพ่น

ฆ่าเช้ือภายหลังคณะออกจาก บน.6

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ท่ีลงมาช้านิด

เพราะต้องตรวจ ATK ผลออกมาเป็นลบและ

ก็ตรวจ RT-PCR ซ้ำา ตอนไปต่างประเทศก็

โดนตรวจ รวมผู้นำากว่า 120 ประเทศ รวมถึง

ทีมงานคณะทำางาน คนเกือบ 2 หมื่นคน เขา

ตรวจเข้ม ท้ัง ATK และ RT-PCR กลับมาถึง

ไทยก็ตรวจตามมาตรการ ท้ังน้ี หากอยากให้

ประเทศไทยเปิดหน้ากากคุยกันตามปกติก็ต้อง

ร่วมมือกัน

“ตอนอยู่ต่างประเทศก็มีความเป็นห่วง

ประเทศไทย ซ่ึงประกาศเปิดประเทศในวัน

ท่ี 1 พ.ย. และผมได้ติดตามการรายงานอย่าง

ต่อเนื่องทางโทรศัพท์ ทางไลน์ต่างๆ เหล่าน้ี 

ทุกส่วนก็รายงานว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย แต่อาจมีปัญหาอยู่บ้าง อันน้ีเป็นส่ิง

ท่ีน่ายินดี ต้องขอบคุณประชาชนและทุกภาค

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง และเราได้กำาหนดเป้าหมาย

จะมีการประเมินผลทุก 15 วัน และเท่าท่ีทราบ 

รายงานสถิติการติดเช้ือโควิดลดลง วันน้ีอยู่ท่ี

กว่า 7,000 ราย ซ่ึงหลายอย่างก็ดีข้ึน ท้ังหมด

อยู่ท่ีเราจะให้กำาลังใจซ่ึงกันและกัน อย่าขัดแย้ง

อะไรกันมากนักไม่เช่นน้ันก็จะเดินหน้าต่อไป

ไม่ได้ ถ้าสถานการณ์โควิดดีข้ึน การท่องเท่ียว

ดีข้ึน ห่วงโซ่ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องก็จะดีข้ึน ธุรกิจ

ต่างๆ ประชาชนก็จะมีรายได้ เราต้องช่วยกัน

ทำา” นายกฯ กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า หลัง

เปิดประเทศยังไม่พบอะไรท่ีเป็นปัญหาใหญ่ 

ซ่ึงได้มีการเร่งรัดตรวจ RT-PCR ตนได้กำาชับ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องว่าผลการตรวจต้องออกโดยเร็ว 

เพราะมาตรการกำาหนดไว้ว่าผู้ท่ีเดินทางเข้า

มาในประเทศจะพักเพียงแค่หน่ึงคืน เพื่อรอผล

การตรวจ เบ้ืองต้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 

เพราะต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ต้องจองโรงแรมท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับทางการของ

เราอยู่แล้ว หากผลไม่ติดเช้ือผู้ท่ีเดินทางเข้ามา

ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทันที 

ถามถึงหลายฝ่ายเป็นห่วงคลัสเตอร์ 

จ.เชียงใหม่ รองนายกฯ ยืนยันว่าสามารถ

ควบคุมได้ และส่ังการให้เฝ้าระวังและเร่งฉีด

วัคซีน หากเป็นพ้ืนท่ีบนดอยหรือพ้ืนท่ีห่าง

ไกลการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก ให้จัดทีม

โดยโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีน้ันๆ ออกฉีดวัคซีน

ให้กับประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านให้มาก

ท่ีสุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ

สาธารณสุขจังหวัดได้รับปากว่าจะดำาเนินการ

อย่างเต็มท่ี ซ่ึงส่วนกลางได้จัดส่งวัคซีนให้แล้ว 

ตามกำาหนดอย่างเพียงพอ ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม่

มีประชากรรวม 1.7 ล้านคน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 

1.2 ล้านคน

เปิด ปท.เร่ิมหย่อนยาน

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ. 

สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรม

อนามัย แถลง “มาตรการ UP เปิดบ้าน เปิด

เมือง เปิดประเทศ และ CIVID Free Setting” 

ว่า ใน 1 เดือนท่ีผ่านมาก่อนเปิดพ้ืนท่ีนำาร่อง

ท่องเท่ียว จากการสำารวจอนามัยโพลเรื่อง การ

ปฏิบัติตามหลักการป้องกันตัวเองข้ันสูงสุด (UP) 

พบภาพรวมการสวมหน้ากากในท่ีสาธารณะ 

การล้างมือ เล่ียงเอามือสัมผัสใบหน้า เล่ียง

ออกนอกบ้าน ยังทำาดีระดับ 90% ข้ึนไปยกเว้น

สวมหน้ากากเมื่ออยู่ท่ีบ้าน พบเพียง 50-60% 

ซ่ึงเป็นไปตามสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีลดลง 

และการผ่อนคลายมาตรการข้ึน จะสังเกตได้ว่า

ประชาชนในพ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียว 17 จังหวัดมี

การออกนอกบ้านมากกว่าในพ้ืนท่ีอื่นๆ ส่วนการ

ตรวจ ATK ในกรณีท่ีมีความเส่ียงพบราว 70% 

ถามถึงประชาชนไปสถานท่ีท่องเท่ียว

ก่อนเปิดเมือง พบว่า 65-80% ยังไม่ได้ไป

สถานท่ีท่องเท่ียว ส่วนท่ีเลือกไปคือสถานท่ี

เพิร์ท • ตำารวจเวสเทิร์นออสเตร                                         

เลียพบเด็กหญิงคลีโอวัย 4 ขวบ 

ที่โดนอุ้มหายออกจากเต็นท์ ขณะ                                                 

ครอบครัวตั้งแคมป์ในเขตชนบท

ห่างไกลเมื่อกลางเดือนท่ีแล้ว โดย                                         

ตามเบาะแสถึงบ้านหลังหนึ่งเมื่อ

วนัพธุและพบเดก็ถกูขงัอยูภ่ายใน

ชาวออสเตรเลียดี ใจกับ

ข่าวดีนี้ แม้แต่นายกรัฐมนตรี

สกอตต์ มอร์ริสัน ก็ทวีตแสดง

ความโล่งอกกับข่าวการพบหนู

น้อย ซ่ึงข่าวการหายตัวไปของ

เด็กหญิงคลี โอ สมิธ เมื่อวันท่ี 

16 ตุลาคม นำาไปสู่ปฏิบัติการ

ค้นหาครั้งใหญ่และทำาให้ตำารวจ

ตั้งรางวัลสำาหรับเบาะแสเป็นเงิน

ถึง 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 

(24.8 ล้านบาท)

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันพุธท่ี 3 พฤศจิกายน

กล่าวว่า ตำารวจบุกเข้าบ้านหลัง

หนึ่งในเมืองคาร์นาร์วอน เมือง

ชายฝ่ังซ่ึงอยู่ห่างจากจุดต้ังแคมป์                                      

ที่เด็กหายตัวไปประมาณ 100 

กิโลเมตร เมื่อเวลาประมาณ 

01.00 น.ของวันพุธตามเวลาท้อง

ถิ่น และพบว่าเด็กหญิงถูกขังอยู่

ภายในบ้านท่ีโดนล็อกกุญแจหลัง

นี้เพียงลำาพัง แต่เด็กปลอดภัย

ดี ตำารวจควบคุมตัวชายอายุ 36 

ปีที่ เป็นคนในพื้นที่นั้น ซึ่งไม่มี

ความเกี่ยวโยงใดๆ กับครอบครัว

ของเด็กหญิง

โคล แบลนช์ รองผู้บัญชา 

การตำารวจรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

เผยว่า ตำารวจนายหนึ่งอุ้มเด็ก

หญิง แล้วถามว่า “หนูชื่ออะไร” 

เด็กตอบว่า “หนูชื่อคลีโอ”

ตำารวจออสเตรเลียกล่าว

ว่า พวกเขาหาข้อมูลเบาะแสท้ัง                                                 

ข่าวกรอง, ภาพจากกล้องตรวจ 

การณ์ และการวิเคราะห์ทางนิติ 

วิทยาศาสตร์ รวมถึงเบาะแสจาก

บรรดาอาสาสมัครท่ีช่วยกันค้นหา

ตามสุมทุมพุ่มไม้ใกล้เคียงจนนำาไป

สู่บ้านหลังดังกล่าว

เอลลี แม่ของคลีโอ โพสต์

ทางอินสตาแกรม แสดงความโล่ง                                        

อกหลังจากครอบครัวของเธอกลับ 

มาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้ง

ก่อนหน้าน้ี เธอและสามี

วิงวอนขอความช่วยเหลือผ่านโซ

เชียลมีเดียหลังจากพบว่า คลีโอ

ลูกสาวคนโตของพวกเขาหายไป

จากเต็นท์ท่ีพบว่าถูกรูดซิปเปิดท้ิง

ไว้เมื่อเช้าวันท่ี 16 ตุลาคม ท่ีจุด

ต้ังแคมป์โบลว์โฮลส์ในเขตชนบท

ห่างไกลราว 1,000 กิโลเมตร              

ทางเหนือของเมืองเพิร์ท การสอบ 

สวนทำาให้ตำารวจเชื่อว่าเด็กหญิง

โดนลักพาตัวไป ข่าวน้ีทำาให้ชาว

ออสเตรเลียท้ังประเทศเฝ้าติดตาม

และเป็นกำาลังใจให้ครอบครัวและ

ทีมค้นหา.

ออสซี่เผยดญ.วัย4ขวบโดนลักพาตัว18วัน

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 

2564 กล่าวว่า คำาพิพากษาของ

ศาลฮ่องกงในวันเดียวกันนี้ทำาให้

โทนี ชุง กลายเป็นคนอายุน้อย

ที่สุดที่ถูกตัดสินว่าทำาผิดกฎหมาย

ความมั่นคงแห่งชาติ ที่จีนออก

มาบังคับใช้กับฮ่องกงเม่ือเดือน

ร่วมเรียกร้อง •              

ผูู้นำาชนพื้นเมือง

จัดกิจกรรม

เรียกร้องให้

บรรดาผู้นำา

โลกแก้ปัญหา

สภาวะโลกร้อน 

ระหว่างการ 

ประชุมค็อป 26 

ที่เมืองกลาสโกว์ 

สกอตแลนด์ 

เมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน.

กรุงเทพฯ • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่ีมีข่าวสมาชิก 

พปชร. เสนอ 3 รายชื่อ ลงสมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร โดยพล.อ.ประวิตรย้อนถาม

ว่า ใคร ท่ีไหน ข่าวท่ีไหน ข่าวใครออกมาก็ไป

ถามคนน้ัน มาถามจะไปรู้ได้อย่างไร ส่วนพรรค

จะไม่ส่งผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคหรือไม่น้ัน ยัง

ไม่รู้เด๋ียวคิดดูก่อน แต่ว่าโดยหลักการจะไม่ให้ 

ส.ส.เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องการเมืองท้องถ่ิน 

ด้านนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ท่ี

ปรึกษานายกรัฐมนตรี และท่ีปรึกษาหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีท่ีเป็นหน่ึง

ในรายชื่อท่ี พปชร.อาจจะส่งลงสมัครรับเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม.ว่า ยังไม่เคยมีใครในพรรคมา

พูดคุยเรื่องน้ี กระแสข่าวท่ีเกิดข้ึนคงเป็นการ

วิเคราะห์กันเองของส่ือ ส่วนตัวมีความมุ่ง

หมายต้ังใจท่ีจะทำาการเมืองและดูแลในระดับ

ประเทศ ในฐานะท่ีเป็น ส.ส.กทม.มานาน 

และเป็นคนกรุงเทพฯ จึงทราบปัญหาต่างๆ 

สามารถสนับสนุนช่วยเหลือผู้ท่ีจะลงสมัครใน

นามของพรรค และคงไม่รับ เพราะมีงานท่ีได้

รับมอบหมายจากนายกฯ ท่ีค่ังค้างอยู่เยอะ ถ้า

ไปรับตรงน้ี แล้วใครจะมาทำา การทำางานท้อง

ถ่ินไม่ใช่เป้าหมายทางการเมืองของเรา 

ขณะท่ี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ 

กทม. กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 

อดีต ผบ.ตร. ถอนตัวสมัครผู้ว่าฯ เปิดทางให้

ว่า “เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของผม เขา

จะไปไหนก็เรื่องของเขา จะสมัครหรือไม่สมัคร

ก็เรื่องของเขา” ส่วนที่มีข่าว พปชร.เตรียม

ส่งคนสมัคร โดยมี 3 รายชื่อน้ัน ไม่กลัวใคร

เลย ตอนน้ีเกิดมาจะอายุ 70 ปีแล้ว ปืนก็ยัง

ไม่กลัว ระเบิดยังไม่กลัว สมัครผู้ว่าฯ กทม.จะ

ไปกลัวทำาไม แล้วตนยังไม่ได้คิดจะลงสมัคร 

ขอให้หมดวาระก่อนแล้วค่อยมาถาม ตอนน้ี

ไม่ต้องมาถาม เพราะยังเป็นผู้ว่าฯ กทม.อยู่ 

ยังไม่ได้ลาออกจากผู้ว่าฯกทม. ท้ังน้ี ตนไม่มี

พรรคการเมือง มีแต่พ่ีน้องประชาชน.

กรุงเทพฯ • จากกรณีคดีขายถุงมือยาง

ปลอมจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา นับ

ร้อยล้านช้ิน มูลค่าความเสียหายนับหม่ืน

ล้านบาท และสำานักข่าวชื่อดังซีเอ็นเอ็นได้

เสนอข่าวไปทั่วโลกนั้น ล่าสุด กองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการตำารวจ

สอบสวนกลาง ภายใต้การอำานวยการของ 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐ

ศักดิ์ เชาวนาศัย    รอง ผบช.ก. ได้สั่งการ

ให้ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ., 

พ.ต.อ.สำาเริง อำาพรรทอง, พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ 

สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ. เจ้าหน้าที่

ชุดจับกุม นำาโดย พ.ต.อ.เชษฐ์พันธ์ กิติ

เจริญศักดิ์ ผกก.1 บก.ปคบ. ได้เข้าจับกุม  

1.บริษัทของนายเอ (นามสมมุติ) กรรมการ

ผู้มีอำานาจของบริษัท ในฐานะนิติบุคคล 

ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร 

จ.สระแก้ว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

อาญาที่ 1853/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2564 2.นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี ใน

ฐานะส่วนตัว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

อาญาที่ 1852/2564 ลงวันที่ 1 พ.ย. ความ

ผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วม

กันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำาเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่

บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง

ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่

ประชาชน และเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูล

คอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอัน

เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ” โดยเจ้า

หน้าที่ได้เข้าตรวจค้นที่สำานักงานบริษัทของ

ผู้ต้องหาที่ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งพบผู้ต้องหากำาลัง

ทำางานอยู่ และควบคุมตัวนำาส่งพนักงาน

สอบสวน กก.1 บก.ปคบ. สอบถามคำาให้การ

ผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อ

กล่าวหา ขอให้การในชั้นศาล. 

‘อัศวิน’เมินแป๊ะถอยยังไม่คิดชิงผู้ว่าฯ

ตร.รวบแก๊งตุ๋นขายถุงมือยางฉาวโลก
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15กีฬา

แฝด ‘สุขใจ’ ชิงกันเองแย่งแชมป์เทนนิสเอเชีย

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนน

สะสมเอเชีย รายการ “แอลทีเอที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 

2021” ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2564 ในประเภทชายเดี่ยว นักเทนนิสคู่แฝด วัย 

14 ปี ผ่านเข้าไปชิงกันเอง หลังจากรอบรองฯ “ภู” ภูชิสส์ สุขใจ 

มืออันดับ 351 ของเอเชีย โชว์ฟอร์มเต็ง 1 ของรายการ ชนะ ณ

ภัทร ถาวรวณิชย์ 2 เซตรวด 6-0, 6-0 ด้านแฝดน้อง “พี” พีรวัชร 

สุขใจ มืออันดับ 464 ของเอเชีย ในฐานะเต็ง 2 ก็ชนะ อัครินทร์ 

อัศวเบ็ญจาง 2-0 เซต 6-2, 6-4 ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองฯ “เฟิร์น” 

พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ มือ 1 ของประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 

ปี ชนะ มิรา ฟาน ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน 2-0 เซต 6-4, 6-2 เข้าชิง

กับ สิริน พงศ์ทองเมือง ที่ชนะ อารา อาซาล อาซิม จากมัลดีฟส์ 

2-0 เซต 7-5, 6-2 ขณะที่ชายคู่ รอบรองฯ ภูมิสิริ อยานนท์ และ

อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ ชนะ อคิน อินจันทึก และณภัทร ถาวร

วณิชย์ 2-0 เซต 6-3, 6-2 ผ่านเข้าไปชิงกับคู่แฝด พีรวัชร-ภูชิสส์ 

สุขใจ ส่วนหญิงคู่ รอบรองฯ พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ และทิพย์

ธารา ปัญญาภาพ ชนะ อารา อาซาล อาซิม จากมัลดีฟส์ และมา

เรีย นาตาเลีย อิสเบล เฮเมเดส จากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต 6-3, 6-3 

ผ่านเข้าชิงกับ พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ และสิริน พงศ์ทองเมือง 

เจ็ตสกีโปรทัวร์

เปิดฤดูกาลสวย  

เม็ดเงินเข้าอุทัยฯ

‘รองฯชุม’เชิญ17สมาคมคุย

จัดนัดพิเศษวันกีฬาแห่งชาต ิ

‘โซลชา’ยกโรนัลโดทาบจอร์แดน

‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2022’ ให้นักวิ่งเก่าสมัครก่อน 

บุรีรัมย์ • การแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022 พรีเซนเต็ด 

บาย เครื่องดื่มตราช้าง” การแข่งขันวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก

ระดับ SILVER LABEL (ระดับซิลเวอร์) พร้อมแล้วกับสวรรค์ของ

นักวิ่งที่ทุกคนรอคอย ในรูปแบบ Night Run (ไนท์ รัน) แสงสีตระ

การตา บนมาตรการการป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของ ศบค. 

ซึ่งมีกำาหนดจัดในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ที่ จ.บุรีรัมย์ โดย

ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา โดยให้สิทธิ์กับนักวิ่งเก่าได้สมัคร

ก่อน ในวันที่ 1 พ.ย.2564 ส่วนนักวิ่งทั่วไปจะสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 

พ.ย.2564 เป็นต้นไป สำาหรับ “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022“ นั้นจะวิ่ง

ในรูปแบบไนท์รัน โดยมีระยะวิ่งและกำาหนดการเวลาปล่อยตัวของ

แต่ละระยะ ดังนี้ 1.MARATHON มาราธอน (42.195 กม.) ปล่อย

ตัวเวลา 18.30 น. เข้าเส้นชัยภายใน 02.00 น. (07.30 ชม.) 2.HALF 

MARATHON ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 ก.ม.) ปล่อยตัวเวลา 20.00 น. 

เข้าเส้นชัยภายใน 00.30 น. (04.30 ชม.) 3.MINI MARATHON มิ

นิมาราธอน (10 ก.ม.) ปล่อยตัวเวลา 21.00 น. เข้าเส้นชัยภายใน 

23.45 น. (02.45 ชม.) และ 4.FUN RUN ฟันรัน (4.554 กม.) 

ปล่อยตัวเวลา 21.45 น. เข้าเส้นชัยภายในเวลา 23.30 น. (01.45 

ชม.) ผู้สนใจสมัครวิ่งที่ https://www.runningconnect.com/event/

BRM2022 สมัครวิ่งการกุศล:https://www.runningconnect.com/

event/BRM2022C

พีพีทีวีจับมือซูเปอร์สปอร์ตแจกรางวัลทุกแมตช์ 

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 สถานีโทรทัศน์แห่งเวิลด์คลาส 

สปอร์ตส ผนึกกำาลังซูเปอร์สปอร์ต ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากีฬาอันดับ 1 

ในประเทศไทย คืนความสุขส่งท้ายปีให้แฟนกีฬาชาวไทย ด้วยการ

จัดแคมเปญ “ลุ้นรางวัล มันส์ทุกแมตช์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อ

กัน จัดหนักให้แฟนๆ ได้มีโอกาสร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลสุด

พิเศษ โดยในส่วนของกิจกรรมนั้น เพียงผู้ชมทางบ้านร่วมติดตาม 

ช่วงพรี-แมตช์ ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และ

บุนเดสลีกา เยอรมัน ผ่านทางหน้าจอพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 แล้ว

ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมตอบคำาถามประจำาสัปดาห์ที่จะปรากฏอยู่

บนหน้าจอ จากนั้นร่วมตอบคำาถามได้ทางเฟซบุ๊ก PPTV HD 36 

ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ โชคดีทางหน้าจอ และเฟซบุ๊ก PPTV HD 

36 หลังจบถ่ายทอดสดแมตช์การแข่งขัน ซึ่งซูเปอร์สปอร์ต ก็มี

เสื้อแข่งจากหลากหลายสโมสรมาให้แฟนบอลร่วมลุ้นรางวัลกัน 

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งทีมดังจากฝั่งพรีเมียร์ลีก ทั้งลิเวอร์พูล, แมนฯ 

ยูไนเต็ด, แมนฯ ซิตี เชลซี และทีมอื่นๆ อีกมากมาย เกือบครบ

ทั้งลีกเลยทีเดียว หรือจะเป็นลีกอื่นอย่างบุนเดสลีกา ลาลีกา ทางซู

เปอร์สปอร์ตก็มีความพร้อมในด้านสินค้าที่จะมอบให้กับแฟนๆ ได้

ร่วมสนุกกัน เรียกได้ว่าดูบอลกับพีพีทีวีต้องนึกถึงการร่วมลุ้นของ

รางวัลจากซูเปอร์สปอร์ตในทุกแมตช์ที่มีการถ่ายทอดสด  

IOC เดินหน้าช่วยแก้วิกฤตสภาพอากาศโลก

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะ

กรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ กล่าวว่า จากการ

ประชุมสุดยอดผู้นำาจี-20 บรรดาผู้นำาของโลกที่มารวมตัวกันใน

การประชุมครั้งดังกล่าว ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้ยืนยันที่จะ

ให้การสนับสนุนมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 ที่

จะมีวันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ปีหน้า ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน อย่าง

เต็มที่ รวมไปถึงยังพร้อมให้การสนับสนุนมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก 

ฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 4-13 มีนาคม 2022 อีก

ด้วย ขณะเดียวกัน โธมัส บาค ประธานไอโอซี ยังได้ประกาศไว้

อย่างชัดเจนว่า ไอโอซีพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการช่วย

แก้วิกฤตสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยระบุว่าไอโอซีมีความ

ยินดีที่จะสนับสนุนแนวคิดของนักกีฬาทุกคน ที่ช่วยกันรณรงค์แก้

ปัญหาในเรื่องนี้ เช่น ฮานนาห์ มิลส์ แชมป์เรือใบของอังกฤษ ที่

ให้ความสำาคัญกับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก รวมถึงก่อนหน้านี้เธอ

ยังได้รณรงค์การงดใช้พลาสติกมาแล้วด้วย ซึ่งไอโอซีพร้อมช่วย

ให้นักกีฬาโอลิมปิกใช้เสียงอันทรงพลังของพวกเขาสร้างอนาคตที่

ยั่งยืนสำาหรับทุกคน.

มวยวุ่น‘วีระพล-วุฒิชัย-ธนรัฐ’เข้ารอบรอง

ทะลุชิงฯ • ภูชิสส์ สุขใจ นักหวดเต็ง 1 ของรายการ เอาชนะ ณ

ภัทร ถาวรวณิชย์ 2-0 เซต 6-0, 6-0 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ประเภท

ชายเดี่ยว การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชีย “แอลทีเอที เอเชียน 

โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2564 

ร่วมยินดี • รังสฤษดิ์ ลักษิ

ตานนท์ นายกสมาคมกีฬา

กอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ และ

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอ 

รี่ จำากัด ร่วมยินดีกับ สดมภ์ 

แก้วกาญจนา โปรไทยคนที่ 6 ที่

ครองถ้วยพระราชทาน รัชกาล

ที่ 9 จากการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49 ที่

สนามริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ 

จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

เป็นนักกอล์ฟอาชีพไทยในยุคนี้ต้องแกร่งน้องๆ คนเหล็ก 

เพราะนับตั้งแต่มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 อนุญาตให้

จัดการแข่งขันกีฬาในระบบปิดแบบไม่มีคนดูได้ตั้งแต่ต้นเดือน

ตุลาคมที่ผ่านมา กอล์ฟอาชีพไทยมีแข่งขันต่อเนื่องกันมาตลอด

ทุกสัปดาห์ ทั้งนักกอล์ฟอาชีพชาย นักกอล์ฟอาชีพสตรี และ 

นักกอล์ฟอาชีพอาวุโส ฉะนั้นพละกำาลังจึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่าง

ยิ่ง..••..ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อสัปดาห์ที่

ผ่านมาพร้อมกับ สดมภ์ แก้วกาญจนา นักกอล์ฟหนุ่มวัย 23 ปี 

จากนราธิวาส ที่กลายเป็นคนไทยคนที่ 6 ในประวัติศาสตร์ที่คว้า

แชมป์ ไทยแลนด์ โอเพ่น ไปครองสำาเร็จ สัปดาห์นี้ ออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ จะไปต่อไม่รอแล้วนะกับรายการ สิงห์ อีสาน 

โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 4-7 

พฤศจิกายน 2564 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ 

จ.ขอนแก่น..••..ส่วนกอล์ฟอาชีพสตรีสัปดาห์นี้กำาลังแข่งขันกัน

อยู่กับรายการ เอสเอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น โรด ทู เวิลด์      

แรงกิง สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านบาท ณ สนามฟีนิกซ์ 

โกลด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จ.ชลบุรี เล่นกันแบบสโตรกเพลย์ 

54 หลุม บ่ายๆ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ก็จะรู้ว่าใครจะคว้า

แชมป์พร้อมเงินรางวัล 367,500 บาท..••..นอกจากกอล์ฟอาชีพ

ชายและกอล์ฟอาชีพสตรีแล้ว แบบผสมเล่นสนามเดียวกันทั้งบุรุษ

และสตรีก็น่าสนใจกับ ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์ บาย ทรัสต์กอล์ฟ 

สนามที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท แข่งขันกันระหว่างวันที่ 

16-19 พฤศจิกายน 2561 สนามแบล็กเมาเทน กอล์ฟ คลับ หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ แบบพาร์ 72 นักกอล์ฟชายเล่นกันระยะ 7,246 

หลา ส่วนนักกอล์ฟหญิงตีสนามระยะ 6,303 หลา และแน่นอน

ว่าแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ต้องผ่านการ

ตรวจหาเชื้อก่อนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเคร่งครัด..••..ตอบรับ

นโยบายเปิดประเทศ สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ได้รับการรับรอง

มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการอีกระดับ ด้วยตราสัญลักษณ์ SHA Plus 

พร้อมเน้นย้ำามาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อ

สร้างความมั่นใจแก่นักกอล์ฟที่มาออกรอบ สนใจจองเวลาออกรอบ

ได้ที่ 0-3819-6555, 08-3148-5555 และ 06-5869-9780..••..

บริษัท ซิกซอน สปอร์ต (ประเทศไทย) จำากัด เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่

จาก คลีฟแลนด์กอล์ฟ รุ่น CG Launcher XL ประกอบไปด้วย

ไดรเวอร์รุ่น คือ Launcher XL และ Launcher XL lite, แฟร์เวย์ ไฮ

บริด และชุดเหล็ก 2 รุ่น Launcher XL กับรุ่น Launcher XL Halo 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ณัฐวุฒิ โชตินิธิปรีดา 08-6668-6890 ฝ่าย

การตลาด บริษัท ซิกซอน สปอร์ต (ประเทศไทย) จำากัด..••

 พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

เซอร์เบีย • ศึกมวยสากลชาย

ชิงแชมป์โลก “Men’s World 

Boxing Championship 2021” 

ที่ประเทศเซอร์เบีย เมื่อช่วงดึก

วันที่ 2 พ.ย. มีนักชกไทยขึ้น

ชก 5 รุ่น ในรอบก่อนรองชนะ

เลิศ เริ่มที่คู่แรก รุ่น 75 กก. 

“หลานสมจิตร” วีระพล จง

จอหอ พบ ซาอิยามชิด ยาฟา

รอฟ นักชกจากอุซเบกิสถาน 

ทั้งคู่ชกกันอย่างสูสีและดุเดือด 

ครบ 3 ยก กรรมการชูมือให้

วีระพลชนะคะแนน 3-2 แต่

โดนฝ่ายสตาฟฟ์ โค้ชอุซเบกิ

สถานยื่นประท้วงต่อคณะกรรม 

การ ภายใน 15 นาที ตามกฎ

กติกาใหม่ของไอบา หลังจากดู

เทปการชกแล้วกรรมการควบ  

คุมการประท้วง ส่งหนังสือ

แจ้งผลยืนยันให้วีระพลชนะคะ                 

แนน 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะ                                       

เลิศ ตุนเหรียญทองแดงเรียบ 

ร้อย และมีเงินรางวัลการันตี 

25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 

824,000 บาท) หากแพ้ในรอบ

ตัดเชือก

เช่นเดียวกับรุ่น 48 กก. 

วุฒิชัย ยุระชัย พบ คาซูมะ 

อาราทาเกะ นักชกญี่ปุ่น ครบ 

3 ยก กรรมการให้วุฒิชัยชนะ

คะแนน 3-2 ทว่าสตาฟฟ์โค้ช

ญี่ปุ่นยื่นประท้วง แต่กรรมการ

ยืนคำาตัดสินเดิม ให้วุฒิชัยชนะ

ผ่านเข้ารอบตัดเชือก การันตี                                         

เหรียญทองแดงพร้อมเงินราง 

วัล หากตกรอบในไฟต์ต่อไป

ขณะที่รุ่น 63.5 กก. สม 

ชาย วงศ์สุวรรณ พบ ฮอฟฮาน 

เนส บาคโคฟ จากอาร์เมเนีย 

ครบ 3 ยก สมชายชนะคะแนน 

แต่ฝ่ังอาร์เมเนียยื่นประท้วง เมื่อ

กรรมการกลับไปดูเทปการแข่ง 

ขันใหม่อีกรอบ ตัดสินให้สมชาย

แพ้ 1-4 ตกรอบก่อนรองฯ อย่าง

น่าเสียดาย

ส่วน 51 กก. ธนรัฐ แสง

เพชร ชนะ มาซุด ยูซิฟซาดา 

จากอาเซอร์ไบจาน 5-0 ผ่าน

เข้ารอบรองฯ ได้เหรียญทอง 

แดงตุน ขณะที่คู่สุดท้าย รุ่น                                                 

57 กก. “เรือหลวงนาวีอันดา 

มัน” รุตชการญ์ จันทร์ตรง แพ้                                             

จาห์มาล ฮาร์เวย์ จากสหรัฐ 

อเมริกา 0-5 ตกรอบ 8 คน 

สรุปตอนนี้นักชกไทย 10 รุ่น 

ผ่านเข้ารอบรองฯ 3 คน คือ รุ่น 

75 กก. “หลานสมจิตร” วีระพล 

จงจอหอ, รุ่น 48 กก. วุฒิชัย ยุ

ระชัย และ 51 กก. ธนรัฐ แสง

เพชร.

หัวหมาก • นายประชุม บุญเทียม                                      

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ

และวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น

ประธานในการประชุมการจัดกิจ                                                       

กรรมกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบ พระชนมพรรษา การกีฬา

แห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 3 

พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยการประชุมในวันน้ีเป็น 

การหารือถึงแนวทางท่ีสมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทยทั้ง 17 สมาคม 

ได้แก่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ, ว่ายน้ำา, เทควัน

โด, ยูโด, วอลเลย์บอล, มวยไทย

สมัครเล่น, ยิงธนู, บาสเกตบอล, 

เทเบิลเทนนิส, เอ็กซ์ตรีม, กีฬา

คนพิการทางสมอง, เทคบอล, เป 

ตอง, ยิงปืน, จักรยาน, ยิงเป้าบิน 

และสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่ง

ประเทศไทย ในการร่วมกันจัดการ

แข่งขันกีฬานัดพิเศษ และกิจกรรม

ให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้

แก่นักกีฬาและประชาชนที่สนใจ 

รวมถึงจะมีการจัดกิจกรรมกีฬา

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร และเฉลิมพระเกีย

รติพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมน

ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา

ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิน 

ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ

บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง                                                    

ในวันกีฬาแห่งชาติ

โดยการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ การจัดนิทรรศการโดย                                  

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา สำานัก                                                

งานควบคุมการใช้สารต้องห้าม                                                        

ทางการกีฬา พิพิธภัณฑ์กีฬา และ                                                               

ห้องสมุดกีฬา ภายในพื้นที่การ                                                                  

กีฬาแห่งประเทศไทย ในกีฬาในสัป 

ดาห์วันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวัน

ที่ 11-15 ธันวาคม 2564 ภายใน

พื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย หัวหมาก ตามด้วยการจัด

กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติอย่างยิ่ง

ใหญ่ ในวันท่ี 16 ธ.ค.น้ี ณ อินดอร์ 

สเตเดี้ยม หัวหมาก

นอกจากนี้ยังร่วมกันหารือ

ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมกีฬา

ภายในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่ว

ประเทศในช่วงต้นเดือนธันวาคม 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสัปดาห์

วันกีฬาแห่งชาติ ประจำาปี 2564 

อย่างยิ่งใหญ่ และเพื่อสร้างกระ 

แสการเล่นกีฬาให้ประชาชนทุก

ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมพร้อมกัน

ทั้งประเทศต่อไป.

กรุงเทพฯ • นายขจรเกียรติ รัก

พานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุทัยธานี กล่าวให้สัมภาษณ์ถึงความ

สำาเร็จของการจัดการแข่งขันศึก

เจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “เจ็ต

สกีโปรทัวร์ 2021” สนามเปิด

ฤดูกาลท่ีสวนน้ำาเฉลิมพระเกียรติ 

(บึงพระชนก) จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 

30-31 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นการ

จัดการแข่งขันที่ดีเยี่ยม 

สำาหรับสนามน้ีท่ียึดปฏิบัติ

ตามนโยบายคำาส่ังจากภาครัฐอย่าง

เคร่งครัดตามคำาส่ังของศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 (ศบค.) โดยนักกีฬา

ทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนครบตาม

เกณฑ์ท่ีทางราชการกำาหนด หรือ

มีหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเช้ือ                                                   

โควิด-19 วิธี RT-PCR (Poly 

merase chain reaction) หรือ ATK 

(Antigen test kit) จากโรงพยาบาล

ยืนยันว่าไม่มีการติดเช้ือในระยะ

เวลา 72 ช่ัวโมง ก่อนการเข้าพ้ืนท่ี

จัดการแข่งขัน และก่อนเข้าสนาม

แข่งขันนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีทุก

คนจะต้องตรวจ ATK (Antigen test 

kit) อีกคร้ัง เพื่อเป็นการยืนยันม่ันใจ

ได้ว่าภายในสนามแข่งขันจะเป็น

พ้ืนท่ีท่ีปลอดเช้ืออย่างแน่นอน โดย

รายงานสรุปจากสาธารณสุขจังหวัด

อุทัยธานี ประกาศผลการตรวจ ATK 

(Antigen test kit) นักกีฬาและเจ้า

หน้าท่ีท่ีเข้าร่วม 648 คน มีผลเป็น

ลบท้ังหมด ไม่พบผู้ติดเช้ือแม้แต่ราย

เดียว สำาหรับการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์                                                  

สนามท่ี 2 จัดท่ีชายหาดจอมเทียน 

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี วันท่ี 20-21 พ.ย.น้ี

ส่วนนายชาดา ไทยเศรษฐ์                                                                      

ส.ส. จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ขอบ                                                     

คุณสมาคมกีฬาเจ็ตสกีท่ีเลือกจัง 

หวัดอุทัยธานี เป็น 1 ใน 4 สนาม

จัดแข่งขันในช่วงสถานการณ์โควิด-

19 ต้องยอมรับว่าท่ีผ่านมาจังหวัด

อุทัยธานีซบเซา แต่เมื่อมีการจัดการ                                               

แข่งขัน ทำาให้ภายในจังหวัดเกิดความ                                                               

คึกคัก ตื่นตัว มีชีวิตชีวา ด้านโรง 

แรม, ร้านอาหาร, พ่อค้าแม่ค้ามี                                 

ความสุข ส่วนเรื่องมาตรการด้าน

สาธารณสุข ถือว่าเข้มข้นมาก มี                                               

ความม่ันใจว่าการแข่งขันคร้ังน้ีปลอด 

ภัยแน่นอน.

แบร์กาโม • โอเล กุนนาร์ โซลชา กุนซือทีมปีศาจแดงเปรียบเทียบ 

คริสเตียโน โรนัลโด เทียบเท่า ไมเคิล จอร์แดน แห่งวงการบาสเกต

บอลเอ็นบีเอ หลังกองหน้าชาวโปรตุกีสซัด 2 ประตูช่วยให้ แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด บุกไปตามตีเสมออตาแลนตา 2-2 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก ช่วงเช้าตรู่วันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา  

นับต้ังแต่ คริสเตียโน โรนัล

โด กลับมาร่วมทีม แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ในรอบนี้นั้นครั้งนี้เป็น

แมตช์ที่ 3 จาก 4 แมตช์หลังสุด

ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ที่เขา

ยิงประตูในช่วงท้ายเกมกู้สถาน 

การณ์ให้ทีมได้ โดยแมตช์นี้โรนัล

โดวอลเลย์ทำาประตูในนาทีที่ 91 

ช่วยให้ยูไนเต็ดคว้า 1 แต้มกลับ

โอลด์แทรฟฟอร์ด 

“พวกเราต่างเชื่อม่ันจนกระ 

ท่ังวินาทีสุดท้ายของการแข่งขัน และ

ในท่ีสุดผมก็สามารถช่วยให้ทีมได้ 1 

คะแนน” โรนัลโดกล่าว “พวกเรา

ไม่เคยยอมแพ้ ผมคิดว่านี่เป็นผล

การแข่งขันที่ดีสำาหรับพวกเรา”  

เม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่าน

มา กองหน้าวัย 36 ปี ก็ยิงประตู

ในช่วงทดเวลาเจ็บพา แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด แซงกลับมาชนะบี

ยาร์เรอัล 2-1 และเมื่อ 2 สัปดาห์

ท่ีผ่านมาท่ีโอลด์แทรฟฟอร์ด โร 

นัลโดก็โหม่งประตูในช่วงท้ายเกม 

พายูไนเต็ดที่ตามหลัง 2-0 แซง

กลับมาชนะอตาแลนตา 3-2  

อย่างไรก็ตาม แม้ผลงาน

จะไม่ค่อยปะติดปะต่อ แต่จาก

การทำาประตูท่ียอดเย่ียมของโรนัลโด                                                 

ในเกมล่าสุดน้ัน สามารถลดความ

กดดันให้กับ โอเล กุนนาร์ โซลชา 

กุนซือของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ได้บ้าง แม้จะไม่มาก 

“โรนัลโดนัลเป็นหนึ่งในผู้

เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของวงการนี้ 

ผมแน่ใจได้เลยว่ามันเป็นความ

รู้สึกเดียวกันกับที่ ชิคาโก บูลล์ส 

มีผู้เล่นระดับสตาร์อย่าง ไมเคิล 

จอร์แดน” โซลชาอ้างถึงซูเปอร์

สตาร์แห่งวงการบาสเกตบอล

อเมริกาที่คว้าแชมป์เอ็นบีเอ 6 

สมัย ในการลงเล่นให้กับ ชิคาโก 

บูลล์ส ใน 2 ยุค

“ถ้าหากในนาทีสุดท้ายของ

การแข่งขัน คุณต้องการจะให้บอล

ไปอยู่ในเท้าของใครสักคน คริส

เตียโนคือบุคคลผู้นั้น เขาสร้างโอ 

กาสอย่างน้ีให้กับเรามาแล้วหลาย

ต่อหลายคร้ัง และผมโอเคกับการที่

เขาทำาประตูมากกว่าผมไปแล้ว”

การยิง 2 ประตูของ คริส

เตียโน โรนัลโด ในแมตช์นี้ทำาให้

เขาทำาสถิติยิงประตูให้กับ แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด แซงหน้า 126 ประตู 

ท่ีโซลชาเคยทำาไว้เรียบร้อยแล้ว 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

เป็นฝ่ายต้องไล่ตามตีเสมออตา

ลันตา 2 ครั้ง และโรนัลโดก็เป็น

คนทำาทั้ง 2 ประตู ในช่วงทดเจ็บ

ครึ่งแรก และทดเจ็บครึ่งหลัง 

ช่วยทีมกลับออกมาจากแบร์กา

โมด้วยสกอร์ 2-2 ช่วยทีมของ 

โอเล กุนนาร์ โซลค์ชาร์ รั้งตำา

แหน่งท็อปของกลุ่มเอฟ  

เกมนี้อตาลันตา เจ้าบ้าน

ได้ประตูขึ้นนำาเร็วจาก โจซิป อิลิ

ซิช ในนาทีที่ 12 และขึ้นนำาอีก

ครั้งช่วงต้นครึ่งหลังจาก ดูวาน 

ซาปาตา ในนาทีที่ 56 โดยไอ

ดอลทีมปีศาจแดงช่วยทีมตีเสมอ

ทั้ง 2 ครั้ง ในนาทีที่ 45+1 และ 

90+1   

จากผลงานแข่งขัน ทำาให้                                      

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มี 7 คะ 

แนนนำากลุ่มร่วมกับบียาร์เรอัล ซ่ึง

ในวันเดียวกันเปิดบ้านเอาชนะยัง

บอยส์ 2-0  

สรุปผลบอลยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก  (ทีมหน้าเจ้าบ้าน) มัลโม แพ้ 

เชลซี 0-1, โวล์ฟสบวร์ก ชนะ 

ซัลซ์บวร์ก 2-1, บียาร์เรอัล ชนะ 

ยัง บอยส์ 2-0, ยูเวนตุส ชนะ เซ

นิต 4-2, บาเยิร์น ชนะ เบนฟิกา 

5-2, เซบีญา แพ้ ลีลล์ 1-2, ดินา  

โม เคียฟ แพ้ บาร์เซโลนา 0-1, 

และอตาลันตา เสมอ แมนฯ ยูฯ 

2-2.

สะใจ • ธนรัฐ แสงเพชร นักชกทีมชาติไทยรุ่น 51 กก. ออกอาการสะใจ หลังกรรมการชูมือให้เป็นฝ่ายชนะ 

มาซุด ยูซิฟซาดา นักชกจากอาเซอร์ไบจาน 5-0 ผ่านเข้ารอบรองฯ มีเหรียญทองแดง พร้อมเงิน 25,000 

ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 824,000 บาท) ตุนไว้แล้ว ในศึกมวยสากลชายชิงแชมป์โลก “Men’s World Boxing 

Championship 2021” ที่ประเทศเซอร์เบีย เมื่อช่วงดึกวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา
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พท.กลืนน้ำ�ล�ย

จะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องท่ีร้องเรียน

ข้ึนมาว่าเป็นเร่ืองของการจงใจท่ีจะละเมิด

มาตรา 112 จริงหรือเปล่า และจำานวนคดีก็

มีน้อย และทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการ

พิจารณาทางอาญา (Due Process of Law)

 นายทักษิณให้ความเห็นอีกว่า ฉะน้ัน

ปัญหาก็น้อย แต่ช่วงน้ีปัญหาเยอะมาก ย่ิงใช้

อีกฝ่ายหน่ึงก็มีความโกรธเคือง แล้วก็ไปโทษ

กันต่างๆ นานา ซ่ึงผมเคยบอกแล้วว่ารัฐบาล

น่าจะจับเข่าคุยกับกลุ่มเยาวชนท่ีเห็นต่างในทุก

วันน้ี เราก็จะได้แนวทางท่ีอยู่ร่วมกันระหว่าง

คนในวัยท่ีต่างกัน ถ้าจะเร่ิมติดกระดุม

ใหม่ท่ีติดผิดเม็ด ก็โดยการท่ีปรับ

กระบวนการในการดำาเนินคดีของ 

112 เสียใหม่ ให้เหมือนในอดีตท่ี

ทำาอย่างเป็นระบบระเบียบ ไม่กล่ัน

แกล้ง ไม่หาเรื่อง แล้วก็ปล่อยผู้ถูก

กล่าวหาให้ได้รับการประกันและใช้

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ

ดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาไป และพูดคุยกับเด็กๆ จะ

ได้เข้าใจตรงกัน เราจะอยู่ร่วมกัน

ต้องมีกติกา กติกาอะไรท่ีมันยอมรับ

กันได้ทุกฝ่ายเป็นเรื่องสำาคัญ

 นายทักษิณให้ความเห็นด้วย

ว่า เพราะฉะน้ันก่อนท่ีจะบอกว่า

ยกเลิกมาตรา 112 เพราะอารมณ์

โกรธ จากอารมณ์โกรธ หรือบางคน

ก็ต้องการจะยกเลิกโดยไม่มีเหตุผล 

หรือไม่ยกเลิกมาตรา 112 ไม่เอาเด็ด

ขาด ซ่ึงแน่นอนมันมี Yes and No 

แต่ขณะเดียวกันน้ัน การพูดคุยกัน

น่าจะดีกว่า และการจัดระเบียบให้

เป็นระเบียบเสียจะดีกว่า วันน้ีบ้าน

เมืองเหมือนกับอยู่ในภาวะท่ีไม่มี

การจัดการ ไม่มีการบริหาร บ้าน

เมืองเปรียบเสมือนอยู่ในภาวะไม่มี

การบริหารการจัดการ คงเลือกใช้

แต่ Law and Order ซ่ึงมันเป็นการ

ขัดหลักท่ีจะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง

สามัคคีไม่แตกแยก

 “ดังน้ันสรุป ผมขอแนะนำาว่า

ก่อนจะมาบอกว่าจะแก้มาตรา 112 

หรือไม่ ขอให้ไปเร่ิมย้อนคิดว่าเมื่อตัว

กฎหมายไม่เคยมีปัญหา แต่คนท่ีเป็น

ปัญหาคือคนท่ีอยู่ในกระบวนการ

ยุติธรรมและคนท่ีนำาประเด็นน้ีมา 

สร้างความแตกแยกในสังคมต่าง

หาก ถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้อง

และมีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างบ้าง ก็

จะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดี และนำาไปสู่การ

รักษากฎหมายท่ีเป็นธรรม และก็จะ

ไม่มีใครเดือดร้อน แต่วันน้ี ขอย้ำาอีก

คร้ังว่าประเทศขาดการบริหารการ

จัดการ เลือกท่ีจะใช้ Law and order 

เท่าน้ัน ขอให้ท้ัง 2 ฝ่ายหยุดดรามา 

หายใจยาวๆ มาเร่ิมต้นใหม่ตามท่ีผม

แนะนำาเบ้ืองต้น เพื่อความรัก เพื่อ

การถวายความจงรักภักดีท่ีถูกต้อง 

ถูกทาง ไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหา

โดยท่ีไม่รู้” นายทักษิณระบุไว้

ฝ่�ยค้�นแถลงไม่เสนอแก้ 112 

 จากน้ันมีท่าทีอย่างเป็นทาง 

การตามมา ในวันพุธท่ี 3 พ.ย.  

ณ ห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา โดย 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย พร้อมตัวแทนพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน แถลงผลการประชุมพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน ถึงเรื่องการแก้ไขประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า

พรรคร่วมฝ่ายค้านพูดคุยกันชัดเจน 

ข้อสรุปเห็นพ้องกันว่า การบังคับ

ใช้กฎหมายท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 

ทำาให้เกิดนักโทษทางความคิดจาก

ความเห็นต่าง พรรคร่วมฝ่ายค้าน 

ไม่อยากให้มีกรณีเช่นน้ีเกิดข้ึน หาก

เกิดข้ึน เขาต้องได้รับการดูแลช่วย

เหลือ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ จะใช้

เวทีสภาแก้ปัญหา จะรับทุกความเห็น

เข้าสู่สภา ส่วนจะแก้อย่างไร ข้ึนอยู่

กับประเด็นท่ีรับมา และกลไกของ

รัฐสภาท่ีจะดำาเนินการ ส่วนจะมีการ

ยกร่างนำาเสนอเองหรือไม่น้ัน ตรงน้ี

พรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่ดำาเนินการ

ในส่วนน้ี แต่สมาชิกท่านใดจะเสนอ

ก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ นอกจากจะเน้นเวที

รัฐสภาเพื่อแก้ปัญหา  เราจะไม่ปล่อยให้เกิด

การแตกแยกแล้วไปแก้ปัญหานอกสภา คือส่ิง

ท่ีเราเป็นห่วงว่า หากปล่อยให้ปะทะกัน การแก้

ปัญหานอกระบบ นอกสภาจะเกิดข้ึน ตรงน้ีเรา

ต้องป้องกัน เรียกร้องพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล 

หยุดเอาเร่ืองน้ีมาเป็นประเด็นทางการเมือง

ในการท่ีจะกล่าวหาหรือใส่ร้ายพวกเราฝ่าย

ประชาธิปไตย เพียงเพื่อจะกลบเกลื่อนปิดบัง

ในส่ิงท่ีรัฐบาลประสบปัญหาอยู่ การท่ีท่านทำา

แบบน้ีจะทำาให้เกิดความแตกแยกขัดแย้ง  

 “พรรคเพ่ือไทยจะไม่เป็นตัวต้ังตัวตีใน

การล่าชื่อหรือผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมาย

อาญา ม.112 แต่จะทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลาง

ประสานงานนำาปัญหาเข้ามาคุยในสภาเท่าน้ัน 

แต่ก็ไม่ตัดสิทธ์ิว่าพรรคไหนหรือสมาชิกท่านใด

มากก่อน ส่วนจะแก้อย่างไรเป็นหน้าท่ีของ

รัฐสภาตามประเด็นท่ีเสนอเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องกระบวนการยุติธรรมท่ีมีสภาพการบังคับ

ใช้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เร่ิมต้นจากตำารวจ อัยการ ศาล เหล่าน้ีคือ

กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงแล้วแต่เขาเสนอเข้า

มา พรรคเพื่อไทยไม่ได้บอกว่าจะทำาอะไร เรา

อย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ถ้าปล่อย

ไว้แบบน้ี จะกลับไปวงจรอุบาทว์เหมือนเดิม มี

การปะทะทางความคิดท่ีแตกแยกกัน

 เมื่อถามว่า กรณีท่ีนายทักษิณ ชินวัตร 

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงมุมมองต่อการ

แก้ไข ม.112 ซ่ึงดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะ

น้อมรับความเห็นดังกล่าว นพ.ชลน่านกล่าว

ว่า เราฟังความเห็นทุกฝ่ายทุกคน ส่วนจะนำา

จะนำาเสนอขอแก้ไข เพราะไม่อยากให้นำาปัญหา

ไปแก้กันบนถนนนอกสภา” นพ.ชลน่านกล่าว 

 เมื่อถามว่า การท่ีพรรคเพื่อไทยหยิบยก

ประเด็นการแก้ไข ม.112 เพ่ือเรียกเรตต้ิง

จากคนรุ่นใหม่หรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า 

พรรคเพื่อไทยขอให้ฝ่ายการเมืองระมัดระวัง 

อย่าได้ใช้กฎหมายท่ีหม่ินเหม่เป็นเครื่องมือ

ทางการเมือง เพราะเป็นส่ิงท่ีอันตราย จะ

ทำาให้กฎหมายบิดเบ้ียวขาดความศักด์ิสิทธ์ิ 

กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสถาบัน ถ้าใช้

อย่างพร่ำาเพรื่อจะส่งผลกระทบท้ัง 2 ด้าน   

 หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวให้สัมภาษณ์

เพ่ิมเติมถึงเรื่องน้ีว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้มุ่ง

หมายว่าจะแก้อย่างไร หน้าท่ีเราคือรับเรื่อง

เข้าสู่สภาในมุมไหนหรืออย่างไร ก็เป็นตาม

ไปสภาพน้ัน เราต้องยอมรับความเห็นท้ังสอง

ฝ่าย เพราะเป็นตัวกลางในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

และเป็นหน้าท่ี ซ่ึงจะปล่อยให้ไปสู้กันบนถนน

ไม่ได้ ส่วนจะเป็นไปตามความเห็นของผู้ใด ก็

เป็นไปตามระบบรัฐสภาท่ีใช้เสียงข้างมาก ผ่าน

กระบวนการแก้ไขปัญหา ซ่ึงไม่ใช่การแก้ไข

กฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่กระบวนการ

บังคับใช้กฎหมายท่ีมิชอบ เราสามารถใช้

กลไกรัฐสภาตรวจสอบและควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดินในส่วนน้ีได้ เช่น การต้ังกระทู้

ถามสด และนำาเข้าสู่กรรมาธิการเพื่อตรวจสอบ 

อาทิ ทำาไมไม่ให้ประกันตัวว่าเพราะอะไร หรือ

เสนอเป็นญัตติด่วนก็ได้ โดยทำาได้หลายมิติ

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีท่าทีดัง

กล่าวออกมาจากนายทักษิณ ชินวัตร และ

แกนนำาพรรคเพื่อไทยท่ีแถลงเปล่ียนท่าทีไม่

เสนอแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 ปรากฏ

ว่าโลกโซเชียลมีเดียมีการแสดงความเห็นต่อ

ท่าทีดังกล่าวตามมามากมาย โดยเฉพาะความ

เห็นจากนักเคลื่อนไหวทางการเมือง กลุ่มผู้นำา

ทางความคิดของฝ่ายผู้สนับสนุน กองเชียร์

ม็อบสามน้ิวและกลุ่มท่ีเห็นด้วยในการให้ยก 

เลิก 112 ท่ีโทนออกมาในแนวไม่เห็นด้วย

กับวิธีคิดของนายทักษิณ ชินวัตร ในเร่ือง 

มาตรา 112 รวมถึงท่าทีของเพื่อไทย 

 อย่างเพจ “เยาวชนปลดแอก” เครือ

ข่ายของกลุ่มราษฎร หรือม็อบ 3 น้ิว ได้โพสต์

ข้อความในหัวข้อ “ยกเลิก 112 วันน้ี เพ่ือ

พรุ่งน้ีท่ีดีกว่า” โดยระบุตอนหน่ึงว่า “หาก

พรรคการเมืองใดเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแท้จริง 

ย่อมต้องเห็นแล้วว่ามาตรา 112 และสถาบัน

กษัตริย์น้ันเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยขนาด

ไหน ทุกวันน้ีเยาวชนและประชาชนพูดเรื่อง

สถาบันกษัตริย์ติดคุกล้มตายไปต้ังเท่าไหร่ ทำาไม

ยังมีนักการเมืองท่ีอ้างว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

ยังกล้ามาพูดว่าตัวบทมาตรา 112 ไม่มีปัญหา? 

การยกเลิกมาตรา 112 คือก้าวแรกของการ

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์”

ก้�วไกลด้ินเอ�ร่�งท่ีตีตกกลับม�

 ขณะท่ีทางพรรคก้าวไกล ท่ีมีท่าทีชัดเจน

ว่าสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา 112 มาตลอด 

ก็มีการแถลงข่าวท่ีรัฐสภาตามมาเช่นกัน โดย

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล 

พร้อมด้วย ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมแถลงข่าว 

 นายชัยธวัชแถลงว่า ความคืบหน้าของ

การเสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพ

ในการแสดงออก และสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชน ซ่ึงพรรคก้าวไกลได้

เคยยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วต้ังแต่

เมื่อวันท่ี 10 ก.พ.ท่ีผ่านมา โดยท้ัง 5 ร่าง

ประกอบด้วย 1.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระ

ทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี…) 

เป็นการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนา 

รมณ์ในการเอาผิดต่ออาชญากรรมในระบบ

คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เป็นการนำากฎหมายไปใช้

เพื่อปิดก้ันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ในโลกออนไลน์ 2.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับท่ี…) พ.ศ..… 3.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิม

เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(ฉบับท่ี…) พ.ศ.…. ซ่ึงท้ัง 2 ฉบับน้ี เพื่อสร้าง

กลไกคุ้มครองประชาชนจากการถูกฟ้อง คดี

ปิดปาก โดยหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ในกรณี

ท่ีประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับประเด็นสาธารณะต่างๆ หรือตรวจสอบ

การดำาเนินงานของรัฐและเอกชน 

นายชัยธวัชกล่าวต่อว่า 4.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.…. มีการ

แก้ไขเพื่อเพ่ิมบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าท่ีบิดเบือน

กฎหมาย และ 5. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ..… เป็นการแก้ไข

เก่ียวกับฐานความผิดหม่ินประมาทท้ังหมด ไม่

ว่าจะเป็นหม่ินประมาทบุคคลท่ัวไป ดูหม่ินเจ้า

พนักงาน ดูหม่ินศาล รวมท้ังความผิดฐานดูหม่ิน 

หม่ินประมาท อาฆาตมาดร้าย ต่อองค์พระมหา

กษัตริย์ เพื่อประกันเสรีภาพ ในการแสดงออก 

ให้ได้สัดส่วนกับการเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของ

ประมุขของรัฐ และบุคคลอื่น ให้สอดคล้องกับ

หลักเสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่  

“ถึงวันน้ีปรากฏว่ามีเพียงร่างกฎหมาย 

4 ฉบับแรกเท่าน้ัน ท่ีถูกนำาเข้าสู่กระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อ

บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้

แทนราษฎร เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับสุดท้าย 

ซ่ึงมีการแก้ไข ม.112 ถูกโต้แย้งโดยสำานักการ

ประชุม และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎรตามลำาดับ ว่ามีบทบัญญัติท่ีอาจขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม.6 ท่ีว่าองค์พระมหา

กษัตริย์ทรงดำารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพ 

สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” นายชัยธวัชกล่าว  

นายชัยธวัชเปิดเผยว่า ต่อมาพรรคก้าว

ไกลทำาหนังสือช้ีแจงสำานักการประชุม สภา

ผู้แทนราษฎรไปแล้ว และจะยื่นหนังสือต่อ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ

ประธานสภาฯ อีกคร้ัง 3 พ.ย. เพื่อยืนยันว่า

เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

และหลักของระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระ

มหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ร่างแก้ ไข 

มาตรา 112 ของพรรคก้าวไกลไม่ได้มีเน้ือหา

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 6 แต่อย่าง

ใด จึงขอให้ประธานสภาฯ นำาร่างดัง

กล่าวบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุมโดยเร็ว

นายชัยธวัชกล่าวว่า พรรค

ก้าวไกลขอย้ำาว่า การจะธำารงรักษา

สถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ ให้คง

อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตย ไม่

สามารถจะบรรลุได้ด้วยการใช้

อำานาจกดบังคับ หรือใช้กฎหมาย

ปราบปรามการแสดงออกของ

ประชาชน  แต่สถาบันการเมือง

ใดๆ ในสังคมสมัยใหม่ย่อมดำารงอยู่

ได้ก็ด้วยความชอบธรรมและความ

ยินยอมพร้อมใจจากประชาชน 

“ปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะน้ีผู้คน

จำานวนมากข้ึนเร่ือยๆ กำาลังเรียก

ร้องให้ยกเลิก ม.112 ถึงเวลาแล้วท่ี

ผู้มีอำานาจต้องคืนสิทธิในการประกัน

ตัวให้แก่ผู้ต้องหาคดี ม.112 รวมถึง

คดีความม่ันคงอ่ืนๆ และใช้กลไก

ทางการเมืองในการยุติคดีการเมือง

ต่างๆ ไม่ควรมีใครต้องอยู่ในคุก 

เพราะการแสดงออกทางการเมือง 

ในท่ีสุดหากต้องนิรโทษกรรมคดี

การเมืองเพื่อคล่ีคลายความขัดแย้ง

ในสังคมก็จำาเป็นต้องทำา ถึงเวลา

แล้วท่ีสังคมไทยต้องตระหนักและ

เปิดพ้ืนท่ีปลอดภัยในการทบทวน

และแก้ไข ม.112 เพ่ือหาข้อยุติท่ี

แต่ละฝ่าย ซ่ึงมีความคิดทางการ

เมืองต่างกันพอจะรับกันได้ พรรค

ก้าวไกลหวังว่าเมื่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับ

น้ีเข้าสู่สภาแล้ว จะได้รับการสนับ 

สนุนจากพรรคการเมืองต่างๆ ก่อน

ท่ีจะสายเกินการณ์ ไม่มีทางท่ีเรา

จะมีการเมืองท่ีมีเสถียรภาพม่ันคง

ได้ หากเรายังมีระบบกฎหมายท่ีล้า

หลัง ไม่เห็นคนเป็นคนเสมอหน้ากัน 

ไม่มีทางท่ีเราจะมีเศรษฐกิจสังคมท่ี

เจริญก้าวหน้าและเป็นธรรมได้ หาก

เรายังอยู่ในรัฐโบราณท่ีประชาชน

ไม่ใช่เจ้านาย ประชาชนไม่ใช่

เจ้าของประเทศ” เลขาธิการพรรค

ก้าวไกลบอกชัด 

เ ม่ือถามว่า ดูเหมือนว่า

พรรคก้าวไกลพยายามดึงการเมือง

กับสถาบันมาร่วมกัน นายชัย

ธวัชกล่าวว่า เราตัดสินใจท่ีจะนำา

เร่ืองน้ีเข้าสู่การพิจารณาในพรรค

ก้าวไกล และนำาเสนอร่างแก้ไข 

มาตรา 112 เพราะสถานการณ์

การเมืองนอกสภา ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็ลุก

ข้ึนมาจะทำา แต่เพราะมีสถานการณ์

วิกฤตทางการเมืองข้างนอกท่ีมีการ

ใช้กฎหมายมาตรา 112 และมีคดี

มากท่ีสุดเป็นประวัติศาสตร์ และเรา

คิดว่าในฐานะพรรคการเมือง ผู้แทน

ราษฎร และพ้ืนท่ีสภาผู้แทนราษฎร

ไม่สามารถท่ีจะงดเว้นหรือไม่สนใจท่ี

จะเอาเรื่องน้ีมาอภิปรายกันได้ 

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือ

ไม่ว่าจะมีการผลักดันไปจนถึงการ

ยกเลิกมาตรา 112 นายชัยธวัช

กล่าวว่า มีบางคนเห็นว่าควรจะ

ยกเลิก บางคนบอกไม่ควรจะยกเลิก 

ควรจะเพ่ิมโทษ ข้อเสนอของเราถือ

เป็นข้อเสนอท่ีอยู่ตรงกลางท่ีพอจะ

คุยกันได้ และใช้เวทีสภาให้ดีท่ีสุด 

สำาหรับการคล่ีคลายความเห็นแตก

ต่างกันในทางการเมือง แต่หากพ้ืนท่ี

สภาไม่เปิดให้กับเรื่องท่ีเป็นปัญหา

ขัดแย้งกันอย่างแหลมคมอยู่ ก็เป็น

ไปได้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้รับการแก้ไข 

และสะสมความไม่พอใจไปเร่ือยๆ 

จนนำาไปสู่การยกเลิกในอนาคต และ

อาจมีปัญหาทางการเมืองอื่นๆ ตาม

มาอีก 

 ด้านท่าทีจากฝ่ายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 

กล่าวย้ำาเรื่องการแก้มาตรา 112 ว่า “ยืนยันไม่มี

การเสนอให้แก้ไขมาตรา 112 ในฐานะท่ีผมเป็น

นายกฯ รัฐบาล และการพิจารณาเรื่องน้ีในการ

แก้รัฐธรรมนูญ เพราะจบไปแล้วในวาระท่ี 1 

จึงขออย่าขยายความเป็นเรื่องฝ่ายไหนว่ากันไป 

ขณะเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญ เรื่องความ

ม่ันคงของประเทศ จึงขออย่าทำาลายส่ิงท่ีคนไทย

ท้ังประเทศเคารพนับถือ ซ่ึงบางคนอาจไม่เข้าใจ 

แต่หวังว่าวันข้างหน้าจะเข้าใจมากข้ึน และเรียน

รู้มากข้ึน เพราะทุกประเทศมีประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม ไม่มีใครคิดจะลบล้างส่ิงดีๆ ท่ีสืบทอด

กันมา แล้วทำาส่ิงใหม่ท่ีไม่มีกฎกติกา”.
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